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กกต.พรอมเคาะ400เขต

วิษณุติวบ๊ิกตูสูศึกซักฟอก

ของแพงดันเงินเฟอพุง

ควักอีก70สต.อุมดีเซล

ยึดทรัพยธาริตไมขัดรธน.

รับคํารองยุบไทรักธรรม

ไทยโพสต • เอกชนหวั่นราคาสินคาขึ้น

พรวด ดันเงินเฟอทะยาน ไตรมาสแรกอาจ

แตะ 3% วอนรัฐคุมราคาสินคา-พลังงานชวย

ประชาชน พรอมคงจีดีพีป 65 ที่ 3-4.5% 

จอคุยคลังขยายเวลาชอปดีมีคืน “สุพัฒนพงษ” 

ยํ้ารัฐบาลทําเต็มท่ีแกนํ้ามันพุง-ของแพง กบน.

ไฟเขียวควักเงินกองทุนเพิ่มอีก 70 สตางค 

ตรึงดีเซลไมเกิน 30 บาท

เม� อวันที่ 2 กุมภาพันธ นายสุพันธุ 

มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประ                                               

ชุมคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประ 

เทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และ ส.อ.ท. 

ประจําเดือน ก.พ.65 เปดเผยภายหลังการ

ประชุมวา สถานการณการปรับราคาสินคา

อุปโภคบริโภคในขณะน้ี โดยเฉพาะในหมวด

อาหารสดและพลังงาน ทยอยปรับราคาสูง

ขึ้น สงผลกระทบตอภาระคาครองชีพของ

ประชาชนอยางมาก อาจสงผลใหเกิดความ

กังวลเรื่องกําลังซื้อของภาคครัวเรือนที่จะ

ชะลอการบริโภคลง ประกอบกับประชาชน

ระมัดระวังการใชจายซื้อสินคาที่จําเปนเทา 

นั้น สะทอนผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

อาจฟนตัวไดชากวาที่คาดการณ

ท้ังน้ี หากอัตราเงินเฟอเพ่ิมสูงข้ึนมาก                                                          

อาจสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

รัฐสภา • ไดฤกษ “วิโรจน กาวไกล” ลาออก 

ส.ส. 3 ก.พ. ลุยหาเสียงผูวาฯ กทม. เลขาฯ 

พรรคฟุง มีโอกาสควาชัยหลังเห็นคะแนน

เลือกซอม กทม. ดาน “ชัชชาติ” ยันลงใน

นามอิสระแน�นอน แตถาพรรคการเมืองขอ

เอี่ยวใหหนุนนโยบาย ไมใชหนุนตัวบุคคล 

“ชลน�าน” ไปอยูไหนมาบอกกฎหมายหาม

พรรคการเมืองสงผูวาฯ กทม. 

เม� อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 นาย

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคกาวไกล  

กลาวถึงกรณีท่ีนายวิโรจน ลักขณาอดิศร  ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ระบุวาวันที่ 3 

ก.พ. จะมาย� นหนังสือลาออกจากการเปน 

ส.ส.ท่ีรัฐสภา เพ� อเตรียมพรอมลงสมัครเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. วานายวิโรจนไดมาแจงกับ

ทางพรรคแลว ความจริงไดเตรียมไวตั้งแต

กอนเปดตัวเปนวาที่ผูสมัครผูวาฯ กทม. วา

หลังจากเปดตัวก็ควรจะลาออกจากการเปน 

ส.ส. เพ� อที่จะทํางานในฐานะวาที่ผูสมัคร

ผูวาฯ กทม.อยางเต็มที่ ดานหนึ่งก็รับเงิน

เดือนของสภา แตก็ใชเวลาจํานวนมากไป

กับการรณรงคเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

เลขาธิการพรรคกาวไกลกลาววา หาก

เปนไปตามที่ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทยพูด จะมีเวลาประมาณ 3 เดือน

ในการรณรงคเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และสมา 

ชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

ไทยแพเวียดนาม

เพลยออฟนัดแรก

ธอส.โชว

ปลอยกูทุบสถิติ

พระนิรันตราย ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมขยับขึ้น 

8,587 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย “บิ๊กตู” 

พอใจภาพรวมลงทะเบียนเทสตแอนด โกวัน                                              

แรก 23,660 คน “อย.” นัด 4 ก.พ. ถกขึ้น

ทะเบียนวัคซีนซิโนแวคเด็ก 3-17 ป “อนุ                      

ทิน” เผยหากไฟเขียวเดินหนาฉีดทันที “ชวน” 

ย้ําสภาปลอดภัยประชุมตามปกติได “ภูเก็ต” 

ชงสวนกลางจับตา นทท.รัสเซีย-คาซัคฯ หลัง

พบเขาไทยวันแรกติดเชื้ออื้อ

เม� อวันที่ 2 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 8,587 ราย ในประเทศ 8,401 ราย 

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 8,347 

ราย คนหาเชิงรุก 54 ราย เรือนจํา 55 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 131 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,456,551 ราย 

หายปวยเพิ่ม 8,485 ราย ทําใหมียอดหาย

ปวยสะสม 2,351,250 ราย  อยูระหวาง

รักษา 83,094 ราย อาการหนัก 524 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 103 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

22 ราย เปนชาย 8 ราย หญิง 14 ราย อายุ 

60 ปขึ้นไป 17 ราย มีโรคเรื้อรัง  5 ราย 

ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม  22,207 ราย สวน

ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 1 ม.ค. 274,648 โดส 

ยอดฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

115,531,164 โดส  

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 1,431 ราย, สมุทรปราการ 

823 ราย, นนทบุรี 421 ราย, ภูเก็ต 387 

ราย, ชลบุรี 385 ราย,  ราชบุรี 276 ราย, 

ศรีสะเกษ 181 ราย, ปทุมธานี 166 ราย, 

ขอนแกน 155 ราย และเชียงใหม 146 ราย

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ

ไทยโพสต • เตรียมพรอมรับเลือกตั้งทุก

สถานการณ รักษาการเลขาธิการ กกต. ทํา

หนังสือดวนที่สุดถึง ผอ.เลือกตั้งทั่วประเทศ

และ กทม. สั่งคํานวณเกาอี้ ส.ส.แบบแบง

เขตแตละจังหวัดลวงหนา “บิ๊กตู” มึนหลาย

ตลบ ญัตติอภิปรายทั่วไปเขียนกํากวม ทีม

งานตึกไทยคูฟาเตรียมพรอมรับมือหลังเคาะ

แลว ฝายคานไดเวลาถลมรัฐบาล 22 ชม. 

ปชป.กอหวอด ลาช� อหวด “อภิชัย” รวมวง

ธรรมนัสตั้งพรรคใหม 

เม� อวันที่  2 ก.พ.65 มีรายงานจาก

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังวา นาย

กิตติพงษ บริบูรณ รองเลขาธิการ กกต. 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการ 

การ เลือกตั้ง  (กกต.)  มีหนังสือดวนที่สุด ลง                                                          

วันที่ 1 ก.พ.65 ถึงผูอํานวยการการเลือกตั้ง                                                          

ประจําจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพ 

มหานคร

หนังสือดังกลาวคือหนังสือแจงประ                                                            

กาศจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร และการเตรียมความพรอมในการ

แบงเขตเลือกตั้ง ส.ส. หลังสํานักทะเบียน

กลางกระทรวงมหาดไทย สงประกาศสํานัก                                                   

ทะเบียนกลางเร� องจํานวนราษฎรทั่วราชอา 

ณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ 

วันที่ 31 ธ.ค.64 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาไปเม� อวันที่ 18 ม.ค.65 มาให และ

สํานักงานไดคํานวณจํานวน ส.ส.แบบแบง

เขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมี ตามหลัก

เกณฑที่รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 2564 

กําหนด เพ� อใหสํานักงาน กกต.ประจําจัง                                                              

หวัดและกรุงเทพมหานคร

แจงวัฒนะ • ศาล รธน.มีมติเอกฉันท ตี

ตกคํารอง “ธาริต-เมีย”  ชี้คําสั่งยึดทรัพยไม

ขัด รธน. รับวินิจฉัยคดี ยุบพรรคไทรักธรรม  

ใหแกขอกลาวหาใน  15 วัน ไมรับคํารอง  

“เรืองไกร”  กลาวหา “สมชาย -ศรีสุวรรณ” 

ใชสิทธิลมลางการปกครอง  ปมคานอภัยโทษ

นักการเมืองโกง

เม� อวันที่ 2 กุมภาพันธ ศาลรัฐธรรม 

นูญ ประชุมปรึกษาหารือในคดีที่ศาลอุทธรณ

สงคําโตแยงของนายธาริต เพ็งดิษฐ  อดีต

อธิบดี กรม สอบสวน คดี พิเศษ   (ดีเอสไอ)  และ

นางวรรษมล เพ็งดิษฐ คูสมรส  2 ผูคัดคาน

ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ปช. 1/2559 และ

คดีหมายเลขแดงที่ ปช. 1/2561 ร่ํารวยผิด

ปกติ เพ� อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วา                   

พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2542 มาตรา 81 วรรคสอง ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 

และมาตรา 27 หรือไม

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก 

ฉันทวา พ.ร.ป.วาดวยการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 81 วรรค

สอง ที่บัญญัติวา ในคดีที่รองขอใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระ                                                           

การพิสูจนที่ตองแสดงใหศาลเห็นวา ทรัพย 

สินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ 

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 

26, 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม

ผูส� อขาวรายงานวา กรณีดังกลาว นาย                                                                 

ธาริตถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิด

ฐานร่ํารวยผิดปกติ โดยพบวามีพฤติการณ

ใหผูอ� นถือทรัพยสินแทนกวา 346 ลานบาท 

และถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิด

ฐานจงใจย� นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ                                                             

หนี้สินเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันควร                                                        

แจงใหทราบ กรณีดํารงตําแหน�งอธิบดีดีเอส

ไอดวย ตอมาในป 2564 เจาตัวถูก ป.ป.ช.ชี้

มูลอีกครั้ง ในคดีร่ํารวยผิดปกติ 
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2 ในประเทศ

นักการเมืองทําตามสัญญา

คนช� นชอบแตอาจไมเลือก 

นชวงขาลงของรัฐบาลภายใตการนําของพรรคพลัง

ประชารัฐ จะไดเห็นถึงทาทีของพรรครวมรัฐบาลใน

การใชจังหวะเวลานี้ทําคะแนนเรียกความนิยมจาก

สังคมอยางตอเน� อง ที่เห็นไดชัดคือพรรคการเมือง

ที่กํากับดูแลกระทรวง กรมตางๆ ลวนเรงผลักดันนโยบายที่

เคยหาเสียงไว ใหเกิดเปนรูปธรรม ทั้งที่กอนหนาติดขัดไมล� น

ไหล เพราะพรรคใหญที่รวมรัฐบาลดวยกันไมปลอยผานไป

งายๆ ยังไมนับรวมมาตรการตางๆ ที่ประเคนออกมาเอาใจ

ประชาชน ทุกกลุม ทุกวัย หวังซื้อใจใหเลือกพรรคการเมือง

ที่รวมรัฐบาลอีกครั้ง 

ไล่ตั้งแต่นโยบายเรื่องกัญชา ที่พรรคภูมิใจไทยเร่ง

ผลักดันออกมาเปนกฎหมาย ลาสุดคือ บัตรทอง ฟอกไตฟรี 

โดยแกนนําพรรคไดออกแจกแจงผานเฟซบุก โดยระบุวา 

กระทรวงสาธารณสุขไทยไดยกระดับงานบริการดานสุขภาพ

ใหกาวล้ําไปอีกขั้น เม� อเปดโอกาสใหผูปวยโรคไตสิทธิ์บัตรทอง

ไดฟอกไตฟรี ผานการพิจารณาจากทีมแพทย นี่คือนโยบายดีๆ 

ที่เกิดจากแรงผลักดันของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย พรรคการเมืองที่พูดแลวทํา และไมใช

เพียงสักแตทํา แตตองทําใหสําเร็จ ทําใหดี

พรอมใหเหตุผลวา กอนจะถึงวันที่ 1 ก.พ. ก็มีเสียง

ค่อนขอดมาอยู่เสมอว่านโยบายนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องขายฝัน

ทางการเมือง เอาเขาจริงก็คงทําไมได ทวาลาสุดเสียงดูแคลน

ดังกลาวไดเงียบลงไปแลว ขณะนี้นายอนุทินไดพิสูจนใหเห็น

วา ฟอกไตฟรี สิทธิ์บัตรทองทําไดจริง พูดแลวทํา นโยบายนี้จะ

ทําใหผูปวยโรคไตที่ตองรับบริการฟอกเลือด ไมตองอยูในภาวะ

เสี่ยงลมละลายเพราะการรักษาพยาบาลอีกตอไป จากเดิมแม

จะมีสิทธิ์บัตรทอง แตหากเลือกฟอกไต ทั้งที่สามารถเขารับ

การลางไตได ก็ตองเสียคาใชจายประมาณ 1.5 พันบาท/ครั้ง 

สัปดาหหนึ่งตองเขารับการรักษา 2-3 ครั้ง 

ขณะที่พรรคประชาธิปตยที่ดูแลกระทรวงพาณิชย และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูใกลชิดกับเร� องปากทองของ

ประชาชนและคนรากหญา ตางเรงแกไขปญหาตางๆ ดวย

โครงการช่วยเหลือประชาชน การแก้ ไขปัญหาเรื่องราคา

ยางพารา น้ํามันปาลม เปนที่พอใจกับกลุมฐานเสียงเดิมของ

พรรค แม้จะเสียรังวัดจากกรณีเนื้อสุกรแพงไปเมื่อเดือน

กอนก็ตาม แตในการเลือกตั้งซอมในพื้นที่ภาคใต พรรค

ประชาธิปตยยังคงใชนโยบายเกาที่กลายเปนนโยบายรัฐบาล 

นํามาใชในการหาเสียงไดอยางตอเน� อง เชน กองทุนกูยืมเพ� อ

การศึกษา 

สวนพรรคพลังประชารัฐ มาตรการคนละครึ่งกลายเปน

เหมือนสัญลักษณของ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี แมพรรครวมรัฐบาลจะไมอยากใหเคลมเปนผลงาน

ของพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตาม แตก็ปฏิเสธไดยากวาในการหา

เสียงครั้งตอไป คนละครึ่งจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในการ

หาเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่คุมกระทรวงการคลังอยาง

แน�นอน รวมไปถึงพรรคชาติไทยพัฒนาที่พยายามแกไขปญหา

การตัดเงินของพนักงานจางกรมอุทยาน จนเสนอใหรัฐบาล

อนุมัติงบกลางเพ� อจางคนกลุมนี้ตอไป 

ในความเปนจริงแลวการที่พรรคการเมืองสามารถผลัก

ดันนโยบายที่หาเสียงใหเกิดเปนผลอยางเปนรูปธรรมเปนสิ่ง

ที่ดี เพราะผลประโยชนและการชวยเหลือเยียวยาจะตกกับ

ประชาชนเปนหลัก แตการตัดสินใจเลือกใครเขามาบริหาร

ประเทศในหวงตอไป ยังมีปจจัยอ� นอีกมากที่กําหนดพฤติกรรม

ของผูลงคะแนน โดยเฉพาะแนวทางและอุดมการณทางการ

เมือง จึงคาดวาแมนโยบายเหลานั้นประชาชนจะช� นชอบ แต

อาจไมเลือกพรรรคการเมืองที่นําเสนอนโยบายนั้น บางครั้งก็

เปนแคเร� องเบ� อหน�ายพฤติกรรมนักการเมืองเกา และอยาก

ลองของใหมเขามาบริหารประเทศแคนั้น.

ใ

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะผูนําฝายคาน

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในพรรครวมรัฐบาล เม� อ

แตละฝายมีเปาหมายชัดเจนที่จะห้ําหั่นกัน แบบนี้ ไมแน�หาก 

21 เสียงมาอยูรวมฝายคาน พวกเราไมตองลาออกเลย หรือแม

ลาออกแลว 21 เสียง ไมเปนฝายอะไร ไมทํางานรวมกับฝาย

รัฐบาล รัฐบาลก็ลมอยูแลว.

ถึงคิวเลือกตั้งผูวาฯ กทม.
มดเลือกต้ังซอมไปเรียบรอยแลว...คราวน้ีก็คงถึง

คิว เลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่น�าจะเหลือเวลาโชว

ออฟ เหลือเวลาหิวแสง หาแสง อีกแคไมกี่เดือน

ขางหนา หรือไมน�าจะเกิน 3-4 เดือนนับจากนี้ ถาวากัน

ตามคําสัญญาขอเวลาอีกไมนาน ของทานนายกฯ บิ๊ก

ตู ของหมูเฮา คือคงไมเกินเดือนพฤษภาคมปนี้นั่นแหละ

ทั่น!!!

แต่เมื่อมาถึง ณ ขณะนี้...คงต้องยอมรับว่าในแง่ 

ตัวเลือก-ทางเลือก มันยังไมถึงกับหลากหลาย หรือยังไม

ถึงกับกอใหเกิดความต� นเตลลลล เราใจ มากมายซักเทา

ไหร คือยังมีแค ผูที่กลามใหญที่สุดในปฐพี อยางคุณ ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ตามดวยดอกเตอร เอ ไอนสไตน หรือ 

ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ และที่น�าหอเหี่ยวเอามากๆ ก็

เห็นจะเปนพรรคคนรุนใหมผูคิดจะพลิกฟา-คว่ําดิน ที่จะ

เปนเพราะควานหาใครไมได ไมมีใครคิดจะเสี่ยง ไมมีใคร

คิดจะเลนดวยหรือไม อยางไร ก็มิอาจทราบได เลยตอง

ไปควาคุณ วิโรจน ชนดะ หรือ วิโรจน ลักขณาอดิศร ที่

ตองแบกรับภารกิจในการ พลามมมม ในสภา อยูแลว มา

เปนตัวแขง ตัวชิง ชนิดแทบไมเหลือราคาใหตอรองซักกี่

มาก-นอย...

คือถาหากมันมีระดับ มาดามแปง ผูที่สามารถพลิก

ฟน ชางศึก ใหกลับมาคึกคัก กลับมามีชีวิต ชีวา จนพอ

เกิดแสงสวางที่ปลายอุโมงค สําหรับ บอลไทยไปสูบอล

โลก อะไรประมาณนั้น มันน�าจะพอซูดๆ ซาดๆ ซี้ดๆ                                                                     

ซาดๆ ขึ้นมาไดมั่ง หรือแมแตถามีระดับอดีต ผบ.ตร. 

อยางพลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา ที่บวชพระวัน

เดียว วัดเดียว กับอดีต ผบ.ทบ. บิ๊กแดง-อภิรัตช คง

สมพงษ คิดจะเสนอตัวเขามาในสนามนี้ ในแงสีสัน 

บรรยากาศ น�าจะ พลั่กๆๆ ไดเพิ่มขึ้นมากกวานี้มิใชนอย 

แตดูเหมือนวาทั้งสองรายนั้น พรอมจะหันไปเอาดีทาง

อ� นซะมากกวา รวมทั้งทาน ผูวาฯ หมูปา-ณรงคศักดิ์ โอสถ

ธนากร ที่ไมยอมเปน หมู ใหกับใครงายๆ อะไรตอมิอะไรมัน

เลยออกจะ แหงงงง อยูพอสมควร...

อีกท้ัง หญิงเหล็ก อยางคุณ รสนา โตสิตระกูล...หลังๆ น้ี

ดูจะออกไปทางเฉยๆ ไมไดคิดจะเคล� อนไหว ไมไดออกหาแสง 

หิวแสง เหมือนอยางใครตอใครเขา ก็ย่ิงทําใหบรรยากาศออก

จะซึมๆ เซาๆ ท้ังๆ ท่ีถือเปนการเลือกต้ังคร้ังสําคัญเอามากๆ 

สามารถใชเปน ดัชนีช้ีวัด ถึงทิศทางการเมืองโดยรวม ไดย่ิง

กวาเลือกต้ังซอมชุมพร สงขลา หรือเขต 9 หลักส่ี ไมรูก่ีเทาตอ

ก่ีเทา เพราะถาหากผูสมัคร ตัวชิง อยาง กลามใหญ ชัชชาติ 

สามารถนอนมาโดยไมมีพระสวดนําหนา ก็คงไมถึงกับสะทอน

อะไรมากมายนัก ในแงความเปนรัฐบาล หรือความเปนฝาย

คาน ฝายแคน หรืออาจตองถือเปนความคงเสน คงวา แหง

ความมุงมาดปรารถนาในทางสวนตัว ของผูสมัครหรือตัวชิง

รายน้ี ท่ีมีมานานแสนนานอยูแลว...

หรือถาหากเปน ดอกเตอร เอ ไอนสไตน ก็ไมไดถึงกับ

เปนตัวสนับสนุน สงเสริม ความเปน วาที่นายกรัฐมนตรี

ฉบับสุโขทัยธรรมาธิราช ของคุณพี่ อูดดา จุรินทร ณ นวล

ผองเสนาณรงค แตอยางใด อาจตองถือเปนความทันสมัย 

ความสามารถสวนตัวของผูสมัครหรือตัวชิงรายนี้ซะมากกวา 

ที่พอชวยใหเกิดการฟนตัว ฟนสภาพ ของพรรคประชาธิกัด 

ซึ่งแทบสูญพันธุ ไปแลวในสนาม กทม. สวนถาเกิดรายการ

ห
พลิกฟา-คว่ําดินขึ้นมาจริงๆ หรือเกิด วิโรจน ชนดะ นอน

มาโดยไมมีพระสวดนําหนาอันนั้น...คงตองถือวา ตัวใคร-

ตัวมัน ก็แลวกัน รีบขายบาน-ขายชอง อพยพหลบภัยไป

อยูตางประเทศน�าจะเหมาะกวา...

สรุปรวมความแลว...ถาหากสนาม กทม.ยังมีเพียง 

ตัวเลือก เทาที่เห็นและเปนอยู คงตองยอมรับวาออกจะ

เปนอะไรที่น�าเสียดายอยูตามสมควร คืออุตสาหรอคอย

กันมาเกือบ 7 ป 8 ป แตกลับไมถึงกับมีอะไรที่พอไดซูดๆ 

ซาดๆ ซี้ดๆ ซาดๆ กันแบบชนิด หงสแดงปะทะผีแดง 

อะไรทํานองนั้น แตก็นั่นแหละ...ยังเหลืออีกตั้ง 3 เดือน 4 

เดือนขางหนา บรรดาผูที่ชักมาชมเมืองอยูในแวดวงตางๆ 

อาจไดเวลาชักมาเขาสูสมรภูมิ กระทําทศกรีฑา สัตต  

กรีฑา พอใหสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.คราวนี้ เปนอะไรที่

คึกๆ คักๆ ขึ้นมาไดมั่ง...

สวนสนาม เลือกตั้งทั่วไป นั้น...แนวโนมที่คงตอง

รอคอย ลอยคอ ไปจนกวาจะถึงปหนาโน�นแหละ ถึงพอมี

ความเปนไปไดขึ้นมาจริงๆ หรือคงตองรอให บัตรเลือกตั้ง 

2 ใบ มีผลบังคับใชอยางเปนเร� อง เปนราว ไมงั้น...ถาหาก

เอาตามแบบคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ คือ ยุบสภาฯ แลวเลือก

ตั้งกลางปนี้ โอกาสที่จะแลนดสไลด แอฟวะลานช มันคง

เปนไปไมไดอยูแลวแน�ๆ ดวยเหตุนี้...ไมวาจะกระสัน หรือ

จะเสี้ยนกันไปถึงขั้นไหน คงหนีไมพนตองพยายามทําใจ

เย็ลลลลๆ หายใจยาวววว กันไปอีกซักพักใหญๆ นั่นแหละ

สหายเอย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Jacob Levin... “It’s 

a rash man who reaches a conclusion before he 

gets to it.- ผูที่หุนหันพลันแลน...คือผูที่มักดวนสรุปกอน

ที่จะไดขอสรุป...”

















กเลือกตั้งซอม เขต 1 จ.ชุมพร เขต 6 จ.สงขลา และ

เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ใน กทม.ผานพนไปแลว ปรากฏ

วา พรรคพลังประชารัฐสะกดชัยชนะไมเปน แพ

รวดทั้ง 3 สนาม ปญหาภายใน พลังประชารัฐ การ

แกงแยง ชวงชิงอํานาจ แบงเปนกกกวน ตอรองแยงชิงตําแหน�ง 

ไปจนถึงการยกพลของ 21 ส.ส.ออกจากพรรค  

ไมเพียงแคพรรคพลังประชารัฐที่ไดรับผลกระทบ แตยังสง

ผลสะเทือนมาถึงรัฐบาล ประยุทธ จันทร โอชา อีกดวยวา ผลการ

เลือกตั้งที่ออกมาเปนการสงสัญญาณ  

คนเบ� อหน�าย ไมเอาประยุทธ-พลังประชารัฐ? 

หันมามองเกมการเมืองในสภา ฝายคานเขาช� อเสนอญัตติ

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเปนการทั่วไปแบบไมลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 จากผลหารือวิป 3 ฝาย วิปฝายคาน วิป

ฝายรัฐบาล และตัวแทนคณะรัฐมนตรีเห็นพองรวมกัน กําหนดวัน

อภิปราย 17-18 ก.พ. เฉลี่ยวันละ 15 ชั่วโมง รวมแลว 30 ชั่วโมง 

ฝายคานไดเวลา 22 ชั่วโมง สวนฝายรัฐบาลไดเวลาชี้แจงอีก 8 

ชั่วโมง  

แมวันเวลาจะไมไดดั่งใจฝายคาน เพราะอยากไดอยางนอย 

3 วัน เวลาอภิปรายไมต่ํากวา 36 ชั่วโมง เพราะตางฝายตางทัน

เกม ฝายรัฐบาลทันเกมรูทันกันเปนอยางดี ระยะเวลาที่ฝายคาน

เสนอมาตอนแรก ตองการที่จะขอมาเพ� อใหตอรองอยูแลว สวน

ฝายคานอยากจะไดวันและเวลาใหมากที่สุด เพ� อเปนเวทีที่จะ

ใหขุนพลฝายคานไดออกจอ ประจานความลมเหลวของรัฐบาล

ประยุทธใหไดมากที่สุด โดยประเด็นที่ฝายคานพุงเปาอภิปราย

แยกเปน 4 ประเด็น  

1.เร� องวิกฤตเศรษฐกิจ ขาวของแพงทั้งแผนดิน คาแรงถูก  

2.เร� องโรคระบาดโควิด-19 ที่ระบาดในคน และโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร  

3.วิกฤตทางดานการเมือง ในยุคการเมืองใชเงินเปน

หลัก Money Politic  

4.ความลมเหลวการบริหารราชการแผนดิน กอให

เกิดปญหายาเสพติด การทุจริตคอรรัปชัน ภาวะฝุนพิษ PM 

2.5 เร� องเหมืองทองบริษัท คิงเกตสฯ เร� องปญหาประมง ประเด็น

การคา การลงทุน  

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝายคาน และ 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย ย้ําวา ‘ฝายคานไดเวลาในการ

อภิปราย 22 ชั่วโมง ฝายรัฐบาลไดเวลา 8 ชั่วโมง ฝายคานจะใช

เวลาใหคุมคาเปนประโยชน สรางสรรค เปนธรรมที่สุด’ 

เม� อดูไฮไลตทั้ง 4 เร� องหลัก ยังเปนปริศนาเคร� องหมาย

คําถาม ฝายคานจะขุดคุยปญหาอะไรมาเลนงานรัฐบาล ปญหา

ราคาเนื้อหมูแพง ที่เคยคาดกันวาชวงตรุษจีนราคาจะยิ่งพุงขึ้นสูง

ไปมาก แตปรากฏวาสถานการณทั้งโรคระบาดในสุกรมีทิศทาง

ที่ดีขึ้น สวนราคาเนื้อหมูคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ผลจากการ

ประชุมรวมกันของผูเลี้ยงสุกรทั่วประเทศ มีมติใหรักษาระดับ

ราคาจําหน�ายสุกรขุนมีชีวิตหนาฟารมเกษตรไวที่ไมเกิน 110 บาท

ตอกิโลกรัม ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ ประกอบกับกระทรวง

พาณิชยเขมงวด ตรึงราคาสินคาอุปโภค บริโภค ไมใหปรับราคา

ขึ้นสูง ที่จะยิ่งเปนการเพิ่มภาระ ซ้ําเติมประชาชน ไวไดทั้ง 7 

หมวด หมวดเคร� องใชไฟฟา หมวดน้ําอัดลม หมวดบะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูป หมวดซอสปรุงรส หมวดนมและผลิตภัณฑนม หมวด

อาหารกระปอง และหมวดอาหารสด 

เร� องโควิด ตัวเลขผูที่ไดรับวัคซีนครบแลวสูงถึง 69 

เปอรเซ็นต ขณะที่ยารักษา โรงพยาบาล ผูปวย อยูในภาวะ

ควบคุมได อยูจนระดับน�าพอใจ ไมมีปญหาหนักหน�วงเหมือนชวง

ป 2564  

ขณะที่ประเด็นบริษัท คิงสเกตฯ จากเดิมที่ฝายคานหวังจะ

เอาผลคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 31 ม.ค. มา

ตามถลมซ้ํารัฐบาล แตกลับกลายเปนวา ทั้ง 2 ฝายผลออกมาใน

ทางบวก เจรจาคืบหนาไปไดดวยดี ทําใหคณะอนุญาโตตุลาการ

เล� อนอานคําพิพากษาออกไปอยางไมมีกําหนด แตที่พอจะมี

ประเด็น คงเปนประเด็นการตั้งขอสังเกตการเจรจาในครั้งนี้มีผล

ประโยชนอะไรแอบแฝง หรือวารัฐบาลเอาอะไรไปแลกเปลี่ยน 

หรือไม  

เวทีอภิปรายไมไววางใจแบบไมลงมติ เปนเวทีฝายคานได

โจมตีการอยูในอํานาจอยางยาวนานของ พล.อ.ประยุทธ มาผสม

กับผลเลือกตั้งซอม กทม.และที่ภาคใต ขุดเร� องเกา ตัดแปะ ลาก

โยง ปญหาเศรษฐกิจ สังคม เพ� อชี้ใหคนเห็นวา รัฐบาลบริหารลม

เหลว ประชาชนไมใหการยอมรับ 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย และ ส.ส.น�าน 

พรรคเพ� อไทย ระบุวา 

“การอภิปรายครั้งนี้จะไมมีการลงมติ แตสิ่งที่เราเสนอขอ

เท็จจริง และปญหาใหรัฐบาลรับทราบในสิ่งที่รัฐบาลมองไมเปน

ปญหา ขอเสนอฝายคานในการแกไขปญหาเหลานี้ เช� อมั่นวาฝาย

คานแตละพรรคจะตบทายดวยวา พล.อ.ประยุทธควรพิจารณาลา

ออก หรือคืนอํานาจใหประชาชนไดแลว ถาอยูตอไปจะเลวรายไป

กวานี้ ประเทศชาติจะเสียหายมากกวานี้”  

ประเด็นหลักที่ฝายคานพุงเปาโจมตี ฝายรัฐบาลแกเกม ปด

ชองไมใหถูกนําไปขยายแผลทั้งในสภา นอกสภา โดยเฉพาะปญหา

ราคาสินคา ขาวของแพง ที่กระทบเปนวงกวาง  

แมเวทีอภิปราย 17-18 ก.พ. เปนเพียงเวทีเปดชองให

ฝายคานระบายความอึดอัด ผลจากการอภิปราย ไมมีการลง

มติ ไมกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง แตวา

กันวา ของจริงขอใหไปจับตาตอนศึกซักฟอกแบบลงมติ ที่น�าจะ

เกิดในชวง มิ.ย.หรือ ก.ค. เพราะแววๆ มาวา ตอนนี้กําลังเดิน

เกมประสาน 21 เสียงที่แยกตัวจากซีกรัฐบาลอยางหนัก หวังลม

ประยุทธกลางสภาใหได.  

ขุดของเกาซักฟอก  

บี้ประยุทธยุบสภา

ศึ
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านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. 

หลักสี่-จตุจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. ซึ่งชัยชนะตก

เป็นของ สุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 

พลันที่ผลเลือกตั้งออก พลพรรคเพื่อไทยต่างดี๊ด๊ากันยกใหญ่ 

โดยเฉพาะ ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ถึงกับบอกว่า

เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้งสะท้อนว่า

ประชาชนต้องการสั่งสอนฝ่าย

เผด็จการ ยกผลเลือกตั้งครั้งนี้

หวังเป็นหมุดหมายทำาให้ “เพื่อ

ไทยแลนด์สไลด์” สำาหรับการ

เลือกตั้งครั้งหน้ากันเลยทีเดียว  

สมาชิกเพื่อไทยต่างเอาใจ

ช่วย อ๊อบ-สุรชาติ ต้ังแต่ยังไม่

หย่อนบัตร เช่นเดียวกับ เดอะยุ-

จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. อะไร

ท่ีพอช่วยเหลือได้ก็เต็มท่ี แต่ท่ี

ถนัดท่ีเป็นของชอบ ก็คือการจับ

ไมค์ปราศรัยในโค้งสุดท้ายก่อน

หย่อนบัตรสองวัน ด้วยลูกเล่น

แพรวพราว ครบรส อัดไปยัง

ฟากฝ่ังรัฐบาลท่ีบริหารล้มเหลว มีท้ังเน้ือหาท่ีเป็นสาระ ก่ึงสาระ 

ปนด้วยเรื่องขบขัน สอดแทรกนโยบายท่ีทำาสำาเร็จมาต้ังแต่ยุค

ไทยรักไทย พลังประชาชน ต่อเนื่องมาถึงเพื่อไทย 

แม้เลือกตั้งจะจบลงไปแล้ว แต่หลังจากวันลุ้นตัวเลข

แห่งชาติเมื่อ 1 ก.พ. ผลรางวัลที่ออก เดอะยุเลยนำาคำาปราศรัย 

บางช่วงบางตอนมาเน้นย้ำาถึงความเป๊ะปัง บางตอนว่า 

“...หวย 80 บาทมีจริงไหม ไหนใครบอกเข้ามาจะแก้

ปัญหาหวยแพง ตรุษจีนวันจันทร์ แต่วันอาทิตย์ 30 ม.ค. 

ตื่นเช้า 8 โมง เข้าคูหากาเบอร์ 3 ก่อน แล้วไปตรุษจีนอย่าง

มีความสุข 

หวยไม่ต้องซื้อเยอะ เลขเด็ดเลขดัง 3 เบอร์ 3 จำาอะไร

ไม่ได้วันอาทิตย์ เข้าคูหากาเบอร์ 3 ออกมาเจอแผงลอตเตอรี่ 

03 มี ไหม ผมไม่ได้ชี้นำาให้ท่านไปซื้อนะครับ แต่ผมกำาลังจะ

บอกว่าหมายเลข 3 เหมาะมาก” 

แม้จะไม่ได้เปรี้ยงๆ ตรงๆ แต่สำาหรับนักตีความมืออาชีพ 

หากลองหมุนสลับตัวเลข เชื่อว่าคงมีคนโชคดีไม่น้อย 

ทีมงานฯ เจอ “เดอะยุ” ในฐานะนักใบ้ตัวเลข เลยเอ่ย

แซว ระวังคนเอาผ้าสามสีไปผูกเอวนะ เจ้าตัวตอบกลับอย่าง

อารมณ์ดี “กลัวอยู่ 555” 

ไม่รู้ขลังจริงไหม งวดหน้าลองอีกสักตั้ง ถ้ามาตรงๆ 

คงต้องแนะนำา เปิดสำานักควบคู่การทำาหน้าที่ท่านผู้แทนไป

เลย (อิอิ). 

ม้าไม้ 

เลขดัง 3

ผ่

รุมสับส.ว.ขวางขายกระท่อมออนไลน์

‘สันติสุขใต้’ เกิดจริงหรือ?

จิรายุ ห่วงทรัพย์

มื่อวาน คุยกันเรื่องผลดีท่ีจะตามมา หลัง “ไทย-ซาอุฯ” 

คืนสัมพันธ์ 

๑ ในนั้น คือ ประเด็นที่ “ไทย-ซาอุฯ” เห็นชอบร่วมกัน 

“ความไม่สงบใน ๓ จว.ชายแดนใต้ ‘ยะลา-นราธิวาส-

ปัตตานี’ ที่เรื้อรังมายาวนาน”

ถึงเวลาจะคืนสงบ ชนิด “ยั่งยืน” กันซะที!

พี่น้อง “ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” จะได้อยู่ร่วมกันตาม

แนวทางสันติสุข รักสามัคคี ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการใช้ความ

รุนแรงต่อกันอีกต่อไป

โดย “องค์การความร่วมมืออิสลาม” ที่เรียกกันว่า “OIC”

จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาใน ๓ จังหวัดใต้นับ

จากนี้!

OIC คืออะไร สามารถ “ชี้เป็น-ชี้ตาย” ปัญหานี้ ได้เพราะ

อะไร  เราคุยกันไปแล้วเมื่อวาน ฉะนั้น ข้ามประเด็นนี้ ไป

ก็มาถึงประเด็นว่า.......

แล้ว “สันติสุขชายแดนใต้” จะเกิดเป็นรูปธรรมให้จับต้อง

ได้เมื่อไหร่  แบบไหน และอย่างไร?

ตามที่นายกฯ นำาผลตกลงกับซาอุฯ มา “รายงาน

ประชาชน” เมื่อ ๒๖ มกรานั้น 

แค่ “นามธรรม” 

ถ้าไม่ลงมือขับเคลื่อน-ผลักดัน “สันติสุข” ก็จะมีแค่ตัว

หนังสืออยู่ในกระดาษเท่านั้น

ก่อนคุย ขอนำาแถลงการณ์เทศบาลนครยะลามาให้อ่าน

ก่อน

คำาแถลงการณ์ของเทศบาลนครยะลา

เทศบาลนครยะลารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์

วางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 28 ต่อเนื่องถึง

วันที่ 29 มกราคม  2565 

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้พี่น้องประชาชน

ดำาเนินชีวิตอย่างลำาบากยากเข็ญ 

ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้า ก่อให้เกิดความเดือด

ร้อนต่อพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัส 

เทศบาลนครยะลาพยายามอย่างยิ่งในการใช้มาตรการ

ต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไข ฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ให้กลับมา เพื่อ

ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิม

จนกระทั่งบัดนี้ สถานการณ์ โรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลาย

ลง  ประชาชนเริ่มมีความหวังและออกมาใช้ชีวิตตามปกติ

แต่เมื่อวันที่ 28 ต่อเนื่องถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่

ผ่านมา  ได้มีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการที่ไม่อาจทราบได้ทำาการ

วางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลาจำานวนมากกว่า 20 จุด

สิ่งเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ

นครยะลาได้ทีเดียว ๒๐ จุด โดยภาครัฐและภาคประชาชนไม่รู้เลย

นั่น “ทางจิตวิทยา” น่ากลัวกว่าระเบิด “ลูกเดียว” มีคนตาย 

อย่างที่ฝังถนนตามหมู่บ้านห่างไกลเสียอีก!

ข้อสังเกตกรณีนี้ คือ.......

ศอ.บต.-ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.-กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 

๔ ส่วนหน้า, ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ที่

ยะลาทั้งนั้น

ไม่ต้องพูดถึง “ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา” ที่เป็น “เจ้าเมือง”

แต่ปรากฏว่า แถลงการณ์เรียกร้องให้ขบวนการยุติความ

รุนแรง แล้วมาพูดคุยหาทางออกในแนวทางสันติร่วมกัน

กลับเป็น นายกเทศมนตรีนครยะลา “นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่ง

ชนม์เจริญ”

ก็เห็นอีกมุมในความ “รักบ้าน-รักเมือง” ในสายเลือด ทำาได้

เป็นทำา ไม่เกี่ยงว่าปัญหาใคร หน้าที่ใคร

จะว่าไป ชื่อ “คุณพงษ์ศักดิ์” กับชื่อ “จังหวัดยะลา” ในกว่า 

๒  ทศวรรษ แทบจะเรียกแทนกันได้ จากงาน “เอาบ้าน-เอาเมือง” 

ของนายกเทศมนตรีนครยะลาคนนี้

จะบอกว่า นายกเทศมนตรีพงษ์ศักดิ์ คือ “พ่อเมืองภาค

ประชาชนคนยะลา” ก็ไม่ผิดจากที่เป็นจริง

จากข้อสังเกต มาถึงช่องว่างระหว่างเหตุการณ์บ้าง ต้องบอก

ว่า ความไม่สงบชายแดนใต้ ไม่ใช่ทุกข์ของคน “ยะลา-นราธิวาส-

ปัตตานี” เท่านั้น

หากแต่เป็น “ทุกข์ร่วมกัน” ทั้งทางกายและทางใจของคน

ไทยด้วยกันทั้่งประเทศ

นายกฯ ไปฟื้นสัมพันธ์ซาอุฯ หนึ่งในหัวข้อหารือตกลง คือ 

OIC  จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหา สร้างสันติสุขยั่งยืนให้

ชายแดนใต้

ทุกคนดีใจ ต่อจากนี้ แผ่นดิน “ขวานทองไทย” เชื่อมสนิท

เหนือ-ใต้-ออก-ตก เสียที 

แต่แค่พูด “สันติสุข” จะเกิดได้อย่างไร ถ้าไม่เห็นการขับ

เคลื่อนเป็นรูปธรรม?

ในความเห็นผม ทุกการขับเคลื่อน ถ้าภาครัฐไม่นำาภาค

ประชาชนพื้นที่เข้าร่วมรับรู้-รับเห็นด้วย

ไม่เกิดหรอก “สันติภาพ-สันติสุข” น่ะ!

ที่นายกฯ รายงานประชาชน ผมอยากเห็นนายกฯ เดิน

ทางไป ๓  จังหวัดใต้ เชิญพี่น้องประชาชนมาพร้อมหน้ากัน  

แล้วท่านนายกฯ “รายงานประชาชนชายแดนใต้” ตรงนั้นเลยว่า 

องค์การความร่วมมืออิสลาม ๕๗ ประเทศ (OIC) อันมีซาอุฯ เป็น

ประธาน กับไทย 

จะเดินหน้าแก้ปัญหาความไม่สงบสร้างสันติภาพให้

ชายแดนใต้เป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่ แบบไหน อย่างไร?

ทุกงาน ต้องมี “เจ้าภาพ”

แต่งานสร้างสันติสุขชายแดนใต้ หาเจ้าภาพเป็นตัว-เป็น

ตนจริงจังไม่ได้ซักที 

เหมือนงานฟื้นสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ ก็ฟื้นกันมาแทบทุก

รัฐบาล

แต่หา “เจ้าภาพใหญ่” เอาจริงเอาจังต่อเนื่องไม่ได้ เนิ่น

นานมากว่า ๓๐ ปี มาสำาเร็จเอายุคนายกฯ ประยุทธ์ เพราะ

อะไร?

เพราะนายกฯ จริงใจ เป็น “แม่งานใหญ่” ฟื้นสัมพันธ์

ชนิดเอาจริงและต่อเนื่อง จึงมีผลสำาเร็จวันนี้

นายกฯ น่าจะลงไปล้อมวงเล่าเรื่องราวที่ไปซาอุฯ ให้คน

ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส เขาฟังนะ 

เชิญผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชนมาร่วมฟัง ร่วมซักถาม 

กำาหนดประเด็น ให้เห็นทางออกจากอุโมงค์ปัญหาไปสู่แสง

สันติภาพ โดยมีประชาชนร่วม

แบบนี้ ถึงสันติสุขยังไม่เกิด แต่รูปธรรมสันติภาพเกิดแล้ว!

กรณี “กรือเซะ-ตากใบ” หวุดหวิดคณะมนตรี รมว.ต่าง

ประเทศอิสลาม ๕๗ ประเทศจะลงมติ “ยกระดับปัญหา” สู่

การสนับสนุนแยกดินแดน แต่ถูกยับยั้ง เพราะคนกระทรวง

ต่างประเทศเราเก่ง

จนล่าสุด ปัญหาคาใจเรื่องนี้หมดสิ้นไป..... 

ด้วยมติที่ประชุม รมว.ต่างประเทศ ๕๗ ประเทศ ปี ๖๓ 

นี้เอง นั่นคือ หัวข้อแยกดินแดนใต้ จะไม่มีเป็นวาระอีกต่อไป 

ส่วนหนึ่งเพราะการทำางานของกระทรวงต่างประเทศ แต่

อีกส่วน เพราะอะไรรู้มั้ย?

เพราะ OIC เขาไม่ใช่แค่นั่งฟังคนฟ้อง อ่านเปเปอร์ แล้ว

มโนตาม  หากแต่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ หลังขบวนการพูโลไปฟ้อง

ประเด็น “กรือเซะ-ตากใบ”

เขายกคณะมาดูพื้นที่จริงที่ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี ถึง 

๔ ครั้ง คือ ปี ๔๘ ปี ๕๐ ปี ๕๙ และปี ๒๕๖๐!

มาพบชาวบ้าน มาสอบถามทุกฝ่าย จนเข้าใจปัญหา เมื่อ

ฟื้นสัมพันธ์ ซาอุฯ จึงยินดีให้ OIC มาช่วยส่งเสริมสร้างสันติสุข

ชายแดนใต้

ซาอุฯ เขาพูดจริง-ทำาจริง และทำาเร็วอีกตะหาก ฉะนั้น 

ท่านนายกฯ นำาคณะลงไปสัมผัสพื้นที่จริง พูดคุยกับพี่น้อง ๓ 

จังหวัดใต้ เรียกว่า “ทำาการบ้าน” เตรียมไว้เถอะครับ

๓ จังหวัดใต้นี่แหละ......

เหมาะสุดที่จะเป็น “ศูนย์กลางฮาลาลโลก” ทั้งอาหาร 

การพักผ่อน ท่องเที่ยว และทั้งการช็อปปิ้ง

ไปย่ำาด้วยตีน เห็นด้วยตา แล้วจะรู้ว่า........

“โคตรเพชร” อีกเม็ด 

ฝังอยู่ที่ “ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี” นี่เอง!

บั่นทอนความเชื่อมั่นที่ไม่อาจประเมินค่าได้ 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

ประชาชน ดังที่เทศบาลได้ตั้งใจไว้ให้กลับไปสู่ภาวะตั้งต้นและ

ติดลบอีกครั้งหนึ่ง 

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการกระทำาเพียง

เพื่อตอบโต้กลุ่มบุคคล หรือด้วยเหตุผลใดๆ แต่ล้วนก่อให้เกิดผล 

กระทบทางลบต่อประชาชนที่ทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นที่รักและต้องการ

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น

เทศบาลนครยะลา จึงขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำาเช่นนี้ 

และหันมาพูดคุย หาทางออกอย่างสันติ โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

เพราะปัจจุบัน การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่สังคมโลกไม่

สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อีกทั้งไม่สามารถนำาสันติสุขกลับคืนสู่

แผ่นดินเกิดของเราได้ 

และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ เพื่อให้ประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างอ้าง

กันว่าเป็นที่รักจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

นายกเทศมนตรีนครยะลา

30 มกราคม 2565

.................................

จะเห็นว่า นายกฯ แถลงผลสำาเร็จ “ไทย-ซาอุฯ” ๒๖ มกรา 

ต่อมาอีก ๒ วัน คือ ๒๘-๒๙ มกรา มีการลอบวางระเบิดในตัวเมือง

ยะลา รวดเดียว ๒๐ จุด!

เคราะห์ดี ไม่มีคนเจ็บ-คนตาย

ผู้ทำาเจตนาแสดงศักดานุภาพให้ประชาชนเห็นว่าพวกเขา

เหนือกว่าการควบคุม-ป้องกันจากภาครัฐ 

เป็นเพียงระเบิดเสียง ไม่ใช่ระเบิดหวังผลสังหาร!

อีกด้าน เป็นการ “ตอบโต้” เจ้าหน้าที่ ที่ออกตรวจค้นและ

เกิดการปะทะ จนขบวนการแบ่งแยกเสียชีวิตก่อนหน้า

แต่ก็นั่นแหละ การที่ขบวนการ “วางระเบิด” ในเขตเทศบาล

เ

มณี ส.ส.ลำาพูน พรรคเพื่อไทย   

อภิปรายว่า ส.ว.วิตกกังวลว่า

พืชกระท่อมจะทำาให้เยาวชน

เดือดร้อนหรือสร้างวัฒนธรรม

ใหม่ที่ไม่ดี ตนเองไม่เห็นด้วยกับ

การไม่ให้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพราะวันนี้สังคมเราก้าวสู่ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หากห้ามตรงนี้

จะเป็นอุปสรรค เชื่อว่าหากมี

การตั้ง กมธ.ร่วมกันจะสามารถ

คุยกันได้ พืชกระท่อมเป็นยา 

สารสกัดจากใบกระท่อมออก

ฤทธิ์แก้ปวด หากว่ารัฐบาลส่ง

เสริมให้มีการแปรรูปเป็นสาร

ที่มีประโยชน์จะรักษาได้หลาย

โรค อีกทั้งต้นกระท่อมเป็นไม้

ที่สามารถนำามาทำาเฟอร์นิเจอร์

ได้ดี 

นายวีระกร คำาประกอบ 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง

ประชารัฐ อภิปรายว่า การ

ห้ าม โฆษณาขายในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มันแปลกมาก 

ส่วนประเด็นอื่นก็เป็นการแก้ไข

เล็กๆ น้อยๆ หยุมหยิม แต่จะ

ต้องมาตั้ง กมธ. แทนที่จะได้ออก

เป็นกฎหมาย เมื่อใบกระท่อมถูก

ถอนออกจากการเป็นพืชยาเสพ

ติดแล้ว จึงไม่มีความจำาเป็นต้อง

มาระวางโทษมากมาย บางที

กฎหมายเราก็แปลกๆ มันเสีย

เวลา ทำาให้กฎหมายออกมา

ล่าช้า

ด้านนายเท่าพิภพ ลิ้ม

จิตรกร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล  

ระบุว่า ตนเองเคยพูดเมื่อตอน

การขายสุราออนไลน์ว่าห้ามไม่

ได้หรอก เพราะถ้าห้ามก็จะมีคน

ขายเถื่อนอยู่ดี ดังนั้นนำามาขาย

ออนไลน์และออกกฎระเบียบให้

ชัดเจน โดยให้ยืนยันระบุตัวตน

ก็ได้ เชื่อว่ารัฐบาลทำาได้ เพราะ

การที่จะหยุดกระแสโลกทั้งที่

ส่วนใหญ่ซื้อขายออนไลน์กัน

แล้ว ส่วนตัวก็ไม่เข้าใจ ท่านแก่

กว่าก็จริง แต่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน

เหมือนตนหรือ จึงอยากให้สภา

ลงความเห็นด้วยกับการยืนตาม

ร่างเดิมให้สามารถขายออนไลน์

ได้

จากนั้นที่ประชุมลงมติ

ไม่เห็นด้วยกับการที่ ส.ว.แก้ไข

เพิ่มเติม ด้วยเสียง 273 เสียง 

เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 

1  เสียง โดยกระบวนการหลัง

จากนี้คือตั้ง กมธ.ร่วมกันของ

วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ... 

จำานวน 20 คน.

ทส.ตื่นเร่งฟ้องน้ำามันรั่ว

กางแผนคุมเข้มเฝ้าระวัง
กรุงเทพฯ • นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า หน่วยงาน

สังกัดกระทรวง  ทส.ยังคงติดตาม

สถานการณ์และปฏิบัติงานร่วม

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

แก้ไขสถานการณ์น้ำามันดิบร่ัวไหล

ใต้ทะเลเขตการนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง ให้กลับสู่

ภาวะปกติ โดยกรมควบคุมมลพิษ 

(คพ.) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ำาทะเล การเคลื่อนตัวและการ                                                           

กระจายตัวของคราบน้ำามันใน

พ้ืนท่ีชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) สำารวจ

ความเสียหายของทรัพยากร 

ธรรมชาติทางทะเล  และกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ

พืช (อส.) สนับสนุนการดำาเนิน

งานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบและ

เฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก

คราบน้ำามันต่อพ้ืนท่ีอุทยานแห่ง

ชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

นายวราวุธกล่าวว่า จาก

น้ีไป คพ.จะเฝ้าระวังตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังคุณภาพ

อากาศ น้ำา ดินทราย ตะกอนดิน 

โดย 1.วิเคราะห์องค์ประกอบสาร

อินทรีย์และสารอนินทรีย์ของน้ำา

มันดิบจากบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จำากัด  (มหาชน) และ

ก้อนน้ำามัน 2.ติดตามตรวจสอ

บคุณภาพน้ำาทะเลเบ้ืองต้นและ                                            

ตรวจสอบคราบน้ำามันพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 

8 จุด ต้ังแต่หาดพยูนถึงอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ

เสม็ดอย่างต่อเนื่อง 

3.ตรวจสอบและเก็บตัว 

อย่างน้ำาทะเลส่งตรวจวิเคราะห์

ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท 

ทองแดง แคดเมียม ตะก่ัว  เหล็ก 

รวมถึงปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

ท้ังหมด (TPH) 6 จุด  ซ่ึงดำาเนิน

การแล้ว 3 คร้ัง เบ้ืองต้นพบว่าค่า

พ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนค่า

โลหะหนักและ TPH อยู่ระหว่าง

การวิเคราะห์ โดยมีแผนเก็บ

ตัวอย่างน้ำาทะเลเพื่อตรวจสอบ

อีก 3  คร้ัง 4.ตรวจสอบการปน 

เป้ือนของดินบนชายหาด 5.ตรวจ 

สอบคุณภาพอากาศบริเวณท่ีพบ

คราบน้ำามัน

“สำาหรับงานท่ีต้องเร่ง                                

ดำาเนินการคือ การจัดทำาแผน 

การฟ้ืนฟู โดย คพ., ทช.และ 

อส.จะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องจัดแผนฟ้ืนฟู เบ้ืองต้น 

คพ.ประสานกับสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท

เอกชนวิจัยการแก้ไขฟ้ืนฟูสภาพ

แวดล้อมในพ้ืนท่ีทดลอง นอกจาก

น้ีจะเร่งรัดฟ้องร้องเรียกค่าเสีย

หายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและ พ.ร.บ.ส่งเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง โดยท้ัง คพ.และ 

ทช.เข้ายื่นเอกสารแจ้งกล่าวโทษ

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

จำากัด (มหาชน) ท่ีสถานีตำารวจ

มาบตาพุดแล้ว” นายวราวุธกล่าว

ขณะท่ีนายรวมศิลป์ มานะ

จงประเสริฐ ผอ.สำานักบริหาร

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) กล่าว

ว่า ส่ังการให้ตรวจสอบพ้ืนท่ีอ่อน

ไหวด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อ

เน่ือง โดยเจ้าหน้าท่ีสายตรวจ

ทางเรือตรวจสอบคราบน้ำามัน

ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

หญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ท้ังน้ีแม้จะ

ไม่พบคราบน้ำามันใหม่แล้ว แต่ได้

เพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเกาะ

เสม็ด โดยเฉพาะอ่าวพร้าวซ่ึงมี

ชายหาดและแหล่งปะการังตาม

ข้อส่ังการของอธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

อย่างเคร่งครัด.

จ่อเซ็นMOUฟื้นเศรษฐกิจไทย-ซาอุ 

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันพุธ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเยือน

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมท่ีผ่านมา 

ซ่ึงเกิดการหารือในระดับทวิภาคี

ในหลายมิติครอบคลุมประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ การทูต 

แรงงาน ฯลฯ

นายธนกรกล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีได้ส่ังการเร่งรัดให้

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอด

จนแรงงานเร่งดำาเนินการหลัง

การเจรจาหารือท่ีเกิดข้ึน โดย

ได้มอบหมายนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน และนายดอน ปรมัตถ์

วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ ต้ังกรรมการเร่งดำาเนิน

การเพื่อติดตามการทำางานให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิ 

“นอกจากน้ียังให้กระทรวง

แรงงานประสานไปยังหน่วย

งานในการกำากับ เพื่อเร่งเตรียม

ความพร้อมในการเยือนของ

รัฐมนตรีท้ังสองฝ่ายภายในเดือน

กุมภาพันธ์น้ีเพื่อลงนาม MOU 

ซ่ึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนท่ีเร็ว

กว่าท่ีกำาหนดไว้ภายใน  2 เดือน” 

นายธนกรระบุ.

เกียกกาย • รุมสับยับ ส.ว.ตีกลับร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ห้ามขาย

ออนไลน์ ซัดปลดล็อกจากยาเสพติดเปรียบเหมือนผักผลไม้ทั่วไป อัด

ห้ามขายบนโซเชียลปิดทางพืชเศรษฐกิจใหม่ ก้าวไกลยกขายสุรา

ออนไลน์เทียบ ทำาไม่ได้สุดท้ายแห่ไปขายเถื่อน  

เมื่อวันพุธ ในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน  

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ทำาหน้าที่ประธานการ

ประชุม วาระพิจารณากรณี

วุฒิสภา (ส.ว.) แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. 

.... ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมือง

พาน  ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อ

ไทย อภิปรายว่า หลังจากวัน

ที่ 24 ส.ค.64 เราได้ปลดล็อก

พืชกระท่อมออกจากการเป็น

ยาเสพติดประเภท 5 วันนี้พืช

กระท่อมเหมือนผักผลไม้ประ

เภทอื่นๆ  ซึ่งไม่มีกฎหมายใดระบุ

ว่าเป็นยาเสพติด พืชกระท่อมมี

ประโยชน์มหาศาล 

เขากล่าวว่า ส่วนตัวไม่

เห็นด้วยกับการแก้ไขของ ส.ว.  

เพราะขณะนี้เมื่อจับโทรศัพท์เข้า

โซเชียลจะเห็นการโฆษณาขาย

ต้นกระท่อม ผลิตภัณฑ์กระท่อม 

และงานวิจัยเต็มไปหมด  การ

ที่ ส.ว.แก้ไขว่าห้ามขายโดยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการ

ล็อกไม่ให้พืชกระท่อมเป็นพืช

น.ส.ศุภารมย์ เย็นรัมย์ (ข้าวเหนียว) ตัวแทนกลุ่มศิลปินลิเกจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้ายื่น

หนังสือถึง ผวจ.นครราชสีมา ผ่านนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ขอผ่อนปรนให้กลุ่มศิลปินลิเกพื้นบ้านเปิดการแสดงได้ โดยเร็วที่สุด

เศรษฐกิจใหม่ เพราะหากไม่

ขายในโซเชียลแล้วจะซื้อกันได้

อย่างไร

“กัญชากัญชงถูกล็อกมา

นาน วันนี้ล้ำาหน้าพืชกระท่อม

ไปแล้ว สามารถปลูกได้แล้ว 

ส.ว.เคยกินใบกระท่อมหรือไม่ 

เคยศึกษาหรือไม่ คนภาคใต้เริ่ม

มีเศรษฐกิจดีขึ้น ขายส่งไปทั่ว

ประเทศ เป็นเศรษฐกิจฐานราก

ที่ทำาให้ประชาชนมีโอกาส ทำานา 

10 ไร่ แบ่งมาปลูกพืชกระท่อม 

1 ไร่ 250 ต้น แค่นี้ก็มีรายได้

ประจำาวันแล้ว จึงไม่อยากให้

สภาเรารับการแก้ไขของ ส.ว.”  

นายพิเชษฐ์กล่าว

ขณะที่นายสงวน พงษ์



ตํารวจสืบตอไป

การจัดสรางพระนิรันตราย เปนพระพุทธรูปสําคัญ ตอง

ดําเนินการขอพระบรมราชานุญาต ตามระเบียบกระทรวงศึกษา 

ธิการวาดวยการกอสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลอง

พระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ.2520

โดยย� นเร� องผานกรมศิลปากร มีคณะกรรมการพิจารณาจัด

สรางอนุสาวรียและพระพุทธรูปสําคัญฯ พิจารณาเบื้องตน กอน

จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตอไป

วันที่ 20 เมษายน 2554 พล.ต.อ.วิเชียร พจน โพธิ์ศรี ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ ในขณะนั้น ไดทําหนังสือถึงอธิบดี

กรมศิลปากร เพ� อขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางพระนิรันตราย 

(จําลอง)

เพ� อประดิษฐานเปนพระประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และโรงพยาบาลตํารวจ และเพ� อใหเชาบูชามอบใหผูมีจิตศรัทธา

บริจาคเงินใหมูลนิธิฯ เพ� อนําเงินไปจัดหาอุปกรณและเคร� องมือ

ทางการแพทยให โรงพยาบาลตํารวจ

วันที่ 19 มกราคม 2555 กรมศิลปากรไดมีหนังสือแจง

วาไดดําเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางพระนิรันตราย 

(จําลอง) ตามระเบียบฯ แลว

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหทราบวา สํานักราช

เลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลี

พระบาทแลว พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดสรางได

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ

มหากรุณาธิคุณตอสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนอยางยิ่งในการ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตดังกลาว

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

เพ� อจัดสรางพระนิรันตราย (จําลอง) โดยแตงตั้ง พล.ต.อ.เภา 

สารสิน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ เปนประธานคณะ

กรรมการที่ปรึกษา, พล.ต.อ.วิเชียร พจน โพธิ์ศรี เปนประธาน

คณะกรรมการอํานวยการ,  พล.ต.ท.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ 

เปนเลขาคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางฯ

ผมไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการดําเนินการ

จัดสรางฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในวงการพระเคร� อง

หลายทานมารวมเปนกรรมการฯ  เชน คุณพยัพ คําพันธ นายก

สมาคมผูนิยมพระเคร� องฯ, คุณตอย เมืองนนท, คุณอั้ง เมืองชล,  

คุณปอง สุพรรณ, คุณมิ้ง จักรวรรดิ์, คุณสมบัติ ปากน้ํา, คุณประ 

เสริฐ หาดใหญ ฯลฯ

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรวมกับมูลนิธิโรงพยาบาล

ตํารวจ จัดสรางพระนิรันตราย (จําลอง) ดังนี้

1.พระนิรันตราย (จําลอง) รูปแบบองคนอก ขนาดหนาตัก 

19 นิ้ว จํานวน 2 องค

2.พระนิรันตราย (จําลอง) รูปแบบองคนอก ขนาดหนาตัก 

9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง (ปดทอง) จํานวน 2,554 องค และเนื้อทอง

เหลือง (รมดํา) จํานวน 2,554 องค

3.พระกริ่งนิรันตราย (จําลอง) รูปแบบองคเดิม ขนาดหนา

ตัก 1.8 ซม. สูง 3.5 ซม. เนื้อทองคํา จํานวน 2,554 องค เนื้อ

นวโลหะ จํานวน 25,540 องค และเนื้อสัมฤทธิ์ จํานวน 255,400 

องค

พระกริ่งนิรันตราย (จําลอง) จัดสรางโดยจําลองแบบจาก

พระนิรันตราย (องคเดิม) ซึ่งถูกสวมครอบไว เปนการสรางพระ

กริ่งนิรันตราย (จําลอง) แบบองคเดิมขึ้นเปนครั้งแรก

ผูปนพระนิรันตรายคือ นายมานพ อมรวุฒิโรจน 

ขาราชการกลุมงานประติมากร สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบ

ในการจัดสราง  บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ฯ เคยเปนผูดําเนินการ
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4 บทความ

องบอกเปน “สันดาน” ท่ีไมเคยเปล่ียนเสียจริงๆ สําหรับ 

“โทน่ี วูดซัม” หรือ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี 

ท่ีไปรวมเสวนาในคลับเฮาสของกลุม “CARE คิด เคล� อน 

ไทย” เร� อง “การเมืองไทยวิปโยค : การเมืองโลกวิปริต” 

โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองไทยท่ีฟ้ืนความสัม 

พันธกับซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงแมบอกวายินดีกับเร� องดังกลาว แตจะ

เห็นไดชัดในคําพูดของ “โทน่ี” น้ัน กลับมีการลามปามไปถึงราชวงศ

ซาอุฯ รวมท้ังยังติงในเร� องการสงแรงงานไปอีก ตามเน้ือเพลงท่ีวา 

“ไปเสียนา มาเสียเมีย” และไมอยากใหไปอยูไกลครอบครัว พิโธ! 

แลวเจาตัวเลา ทําไมไมกลับมาบานเกิดเมืองนอน ยังไปปกหลักอยู

ท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยูได หรือจะ

รอกลับไทยในแนวนอนอยางเดียวจะ

คุณพ่ี ...• ผลการฟนความสัมพันธ

ไทย-ซาอุฯ รอบน้ี ตองบอก “บ๊ิกตู” 

สรางผลงานช้ินโบแดงจริงๆ เพราะเลน                                           

มาทีเดียวดังตูมแบบไมเคยมีขาวระแคะ

ระคายมากอน เลนเอาท้ังพรรคเพ� อไทย 

โดยเฉพาะหัวหนาพรรคอยาง “นพ.

ชลน�าน ศรีแกว” ไปไมเปน ทําไดเพียง

การออกมาดักคอวาเปนนโยบายของ

ประเทศซาอุฯ เขาอยูแลว แตใครก็รู                                                              

วาเปนอาการ “องุนเปร้ียว” งานน้ีเจาตัวเลยลงทุนปูดวาไดกล่ินรัฐ 

ประหารโชยมาหวังกลบกระแส “ไทย-ซาอุฯ” แตก็ถูกดีดปากกันถวน

แลว ซํ้ารายคนแดนไกลอยาง “พ่ีโทน่ี” ท่ีเปนผูจ้ิมน้ิวแตงต้ังใหเปน

หัวหนายังบอกชัดๆ ไมมีนะจะคุณหมอ การจะปูดอะไรอยาลืมคํานึง

ถึงหัวโขนหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎรบาง ...• พูดถึงเร� อง “สภาผูทรงเกียรติ” ก็ตองเอยอางถึงการ

อภิปรายแบบไมลงมติตามมาตรา 152 กันบาง ซ่ึงดูเหมือนพรรคฝาย

คานท่ีตองออกทีวีดาฟรีๆ ตอนแรกขอ 

4 วัน แลวก็ห่ันมาเหลือ 36 ช่ัวโมง แต

หลังหารือวิป 3 ฝายแลวก็ไดเวลาลงตัว

ท่ี 30 ชม. โดยใหฝายคาน 22 ชม. และ

รัฐบาล 8 ชม. ในชวงวันท่ี 17-18 ก.พ. 

ซ่ึงจริงๆ แลวก็ไมน�าจะใชเวลามากมาย

ขนาดน้ันท้ัง 2 ฝาย แตก็ ตองทําใจ                             

เพราะท่ันผูทรงเกียรติจะไดออกทีวี วา

ไดทํางานทําการใหสมกับภาษีท่ีเปนเงิน                                

เดือน ท้ังท่ีการอภิปรายก็เช� อไดเลย ซํ้า

ซอน วกไปวนมาไมก่ีเร� อง โดยหยิบเน้ือ                                                                            

หาจากส� อออนไลน หนังสือพิมพและทีวีมาดารัฐบาล ...• ก็หวังวา                                                              

“ฝายคาน” จะมีการทําการบานใหมากกวาการตัดแปะ โดยเฉพาะ

ในซีกเพ� อไทย การคัดเลือกผูอภิปรายควรมีความน�าเช� อถือบาง โดย

เฉพาะในช� อของ “วิสาร เตชะธีราวัฒน” ส.ส.เชียงราย มือกรีด

แขนกลางสภา และมือปูดเร� องหอบเงินสด 5 ลานบาทซ้ือเสียงใน

ศึกซักฟอกน้ัน ไมควรไดใชเวทีดังกลาว เพราะผลการตรวจสอบ

ของสภาก็ชัดแจงวาเปนเร� องเสกสรรปนแตง สวนช� อของ “สุทิน 

คลังแสง” ส.ส.มหาสารคามน้ัน ยังพอใหอภัยได เพราะเปนผูสรุปคํา

อภิปรายในศึกซักฟอกดังกลาว ก็ปฏิเสธ

ไมไดท่ีจะตองนําเน้ือหาของ “วิสาร” 

มาขยมซํ้า ซ่ึงถือเปนเร� องเขาใจได ...• 

ขําไมออกจริงๆ “สัมภเวสีแมว” มารําลึก 

8 ปท่ีกลุม กปปส.ขัดขวางการเลือกต้ัง                     

ในยุค “ย่ิงลักษณ ชินวัตร” เปนนา

ยกฯ ยังพอเขาใจได แต “ณัฐวุฒิ ใสย

เก้ือ” นักเคล� อนไหวทางการเมือง แกน

นําเครือขายไลประยุทธ อ.ห.ต. กลับ

มารวมรําลึกดวยนี่สิ ตลกรายเสีย

จริงๆ โดยท่ันเตนระบุวาการขัดขวาง

การเลือกต้ัง ขมขู ทํารายรางกายผูประ 

สงคลงคะแนน ประณามบุคคลท่ีออกไปใชสิทธิเปนเร� องเหลือเช� อท่ี

เกิดข้ึนจริง อาว แลวคนท่ีประกาศราดเลย เผาเลยพ่ีนอง ผมรับผิด

ชอบเอง ท้ังท่ีอาศัยประเทศเปนท่ีทํากินจนใครตอใครบอกวาสูแลว

รวยเลา ไมน�าอเนจอนาถมากกวาหรือ “ทักษิณ” จะรําลึกครบ 8 ป

น้ันพอเขาใจได เพราะนองถูกบ่ันทอนกัดเซาะอํานาจ แตคนท่ีเคย

ทํารายบานเกิดเมืองนอน แลวทําใหคนไทยฆากันเอง แตตัวเองได

เสวยสุขเปนรัฐมนตรีมีเงินมีทองน้ัน 

ไมควรจะเอยอาง แตประการใด ควร                                                  

จะสงบเสง่ียมเจียมตัวเหมือนเพ่ือนอย่าง 

“จตุพร พรหมพันธุ” จะดีกวานะจะ ...• 

ท้ิงทายเร� องกองทุนเงนใหกูยืมเพ� อการ

ศึกษา หรือ กยศ.กันบาง เพราะลาสุด

เห็นมีการสงตอขอมูลกันจํานวนมากวา 

กยศ.มีรายไดจากดอกเบ้ียและคาปรับ

ถึง 40,000 ลานบาท ซ่ึงก็ทําใหใครตอ        

ใครพาเหรดดารัฐบาลและ กยศ.กันขรม                                      

วาเอาระบบธนาคารมาใชบริหารกอง 

ทุน คิดแตกําไร-ขาดทุนอยางเดียว ซ่ึง

ลาสุด “วันนิวัติ สมบูรณ” ส.ส.ขอนแกน พรรคเพ� อไทย ถึงกับโยง

ไปพันกับการซ้ืออาวุธของกองทัพทีเดียววา ซ้ือยังผอนได ทําไมเงิน

กูผอนไมได พิโธ! น่ีคุณภาพของผูแทนปวงชนหรือคุณพ่ี กยศ.เขาก็

ใหผอนจา แตปญหาท่ีเกิดข้ึนก็เพราะไมจายน่ันเอง ก็ทําใหคนรุนใหม                                                                                  

ไมสามารถกูยืมตอได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ ดูงายๆ ก็เพ� อน

สมาชิกดวยกัน หากยังจําไดคือ “รังสิมันต  โรม” ส.ส.กาวไกลเอง ตอน

น้ันก็ยอมรับวายังเปนหน้ี กยศ.อยู ซ่ึงปจจุบันก็ไมรูวาจายคืนหมดหรือ

ยัง ท้ังท่ีมีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งในระดับเกินแสนบาท ...•

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ทักษิณ ชินวัตร

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ระนิรันตราย พระพุทธรูปท่ีมีพระนามอันเปน

มงคล นิรันตรายหมายความวา ปราศจาก

อันตราย

พระนิรันตราย เปนพระพุทธรูปโบราณ

องคหนึ่งของไทย ที่มีลักษณะโดดเดนแตกตางจาก

พระพุทธรูปทั่วไป คือเปนพระพุทธรูปสององคซอนกัน

ปจจุบันพระนิรันตรายประดิษฐานอยูในหอ

พระสุราลัยพิมาน ในหมูพระมหามณเฑียร พระบรม

มหาราชวัง

ประวัติความเปนมาของพระองคนี้  มีเร� องราวที่

น�าสนใจและน�าอัศจรรยเปนอยางยิ่ง

พระนิรันตราย (องคเดิม) เปนพระพุทธรูป

ทองคํา ศิลปะแบบทวารวดี ราวพุทธศตวรรษ 14-15 

ขนาดหนาตักกวาง 3 นิ้ว องคสูง 4 นิ้ว

ประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ ขอพระบาทไขวกัน

อยางหลวมๆ แสดงธยานมุทรา โดยพระหัตถขวาซอน

เหนือพระหัตถซาย

พระพักตรคอนขางกลม พระขนงเปนเสนติดตอ

กันคลายปกกา พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกปาน 

พระโอษฐคอนขางกวาง พระกรรณยาวเกือบจรดพระ

อังสะ พระเศียรประกอบดวยขมวดพระเกศา มีเกตุ

มาลาอยูเบื้องบนปราศจากรัศมี

องคพระพุทธรูปครองอุตราสงคเรียบ ไมมีริ้ว หม

เฉียงเปดพระอังสาขวาของอุตราสงคพาดผานขอพระกร

ซาย

พระพุทธรูปประทับนั่งบนปทมาสน มีกลีบบัวคว่ํา

บัวหงายประกอบทั้งเบื้องบนเบื้องลาง ซึ่งฐานปทมาสน

นี้ ไดสรางเพิ่มเติมในภายหลัง

ประมาณป พ.ศ.2399 กํานันอิน ซึ่งมีภูมิลําเนา

อยูแขวงเมืองปราจีนบุรี และนายยัง บุตรชาย ไปขุดหา

มันนกในบริเวณชายปา หางจากดงศรีมหาโพธิ์ประมาณ 

3 เสน ขุดพบพระพุทธรูปหลอดวยทองคํา ไดนํามามอบ

ใหพระเกรียงไกรกระบวนยุทธ ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา

ตอมาทูลเกลาฯ ถวาย พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 พระองค

พระราชทานเงินเปนรางวัลแกผูขุดพบพระและนํามา

ถวาย  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ วา

“สองพอลูกมีกตัญูตอพระพุทธศาสนาและ

พระเจาแผนดิน ขุดไดพระทองคําแลวไมทําลาย หรือซื้อขายเปน

ประโยชนสวนตัว แลวยังมีน้ําใจมาทูลเกลาฯ ถวาย…”

โปรดใหอัญเชิญพระพุทธรูปทองคําไปประดิษฐาน ณ หอ

พระเสถียรธรรมปริตคูกับพระกริ่งทองคําองคนอย และพระพุทธ

รูปสําคัญอ� นๆ อีกหลายองค

ป พ.ศ.2403 มีคนรายมาลักพระกริ่งทองคําองคนอยไป ไม

ลักพระพุทธรูปทองคําองคใหญกวา ทั้งที่ตั้งอยูคูกันไปดวย

พระองคทรงพระราชดําริ “พระพุทธรูปซึ่งกํานันอิน

ทูลเกลาฯ ถวาย เปนทองคําทั้งแทงและใหญกวาพระกริ่ง ควรที่

คนรายจะลักเอาองคใหญไป แตกลับละไว เชนเดียวกับผูที่ขุดได

ไมทําอันตราย เปนเร� องมหัศจรรยที่แคลวคลาดถึง 2 ครั้ง พระ 

องคจึงทรงถวายพระนามพระพุทธรูปทองคําวา พระนิรันตราย”

โปรดเกลาฯ ใหเจาพนักงานทําการหลอพระพุทธรูปศิลปะ

แบบรัตนโกสินทร ปรางสมาธิเพชร เนื้อทองคํา ขนาดหนาตัก

กวาง 5 นิ้วครึ่งพระนิรันตราย (องคนอก) เพ� อสวมครอบพระ   

นิรันตราย (องคเดิม) ไวอีกชั้นหนึ่ง และโปรดใหหลอเปนเนื้อเงิน

บริสุทธิ์อีกองคหนึ่งไวคูกัน

สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ อัญเชิญพระนิรันตรายไป

ประดิษฐานในพระแทนมณฑลในพระราชพิธีสําคัญตางๆ อาทิ 

พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท (ทําบุญตรุษ) พระราชพิธีสงกรานต

(ปจจุบันเจาพนักงานภูษามาลายังคงรักษาแบบแผนโบราณ

ราชประเพณี โดยอัญเชิญพระนิรันตรายไปประดิษฐานในพระ

ราชพิธีสําคัญๆ เชน ในการบําเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

และพระราชกุศลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัด ณ พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ เปนตน)

พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลอพระพุทธรูป

พิมพเดียวกันพระนิรันตราย (องคนอก) เนื้อทองเหลือง ประดับ

ดวยซุมเหรียญแกว จํานวน 18 องคเทากับปที่ครองราชย เพ� อ

พระราชทานพระอารามฝายธรรมยุต แตยังไมกะไหลทองก็เสด็จ

สวรรคตเสียกอน

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

5 ใหชางทําตอจนสําเร็จ และนําไปพระราชทานวัดธรรมยุตตาม 

พระราชประสงคของพระบรมราชชนก อาทิ วัดราชาธิวาส วัด

บวรนิเวศ วัดเทพศิรินทร วัดราชประดิษฐ ฯลฯ

พระนิรันตราย นับเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกราบไหว

สักการะมักมีประสบการณปาฏิหาริยสมดังพระนามที่ลนเกลาฯ 

รัชกาลที่ 4 พระราชทาน เปนที่เคารพเล� อมใสของพุทธศาสนิกชน

อยางกวางขวาง

วัดธรรมยุตทั้ง 18 แหง จึงนิยมสรางพระนิรันตรายเปน

วัตถุมงคลทั้งพระบูชา  พระเคร� อง พระพิมพ และเหรียญตางๆ  

สําหรับแจกจายเปนที่ระลึกในโอกาสสําคัญตางๆ เพ� อสักการบูชา

ในเคหสถานและสะดวกแกการพกพาติดตัวไป

ประชาชนทั่วไปจึงมักจะพบเห็นพระนิรันตรายในรูปแบบ

พระนิรันตราย (องคนอก) ที่มีซุมเรือนแกวเปนพุมพระมหาโพธิ์ 

แตอาจไมเคยพบเห็นหรือทราบประวัติความเปนมาพระนิรันตราย 

(องคเดิม)

ป พ.ศ.2554 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับงบประมาณ

สรางอาคารบริการทางการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ แตไมไดรับ

งบประมาณจัดหาอุปกรณเคร� องมือทางการแพทย

พล.ต.ท.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ (ยศและตําแหน�งขณะ

นั้น) นายแพทยใหญโรงพยาบาลตํารวจ จึงไดริเริ่มและจัดทํา

โครงการสรางพระใหเชาบริจาคบูชา หารายไดเขามูลนิธิโรง

พยาบาลตํารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ

เพ� อนําเงินมาซื้ออุปกรณและเคร� องมือทางการแพทย 

สําหรับอาคารบริการทางการแพทย อาคารใหม

ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ ขณะนั้นดํารงตําแหน�งรอง

ราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง ไดใหคําแนะนําวา พระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 พระองคเปนผู

สถาปนากิจการตํารวจไทย เคารพสักการะพระนิรันตราย เปน

พระสําคัญในรัชกาลพระองค 

สํานักงานตํารวจแหงชาติควรจะขอพระบรมราชานุญาต

จัดสรางพระนิรันตราย (จําลอง) จะเปนสิริมงคลตอขาราชการ

จัดสรางพระพุทธโสธร (จําลอง) รุนประวัติศาสตร กรมตํารวจ 

ครบ 80 ป ทั้งพระบูชาและพระรูปหลอ ชนิดและขนาดตางๆ รูป

แบบสวยงาม เนื้อหาวัสดุดี การจัดสรางไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

ไดรับความนิยมอยางมาก

ปจจุบันพระพุทธโสธร (จําลอง) รุนนี้ประชาชนเสาะ

แสวงหาเชาซื้อดวยราคาที่สูงกวากรมตํารวจจัดจําหน�ายครั้งแรก

หลายเทาตัว

วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 สํานักงานตํารวจแหงชาติได

มีการจัดพิธีบวงสรวงหนาพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 4 หนา

สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธาน

มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ และ พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ ในขณะนั้น เปนประธานในพิธี รวมขอ

พรในการจัดสรางใหบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ 

ทรงเปนประธานในพิธีเททองหลอพระนิรันตราย (จําลอง) ที่หนา

พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดนําแผนทองคํา แผนเงิน และ

แผนทองแดง มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ใหพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิ์

คุณ (พระราชครูวามเทพมุนี) หัวหนาคณะพรามณเทวสถาน 

โบสถพราหมณ ลงเลขมงคลตางๆ ที่มีความหมาย เพ� อเปนสิริ

มงคล

และไดนําทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 

9 ทรงเจิม ทรงตั้งสัตยาธิษฐานถวายเปนพุทธบูชาเพ� อเปนการสืบ

เน� องพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา สําหรับใชเปนสวนผสม

สําหรับสรางพระนิรันตราย (จําลอง) ในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2555 สมเด็จพระสังฆราช

เสด็จทรงเปนองคประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก ที่พระอุโบสถวัด

บวรนิเวศวิหาร

พระมหาเถราจารย เกจิอาจารยสําคัญ ที่มีช� อเสียง 

ประชาชนเคารพนับถือทั่วประเทศ จํานวน 255 รูป มารวมในพิธี

โดยนั่งปรกรอบพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ซึ่งเปนสุดยอดพิธีแหงป ที่มีเกจิอาจารยมารวมนั่งปลุกเสก

มากที่สุดเปนประวัติศาสตร พระเกจิอาจารยบางรูปมีอายุกวา 

100 ป ที่เหลาบรรดาขาราชการตํารวจทั่วประเทศไปนิมนตและ

รับมารวมพิธี

วันนั้นมีฝนตกปรอยๆ เกิดปรากฏการณเปนที่น�าอัศจรรย

อยางยิ่ง กลาวคือพระอาทิตยทรงกรดเหนือทองฟา บริเวณพระ

อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดเวลา ขณะประกอบพิธีมหา  

พุทธาภิเษก

เม� อดําเนินการสรางพระเสร็จเรียบรอย เปดใหประชาชน

บริจาคเงินเชาพระนิรันตราย (จําลอง) แบบและชนิดตางๆ ไป

บูชา ซึ่งไดรับความสนใจอยางมาก

มูลนิธิไดรับเงินบริจาคนําไปจัดซื้ออุปกรณและเคร� องมือ

ทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลตํารวจ ตามวัตถุประสงค

พระนิรันตราย (จําลอง) ขนาดหนาตัก 9 นิ้ว ไดแจกจายให

หน�วยราชการตํารวจทั่วประเทศ อัญเชิญไปประดิษฐานใหตํารวจ

และประชาชนทั่วไปสักการบูชา

สวนพระกริ่งนิรันตราย (จําลอง) ไดมีการแจกจายให

ขาราชการตํารวจโดยทั่วเชนเดียวกัน

พระนิรันตราย (จําลอง) องคใหญ หนาตัก 19 น้ิว จํานวน 

2 องค องคแรกไดอัญเชิญประดิษฐานไวท่ีบริเวณหอพระท่ี

จัดสรางข้ึนโดยเฉพาะหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร อีกองคอัญเชิญประดิษฐานไวท่ีบริเวณหองโถง 

ช้ันลาง อาคารรัชมังคลานุสรณ โรงพยาบาลตํารวจ เพ� อใหตํารวจ

และประชาชนท่ัวไปสักการบูชาจนถึงทุกวันน้ี

หมายเหตุ: พระนิรันตราย (จําลอง) ขนาดหนาตัก 9 นิ้ว 

และพระกริ่งนิรันตราย หากทานใดสนใจสามารถเชาบริจาคบูชา

ไดที่มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจฯ ในวันเวลาราชการ หมายเลข

โทรศัพท 08-8002-8699.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

พ

พระนิรันตราย

วันนิวัติ สมบูรณ

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับขอ

พิพาททางเลือกนอกศาล เปนกระบวนการท่ีคูพิพาทตกลงกันให

บุคคลท่ีสามท่ีมีความเปนกลางและเปนอิสระ และมีความรูความ

เช่ียวชาญในเร� องท่ีพิพาทน้ันเปนผูทําการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท

ดังกลาว โดยคูพิพาทจะตองยอมรับคําวินิจฉัยช้ีขาดและผูกพัน 

ที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้นดวย การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคู

พิพาทท้ังสองฝายเปนผูแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ.

อนุญาโตตุลาการ



ลังเกิดเหตุน้ำ�มันดิบจำ�นวน 400,000 ลิตร รั่ว

ไหลจากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำามันดิบกลาง

ทะเลอ่าวไทย บริเวณทุ่นรับน้ำามันดิบกลางทะเล 

(SPM) อ.มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อเวลา 21.06 น. 

ของวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา

น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการให้หน่วยงานใน ทส.สนับ 

สนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับกองทัพเรือและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมน้ำามันจากการรั่วไหลทันที หนึ่ง                                                          

ในแม่งานที่สำาคัญคือ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้สนับ 

สนุนการใช้แบบจำาลอง OilMap ทำานายการเคลื่อนที่ของ

คราบน้ำามันในทะเล  และ

ผนึกกำาลังกับทุกภาคส่วน 

จนล่าสุดไม่พบคราบน้ำามัน

เหลืออยู่บนผิวน้ำาทะเล

แล้ว 

สำาหรับกรมควบคุม

มลพิษ มี น�ยอรรถพล                             

เจริญชันษ� เป็นอธิบดี                           

น�ยอรรถพล จบวิทยา                          

ศาสตรบัณฑิต  (วนศาสตร์)                                             

วน.รุ่น 49 ม.เกษตรศาสตร์,                

ปริญญาโท ส่งเสริมการ                                   

เกษตรและสหกรณ์ มหา 

วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ

ป่าไม้) 

อรรถพล เติบโตมาจากงานป้องกันและปราบปราม

ผู้กระทำาผิดในการบุกรุกผืนป่ามาเกือบตลอดชีวิตราชการ 

เคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา ผอ.ส่วน

ยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม, ผอ.สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรสงคราม และผู้

อำานวยการสำานักวิชาการป่าไม้

ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อเดือน มิ.ย.60 รับผิด

ชอบโครงการด้านการปราบปรามในหลายกรณี ทั้งรีสอร์ต 

บุกรุกภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ แก้ปัญหากลุ่มทุนปลูกสวน

ยางพาราในเขตป่าภาคอีสานและภาคใต้ กระทั่ง 26 พ.ย.

61 ครม.มีมติแต่งตั้งให้นายอรรถพลเป็นอธิบดีกรมป่าไม้                                                                  

ในวัย 52 ปี เป็นคนหนุ่มไฟแรง ด้วยผลงานท่ีโดดเด่น พร้อม

กับสร้างทีมพยัคฆ์ไพรเพิ่มเพื่อหยุดยั้งการทำาลายป่าให้ครบ

วงจร

ที่ฮือฮา คือเหตุการณ์ขณะที่ น�ยอรรถพล อธิบดี

กรมป่าไม้ กำาลังแถลงข่าวเตรียมแจ้งข้อหา น.ส.ป�รีณ� 

ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ บุกรุกเขตป่า

สงวนแห่งชาติ และป่าไม้จำานวน 46.1 ไร่ ซึ่ง น�ยทวี ไกร

คุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี บิดาของ น.ส.ปารีณา ได้เข้ามาร่วม

ฟังการแถลงข่าวด้วย และพยายามช้ีแจงอธิบายแผนท่ีแนว

เขตที่ใช้ตรวจสอบ โดยได้คว้าไมค์จากมือของนายอรรถพล

ไปอธิบาย ท่ามกลางความงุนงงของผู้บริหารกรมป่าไม้และ

สื่อมวลชน

ต่อมา 1 ก.ย.63 ครม.แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ และได้รับผิดชอบในการกำาจัดคราบน้ำามันรั่วครั้งนี้.

หมูแพง:ไม่ทันเกมหรือว�งแผนเล่นเกมน้ีไว้แล้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หมูแพงเพราะรัฐบาลปกปิดการแพร่ระบาดของโรคอหิ                                                                   

วาต์แอฟริกาในหมู เพราะกลัวประชาชนจะตื่นตระหนกเหมือน

หวัดนกที่นายกฯ ต้องกินไก่โชว์ประชาชน ผลจากการแพร่

ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู ทำาให้ต้องมีการฆ่าสุกร

เป็นจำานวนมาก ผลที่ตามมาก็คือเนื้อสุกรต้องขาดแคลนอย่าง

แน่นอน แต่เมื่อรัฐบาลพอใจที่เรื่องเงียบ ไม่สนใจแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนเนื้อสุกร ทำาให้วันนี้เนื้อสุกรแพงมาก 

นอกจากนั้นยังมีการกักตุนเนื้อสุกรไว้เป็นจำานวนมาก  ยิ่ง                                                                                   

ทำาให้ขาดแคลนมากขึ้น ข่าวการตรวจหาเนื้อสุกรในห้องเย็น

ทั่วประเทศ พบว่ามีการกักตุนไว้เป็นจำานวนมาก เรื่องนี้ทำาให้

ต้องต้ังปุจฉาว่า รัฐบาลไม่รู้เรื่องหรือไม่ทันเกมของนักธุรกิจ และ

เชื่อว่าต้องมีนักการเมืองผสมโรงแสวงหาผลประโยชน์จาก

ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยอย่างแน่นอน

สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้อันตรายยิ่งนัก การแพร่

ระบาดของไวรัสก็ไม่มีท่าทีว่าจะสงบ ได้แต่ตั้งความหวังว่าเมื่อ                                                                                    

น้ันเมื่อน้ีจะกลายเป็นโรคประจำาถ่ิน วันน้ีผู้เช่ียวชาญของบริษัท

ไฟเซอร์ออกมาให้ความเห็นว่า “วัคซีนควรจะให้แบบประจำาปี

มากกว่าบูสต์โดส” เรื่องน้ีผมเห็นด้วยเพราะบูสต์เท่าใดก็ไม่ทำาให้

ร่างกายมีภูมิคุ้มกันได้พอเพียง เพราะถ้าไม่ได้รับเชื้อไวรัส ภูมิ

ต้านทานก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะใช้สูตรใด 

ดังนั้น การให้วัคซีนประจำาปีจึงเป็นการช่วยให้ร่างกายมี

ภูมิคุ้มกันนานมากขึ้น นอกจากนั้นวัคซีนประจำาปีก็ยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการกลายพันธุ์ของไวรัส ดังนั้นการ 

กระตุ้นเข็มสามเข็มสี่ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับไวรัสสาย

พันธุ์เก่าก็ไม่มีประโยชน์ ทำาให้เกิดข้อสงสัยว่ารีบฉีดเพราะได้

รับผลประโยชน์จากการซื้อขายวัคซีนหรือไม่อย่างไร

เรื่องสุดท้าย สัญญาณการเลือกตั้งมาพร้อมกับประชา

นิยม แต่ดูเหมือนรัฐบาลจะบ่จี๊ที่สุด เพราะโครงการต่างๆ ลด

มูลค่าลง จ่ายครึ่งก็เหลือแค่ ๑,๒๐๐ บาท ทั้งๆ ที่ตอนแรกโยน

หินว่าจะจ่าย ๑,๕๐๐ บาท บัตรคนจนเหลือเดือนละ ๒๐๐  บาท

แค่ ๓ เดือน ซึ่งเมื่อคนไทยใจแตก มือเติบ เงินแค่นี้ประชาชน

บอกว่า “ฉันไม่นิยมแล้ว” เชื่อว่าโทนี่จะแจกมากกว่านี้แน่ๆ 

อย่างน้อยหญิงนิดหน่อยก็เคาะกะลาคนแก่ว่าจะแจก ๓,๐๐๐ 

บาททุกเดือน ดังนั้นประชานิยมครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์บอกว่ากระจอก

5บทความ

ด้มันป�กกันอีกแล้ว

ฝ่ายค้าน ลับมีดรอ เตรียมซักฟอกรัฐบาลแบบไม่ลง

มติ ช่วงกลางเดือนนี้   

เห็นว่าขอเวลาตั้ง ๔ วัน 

เอาให้น้ำาลายเหนียวกันเลยทีเดียว

หน่ึงในประเด็นท่ีตีป๊ีบต้ังแต่ไก่ยังไม่โห่คือ เหมืองทองคิงส์เกต

“ชลน่าน ศรีแก้ว” ขู่ฟ่อ! เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

ครับ...ก็เอาที่สบายใจ 

วานนี้ (๒ กุมภาพันธ์) เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ 

ยื่นหนังสือให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำาโดย “ชลน่าน” และสมาชิกฝ่าย

ค้านระดับตัวเป้ง  

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำาเนินการตรวจสอบรัฐบาลกรณี บริษัท 

คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า ตัว 

แทนรัฐบาลไทยได้เจรจากับบริษัทคิงส์เกตฯ มีข้อกังวลอาจจะนำาผล

ประโยชน์ของชาติไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

ให้คิงส์เกตได้รับอนุญาตประทานบัตรให้กลับมาทำาเหมือง

ใหม่ เป็นการได้รับอนุญาตประทานบัตร และการอนุญาตผลประ 

โยชน์อื่น ที่เกินไปกว่าข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อแลกกับ

การท่ีรัฐบาลประยุทธ์ ไม่ต้องถูกอนุญาโตตุลาการมีคำาส่ังช้ีขาดให้ต้อง

แพ้คดี ซึ่งต้องเสียค่าปรับประมาณ ๒๔,๗๕๐ ล้านบาท 

เป็นเหตุให้คณะอนุญาโตตุลาการ เลื่อนอ่านคำาวินิจฉัยชี้ขาด 

จากเดิม ๓๑ มกราคม ออกไปไม่มีกำาหนด

หนังสือร้องเรียนอ้างถึงผลกระทบที่อาจจะทำาให้ประเทศชาติ

เสียประโยชน์ ๔ ข้อ คือ 

๑.การประกอบกิจการเหมืองทองคำาคิงส์เกตในนามบริษัท 

อัครา รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

และชุมชน ในการประกอบกิจการเหมืองทองคำาดังกล่าวที่รอยต่อ 

๓ จังหวัด คือ จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ถูกกดให้อยู่ใน

ระดับต่ำามาโดยตลอด เพราะไม่มีมาตรการทางสังคมและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และชุมชน ที่บังคับใช้เป็นการเฉพาะ มีแต่การ

ปรึกษาหารือในระดับแจ้งเพื่อทราบ 

๒.ระดับความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนของ

เจ้าของกิจการอยู่ในระดับต่ำา 

๓.เป็นการทำาเหมืองโดยไม่มีแนวกันชนที่ต้องรักษาระยะห่าง

ระหว่างชุมชนกับเขตเหมืองแร่ 

และ ๔.เป็นการทำาเหมืองที่หลีกเลี่ยงหรือหาช่องโหว่ของ

‘ซักฟอก’ ละครหลังข่�ว

กฎหมาย เพื่อไม่สร้างหลักประกัน และแผนปฏิบัติการในการฟ้ืนฟูเหมือง

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ประเด็นนี้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ง้างมาจากบ้าน กะ

จะปล่อยหมัดฮุกให้รัฐบาลล้มทั้งยืน 

มันง่ายอย่างนั้นเลยหรือ? 

คุยเรื่องน้ีก็ต้องย้อนไปหลายรัฐบาล เพราะรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐบาล

ที่ต้องเช็ดอาจมให้รัฐบาลก่อนๆ เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง แถมยัง

ต้องเอากระดูกมาแขวนคอ 

จริงอยู่ครับในความเป็นรัฐบาลนั้นจะต้องรับผิดชอบทุกเรื่อง ไม่

ว่ารัฐบาลก่อนหรือรัฐบาลสร้างเรื่องเอาไว้ เพราะมันเป็นความรับผิดชอบ

ในฐานะรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

แต่การท่ีรัฐบาลปัจจุบันต้องแก้ปัญหารัฐบาลก่อนทำาไว้   อย่างน้อยๆ 

นักการเมืองท่ีอยู่ร่วมรัฐบาลก่อน ต้องมีสำานึกรับผิดชอบต่อประเทศ ประ 

ชาชน ด้วย   

ไม่ใช่บิดเบือนปัญหาที่ตัวเองร่วมสร้างไว้ มาโยนใส่ว่ารัฐบาลปัจจุ 

บันต้องรับผิดชอบ ถ้าทำาไม่ได้ก็ออกไปเสีย 

ออกไปแล้ว จะให้ตัวก่อปัญหา เข้ามาสร้างปัญหาอีกอย่างน้ันหรือ

มาดูไทม์ไลน์กันนะครับ 

๒๕๓๗ ยุครัฐบาลชวน ๑ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำากัด เริ่ม

ทำาการสำารวจแหล่งแร่ทองคำาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ 

ทั้งสองจังหวัดเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่อยู่นอกพื้นที่พัฒนาเหมืองแร่

ทองคำา เป็นโครงการใหญ่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๕๔๓ รัฐบาลชวน ๒ บริษัทอัคราฯ ได้ประทานบัตรทำาเหมืองแร่

ทองคำาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร รวม ๔  แปลง

๒๕๔๔ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร บริษัทอัคราฯ ได้รับสิทธิส่งเสริม

การลงทุนจาก BOI โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ๘ ปี จึงเริ่มผลิต

ทองคำาเชิงพาณิชย์

๒๕๔๖ รัฐบาลทักษิณ บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ได้รับประทานบัตรทำา

เหมืองแร่ทองคำาจังหวัดเลย ๖ แปลง แต่มาเปิดกิจการทำาเหมืองและ

ประกอบโลหกรรมแร่ทองคำา ก่อนรัฐบาลนายทักษิณประกาศยุบสภา

แน่นอนครับ เหมือง กับ ชาวบ้าน ทั่วโลก ส่วนใหญ่มักไปด้วยกัน

ไม่ได้ เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมานำาไปสู่การกระทบกระทั่ง  

หลังบริษัทอัคราฯ ผลิตทองคำาในเชิงพาณิชย์ได้ไม่นาน  ก็เริ่ม

มีความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งปัญหาเรื่อง ฝุ่นละออง 

เสียงรบกวน  มีการยื่นหนังสือให้รัฐบาลระงับการทำาเหมืองมาต่อเนื่อง 

๒๕๔๙ รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ สั่งทบทวนนโยบายพัฒนาเหมืองแร่ทองคำา 

รัฐบาลขณะนั้นยืนยันให้ความสำาคัญกับเรื่องความคุ้มค่าในการ

ใช้ทรัพยากร 

มติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่               

๑๐/๒๕๕๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้น

ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาทบทวนการกำา 

หนดค่าภาคหลวงแร่ทองคำาให้เหมาะสม

ตุลาคม ๒๕๕๐ กระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงปรับ

อัตราค่าภาคหลวงใหม่

จากเดิมใช้อัตราคงที่ ร้อยละ ๒.๕ เปลี่ยนมาใช้อัตราก้าวหน้า

ร้อยละ ๐-๒๐ ซึ่งมีอัตราการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ทองคำาที่แท้จริง หรือ 

effective rate เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๐

แต่ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงดำาเนินต่อไป

ปี ๒๕๕๖ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างนโยบายสำารวจและ 

ทำาเหมืองแร่ทองคำาฉบับใหม่ให้รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร เพื่อใช้เป็นกรอบ

ในการกำาหนดหลักเกณฑ์การกำากับดูแลและการทำาเหมืองแร่ทองคำา 

แต่ “ยิ่งลักษณ์” ประกาศยุบสภาไปเสียก่อน

เรื่องค้างมาถึงรัฐบาลลุงตู่ 

“ลุงตู่” ใช้อำานาจตามมาตรา ๔๔ ออกคำาสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๙ ระงับ

การทำาเหมืองทองคำาและประกอบโลหกรรมแร่ทองคำา ท่ามกลางเสียง

สรรเสริญจากชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาเอกชน

มาวันนี้รัฐบาลต้องชั่งน้ำาหนักเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลก่อนๆ สร้าง

ไว้ โดยเฉพาะรัฐบาลของนายทักษิณ 

ต้องเสียค่าปรับประมาณ ๒๔,๗๕๐ ล้านบาท หรืออนุญาตให้ทำา

สัมปทานต่อ

ตัดสินใจง่ายหรือครับ? 

พรรคเพ่ือไทยดูกระเห้ียนกระหือรือท่ีจะนำาเร่ืองน้ีมาโจมตีรัฐ 

บาลปัจจุบัน ถ้าคิดว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ชาติ ก็ทำาไปเถอะครับ 

แต่อยากให้กลับไปดูกำาพืดก่อนว่า ช่วงท่ีรัฐบาลทักษิณ ให้สิทธิ 

BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี แก่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 

จำากัด นั้น รัฐบาลได้คำานึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ที่เป็นปัญหา

ต้องแก้ในวันนี้หรือไม่ 

ผมมีข่าวเก่าให้อ่านครับ 

เมื่อปี ๒๕๖๑ มีเฟซบุ๊กไอโอของระบอบทักษิณ ที่ชื่อว่า  “กรุง 

เทพ กรุงเทพ” มักโพสต์ข้อความโชว์ความร่ำารวยของ “ทักษิณ” 

“...หาเงินซื้อเองไม่ต้องยืมเพื่อน คนที่เก่ง ฉลาด มีกึ๋นส์ และมี

วิธีคิดตามทันโลก อย่าง ‘ทักษิณ’ อยู่ที่ไหนก็ร่ำารวย

ที่ผ่านมา..มีธุรกิจเหมืองทองใน ๕-๖ ประเทศ เหมืองเพชร ใน

แอฟริกา เหมืองแพลทินัม (ทองคำาขาว) น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ 

โรงงานสร้างเฮลิคอปเตอร์ในกรุงอาบูดาบี ร่วมทุนนักวิจัยมหาวิทยา

ลัยเคมบริดจ์ ตั้งบริษัท ประดิษฐ์เครื่องมือขนาดเล็กตรวจหามะเร็ง

ด้วยลมหายใจ

แนวคิดการลงทุนทำาธุรกิจในต่างประเทศของท่านไม่ได้ยึดติด

กับธุรกิจเดิมท่ีเคยทำา จะทำาอะไรก็ได้ท่ีดี เป็นประโยชน์ ‘และทำาเงินได้’

เรื่องการลงทุนทำาเหมืองทองเกือบ ๑๐ ปีก่อน ตอนนั้นท่าน

คาดว่าค่าเงินจะมีความผันผวน ต่อไปทองคำาจะมีมูลค่ามากขึ้น อาจ                     

จะอยู่ในรูปของธนาคารที่รับฝากทองคำา จึงได้ทำาธุรกิจเกี่ยวกับเหมือง                                                                                        

ทองใน ๕-๖ ประเทศ จึงได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ จนได้ลงทุน!

ในประเทศยูกันดา มีถึง ๓๑ เหมือง อีก ๕ ประเทศ มีอย่าง

ละ ๑-๒ เหมือง รวมมูลค่ากว่า ๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  จ่ายค่า

สัมปทานให้กับรัฐบาลแล้ว ก็ยังมีรายได้เหลืออีกนับหมื่นล้านบาท...”

“เฉลิม อยู่บำารุง” เคยให้สัมภาษณ์ตอนไปหาทักษิณที่ดูไบว่า 

“..ทักษิณ เล่าให้ฟังว่านายโมฮัมหมัด อัล-ฟาเอ็ด เจ้าของ

ห้างแฮร์รอดส์ ได้ติดต่อขายเฮลิคอปเตอร์ ๑ ลำา เพราะซื้อมาแล้วไม่

ค่อยได้ใช้งาน ทักษิณ อาจจะตัดสินใจซื้อเนื่องจากจะใช้เดินทางไปดู

เหมืองทองทั้ง ๕ เหมือง...”

“ทักษิณ” เก่งครับ หากินกับเหมืองมานานแล้ว 

ส่วนรัฐบาลลุงตู่ เหมืองไม่เคยทำา กลับต้องมานั่งปวดหัวเรื่อง

เหมืองที่คนอื่นทำาไว้

แถม เพื่อไทย จะเอาไปด่าในสภาอีก 

นี่เรื่องจริงนะครับ ไม่ใช่ละครริษยาหลังข่าว.

อย่�แบกห�ม

ไม่เห็นด้วยเพร�ะยังไม่เห็นด้วย

รอเวล� เข้�ม�ช่วย สม�นฉันท์

ไม่เห็นด้วย กับใคร ไม่สำ�คัญ

มิตรสัมพันธ์ มิพร�ก ไปจ�กเร�

ไม่เห็นด้วยไม่ลำ�บ�กย�กเข็ญ

ไม่แบกห�มคว�มเห็นของเร�เข�

เปลี่ยนแปลง บ่อยไป ผู้ ใหญ่เย�ว์

มิหอนเห่�คว�มเห็นเป็นคว�มจริง

แง่คิดมุมมองจ�ก ‘ชีวิตนี้ยังมีหวัง’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ความรัก ความปรารถนาดีที่มีให้กันล้วนเป็นความสุขทั้ง

ผู้ให้และผู้รับ แต่ลึกไปกว่านั้นอยู่ที่การมองโลก หากเข้าใจโลก

และชีวิตตามที่เป็นจริงแล้ว ความสุขจะอยู่คู่กายใจ

แง่คิดดังกล่าวพิจารณาได้จากบทเพลง ชีวิตนี้ยังมีหวัง  

ผลงานของครูสง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ ที่มอบให้เพ็ญศรี  

พุ่มชูศรี ศิลปินแห่งชาติร้องบันทึกเสียง

 * ลมพลิ้วโชยระรื่น

มวลดอกไม้ดื่น ชูช่อเล่นลม

งามตาเมื่อคราได้ชม

พาอภิรมย์เริงใจ

ภมรน้อยระเริงร่า

ต่างพาเคล้าชมมวลไม้

นกน้อยใหญ่

เริงใจร่อนถลาเล่นลม

ฟังซิฟังเสียงเพลง

วังเวงแว่วเจื้อยแจ้วกังวาน

ฟังเพลงพาใจสำาราญ

ชื่นฉ่ำาเบิกบานเริงรมย์

พาชีวิตนี้ชุ่มชื่น

เริงรื่นชวนใจชื่นชม

ความหวังที่ล่องลม

กลับสมดังหัวใจหมายปอง

ครูสง่า อารัมภีร ผู้แต่งให้ชื่อบทเพลงว่า “ชีวิตนี้ยังมี

หวัง” สะท้อนแง่คิดที่ว่า เมื่อสรรพสิ่งดำาเนินไปตามครรลอง  

ธรรมชาติก็เกื้อหนุนสรรพสิ่งทั้งปวงให้ดำาเนินไปอย่างราบรื่น

ตามวิถี

ในทรรศนะของผู้เขียน โลกปัจจุบันมีส่ิงอำานวยความสะดวก

มากมาย จนหลายคนคิดว่าเราอยู่ในโลกเทคโนโลยี ทั้งๆ ที่ปัจ 

จัยพื้นฐานเรายังต้องพึ่งพิงธรรมชาติ ไม่อาจหลุดพ้นจากวงจร

ธรรมชาติ 

ฉะน้ัน ความสำาคัญของธรรมชาติก็ยังคงดำารงอยู่ไม่เปล่ียน 

แปลง (ข้อรำาพึงในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล สง่า อารัมภีร ศิลปิน

แห่งชาติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔).

วัชรทัศน์

 

จริงครับ อย่างไรเสียเทคโนโลยีก็ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติ  

เราใช้ โทรศัพท์มือถือ ก็ต้องชาร์จไฟฟ้า แล้วไฟฟ้ามาจากไหน  

น้ำา แสงแดด น้ำามัน ก๊าซ ล้วนธรรมชาติทั้งสิ้น ไม่มีเทคโนโลยี

ไหนอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ชีวิตนี้ยังมีหวังหากเราไม่

ทำาลายธรรมชาติ. 

รับมือน้ำ�มันรั่ว

มาก จ่ายน้อยก็ได้ (เสียง) น้อย นี้คือเอ็กโคของประชานิยม.

แมวน้ำ�

 

หมูแพงทำารัฐบาลเสียรังวัดไปพอสมควรครับ คนท่ีไม่เคย

ซ้ือหมูก็เอาเรื่องหมูแพงมาด่ารัฐบาลได้ กับคนซ้ือหมูทุกวันก็ไม่

ต้องพูดถึงครับ ขุดมายันโคตร รัฐบาลคงแก้ไขอะไรมากไม่ได้แล้ว                                                                                    

คงต้องรอหมูล็อตใหม่ๆ ออกสู่ตลาด หรือไม่ก็นำาเข้าหมู หากคิด

ว่าพ่อค้ากักตุน แต่ท่ีแน่ๆ หมูการเมืองมันเยอะกว่าหมูบนเขียง.

เห็นแก่ตัวต�มกันไปจวบไทยสิ้น

 * เห็นแก่ตัวตามกันไปผลาญไทยสิ้น

นักวิชาเกินเทินชุมโจรทโมนคลอ

ประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาค

เกมละเมิดเบื้องสูงจูงเลิกเกณฑ์

เชียร์นักโทษหนีคุกเพรียกมุกกบฏ

ส่วนรัฐบาลสมานฉันท์แบกฝันไกล

เรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่พร่ำาพูด

ปล้นกลางแดดกลางกรุงตุงทโมน

เจ้าหน้าที่ล้นปรี่ไทยฝักใฝ่ทรราช

นิติรัฐแดนมหัศจรรย์สวรรค์สะอื้น

เมื่อพูดได้ตามชอบใจเป็นไทยแท้

จึงคิดสร้างเสริมเสกเฉกตำานาน

ดุจรัฐบาลสมานกบฏกำาหนดพลาด

ปล่อยนักโทษหนีคุกรุกความมั่นคง

เห็นแก่ตัวตามกันไปกร่อนไทยดับ

พึงปกปักรักถิ่นเนาเผาผลาญศัตรู

หวงแผ่นดินว่าคลั่งชาติอนาถหนอ

กบฏจ้อก้องเหนือรัฐอย่างชัดเจน

นักสำารากปั่นราษฎร์ป่วนชาติเล่น

ชวนเบี่ยงเบนนิติธรรมแบบย่ำาใจ

เพื่อนชาติหดอยู่แทบตีนจนปีนไหว

สังคมไทยต่ำาเตี้ยลงเพียงดงโจร

คล้ายแพ้สูตรคอร์รัปชันแย่งกันโหน

หมดชาติโงนเงนร่อแร่ยากแก้คืน

สนองอำานาจเพื่อเงินรวยเกินฝืน

สร้างขมขื่นเพียบสังคมมืดซมซาน

รอเมืองแม่ล่มสลายซื้อขายผลาญ

ตัดสายพานเขมรแขกแลกทาสลง

แนวป้องชาติ-พ่อแผ่นดินชาชินส่ง

สั่งเสียงตรงป่วนเมืองขุ่นเคืองชู

เพื่อนพ้องครับตื่นเสียทีชาติพลีหรู

เพื่อร่วมอยู่อย่างมั่นคงยืนยงจริง.

ร�ษฎร

อรรถพล เจริญชันษา

ไ

ห



ระเดิมวันแรก ยอดใช้จ่ายคึกคักสำาหรับโครงการกระตุ้น

กำ�ลังซื้อของรัฐบ�ลอย่�ง โครงก�รคนละครึ่งเฟส 4 

และโครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิก�รแห่ง

รัฐระยะที่ 4 โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องก�รคว�มช่วย

เหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2

โดยจ�กข้อมูลพบว่� เพียงวันแรกของก�รเปิดโครงก�ร 

กระทรวงก�รคลังระบุว่� ณ เวล� 16.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครง 

ก�รรวม 5.44 ล้�นร�ย และมียอดใช้จ่�ยรวมทั้งหมด 1,132.44 

ล้�นบ�ท โดยสรุปผลก�รใช้จ่�ยได้ ดังนี้

1.โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ

ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำ�นวน 2.89 ล้�นร�ย มียอดก�รใช้จ่�ย

รวม 573.54 ล้�นบ�ท   

2.โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

เป็นพิเศษระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำ�นวน 1.47 แสนร�ย มียอด

ก�รใช้จ่�ยรวม 57.66 ล้�นบ�ท  

3.โครงก�รคนละครึ่งระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำ�นวน 2.4 

ล้�นร�ย โดยมียอดก�รใช้จ่�ยรวม 501.24 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น

เงินที่ประช�ชนจ่�ย 253.43 ล้�นบ�ท และรัฐร่วมจ่�ย 247.81 

ล้�นบ�ท โดยมีประช�ชนที่กดยืนยันเข้�ร่วมโครงก�รคนละ

ครึ่งระยะที่ 4 แล้ว จำ�นวน 16.93 ล้�นร�ย

จะเห็นได้ว่� วันแรกยอดใช้จ่�ยก็คึกคัก ทะลุ 1 พันล้�น

บ�ทแล้ว ซึ่งสิ่งนี้ทำ�ให้มีเงินไหลเวียนในระบบดีขึ้น และทำ�ให้

เศรษฐกิจมีก�รขยับเติบโตได้ แม้จะทร�บกันดีว่�โครงก�รแนว

ร่วมจ่�ยไม่ใช่แนวท�งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แต่ก็ดีกว่�ปล่อย

ให้ระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง โดยเฉพ�ะในภ�วะที่ก�รท่องเที่ยว

ยังไม่กลับม�เป็นปกติแบบนี้

ดังนั้นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจจึงยังเป็นภ�ระหน้�ที่ที่รัฐ 

บ�ลจำ�เป็นต้องกระทำ� เพร�ะภ�คก�รคลังของรัฐบ�ลถือเป็น

เครื่องยนต์สำ�คัญในก�รอัดฉีดเงินเข้�ระบบเศรษฐกิจ ถ้�รัฐไม่

ขับเคลื่อนก็อย่�ไปหวังกับก�รเติบโตในระยะย�วได้

อย่�งไรก็ดี ดูเหมือนว่�ในส่วนของโครงก�รบัตรสวัสดิก�ร

แห่งรัฐกำ�ลังจะมีก�รเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ เพร�ะล่�สุดท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. เพ่ิงมีมติเห็นชอบโครงก�ร

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก�รแห่งรัฐ ปี 2565 คร้ังใหม่ โดยมีกลุ่มเป้�

หม�ย ประช�ชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้�ร่วมโครงก�รประม�ณ 

20 ล้�นคน (ผู้ถือบัตรสวัสดิก�รฯ เดิมและผู้เข้�ข่�ยได้รับสิทธิร�ย

ใหม่) ค�ดส�ม�รถเร่ิมใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.65

จ�กก�รติดต�มข้อมูลพบว่� ก�รลงทะเบียนรอบน้ีจะมีหลัก

เกณฑ์ท่ีเข้มงวดม�กข้ึน และจะต้องได้ผู้ถือบัตรท่ีเป็นกลุ่มคนจนท่ี

เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่กลุ่มท่ีเนียนจน และใช้สิทธิอย่�งในปัจจุบัน

ซึ่งข้อมูลที่กระทรวงก�รคลังระบุออกม�มีดังนี้

1.มีสัญช�ติไทย 2.มีอ�ยุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

3.ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ ส�มเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้

ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถ�นสงเคร�ะห์ฯ 

ข้�ร�ชก�ร พนักง�นร�ชก�ร พนักง�น ลูกจ้�ง เจ้�หน้�ที่ หรือ

ผู้ปฏิบัติง�นในหน่วยง�นของรัฐ ผู้รับบำ�เหน็จร�ยเดือน ผู้รับ

บำ�น�ญปกติ

4.ร�ยได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บ�ทต่อคน

ต่อปี และห�กมีครอบครัว ร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลง

ทะเบียนไม่เกิน 100,000 บ�ทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวล�

ใดเวล�หนึ่ง (ก�รคำ�นวณร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลง

ทะเบียนคำ�นวณได้จ�กก�รรวมร�ยได้ของผู้ลงทะเบียน และ

สม�ชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ห�รด้วยจำ�นวนบุคคล

ทั้งหมดในครอบครัว)

5.ทรัพย์สินท�งก�รเงิน ได้แก่ เงินฝ�ก สล�ก พันธบัตร

และตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่�ไม่เกิน 

100,000 บ�ทต่อคน 6.ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังห�ริมทรัพย์ หรือมี

กรรมสิทธ์ิในอสังห�ริมทรัพย์ ณ เวล�ใดเวล�หน่ึง กรณีอยู่อ�ศัย

อย่�งเดียว ห�กเป็นบ้�นเด่ียว ท�วน์เฮ�ส์ ห้องแถว และตึกแถว 

ต้องมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 25 ต�ร�งว� ห�กเป็นห้องชุดต้องมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 

35 ต�ร�งเมตร และกรณีเป็นท่ีอยู่อ�ศัยและใช้ประโยชน์จ�กท่ีดิน

เพื่อก�รเกษตรต้องมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีท่ีใช้ประโยชน์

ท่ีดิน 7.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวล�ใดเวล�หน่ึง 

และ 8.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวล�

ใดเวล�หน่ึง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังน้ี วงเงินกู้สำ�หรับท่ีอยู่อ�ศัย

รวมไม่เกิน 1.5 ล้�นบ�ท วงเงินกู้สำ�หรับย�นพ�หนะรวมไม่เกิน 1 

ล้�นบ�ท

จ�กข้อมูลพบว่� ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ จำ�นวน 

13.45 ล้�นคน ท้ังหมดจะต้องม�ลงทะเบียนใหม่ด้วย โดยในรอบ

น้ีค�ดว่�จะมีผู้ผ่�นเกณฑ์และได้สิทธิร�ว 17 ล้�นคน

ดังนั้นใครที่คิดว่�เข้�เกณฑ์ก็อย่�ลืมไปลงทะเบียนกัน.

     

วงนี้แอบเห็น “มารุต ศิริโก” บิ๊กบอส บมจ.เอเอ็มอาร์ 

เอเซีย (AMR) เช็กอินที่ภูเก็ตบ๊อยบ่อย!! หลังสอบถ�ม

ก็ได้คว�มว่� เพร�ะนำ�คว�มรู้เก่ียวกับระบบขนส่งมวลชน

ระบบร�งสำ�หรับเมืองรอง เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจพื้นฐ�นด้�น

เทคนิค และคว�มเหม�ะสมกับพื้นที่และพื้นฐ�นก�รลงทุน ค่�                           

ใช้จ่�ยในก�รเดินรถ และซ่อมบำ�รุงระบบ นำ�เสนอในง�นเสวน�

ที่ ม.สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตภูเก็ต                                               

ง�นนี้ ได้รับคว�มสนใจอย่�งท่วมท้น 

แถมหลังจบเสวน� ผู้จัดง�นได้แจก

ก�รบ้�นให้ส่วนง�นที่ เกี่ยวข้องใน

จังหวัดภูเก็ตนำ�ไปวิเคร�ะห์และศึกษ�

คว�ม เป็ น ไป ได้ ของรู ปแบบก�ร

คมน�คมที่เหม�ะสมกับก�ยภ�พเมือง

ภูเก็ต ซึ่งห�กเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ มี

หวัง “บอสม�รุต” ได้มีบ้�นเพิ่มอีกหลัง

ที่ภูเก็ตแน่ๆ.
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เช็กอินภูเก็ต

เศรษฐกิจ
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ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

มารุต 

ศิริโก

ธอส.โชว์ปล่อยกู้ทุบสถิติ
จับต�ขึ้นดอกเบี้ยกระทุ้งเงินงวดผ่อนบ้�นขยับ
พระราม 6 • “ธอส.” โชว์ผลงานปี 64 ปล่อยกู้ ใหม่กระฉูด 2.46 แสน

ล้านบาท นิวไฮรอบ 68 ปี โกยกำาไรพุ่ง 1.23 หมื่นล้านบาท จับตาเฟด

ขึ้นดอกเบี้ย กดดันไทยขยับตาม รับมีลุ้นกระทุ้งเงินงวดผ่อนบ้านเพิ่มใน

รอบสิบปี

น�ยฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                            

ก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รอ�ค�รสง 

เคร�ะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผล                              

ก�รดำ�เนินง�นปี 2564 ว่� ธน�ค�ร                         

ส�ม�รถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 246,875                                                       

ล้�นบ�ท คิดเป็น 181,843 บัญชี 

เพิ่มขึ้น 9.65% สูงกว่�เป้�หม�ย 

31,234 ล้�นบ�ท และถือเป็น

จำ�นวนสินเชื่อปล่อยใหม่ที่สูงที่สุด

ในประวัติศ�สตร์ 68 ปีนับตั้งแต่

ก่อตั้งธน�ค�ร ทำ�ให้มียอดสินเชื่อ                                

คงค้�งรวมทั้งสิ้น 1,458,659 ล้�น

บ�ท เพิ่มขึ้น 9.40% มีกำ�ไรสุทธิ 

12,351 ล้�นบ�ท มีสินทรัพย์

รวม 1,506,337 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 

7.04% เงินฝ�กรวม 1,274,849 

ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 9.74% และมี

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPL) 

จำ�นวน 58,381 ล้�นบ�ท คิดเป็น 

4% ของยอดสินเชื่อรวม

ขณะที่ก�รให้คว�มช่วย

เหลือลูกค้�ที่ ได้รับผลกระทบด้�น

ร�ยได้จ�กโควิด-19 มีลูกค้�ที่ได้

รับคว�มช่วยเหลือ 973,227 บัญชี 

วงเงิน 847,218 ล้�นบ�ท โดย

ปัจจุบันมีลูกค้�ที่เข้�โครงก�รและ

กลับม�ชำ�ระได้ปกติ 11,000 บัญชี 

วงเงิน 11,000 ล้�นบ�ท และกลุ่ม

ฉัตรชัย ศิริไล

WHAอัดงบลงทุน5หมื่นล้าน

ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล

รับรางวัล • น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รมว.ก�รคลัง เป็นประธ�นในพิธีมอบร�งวัลรัฐวิส�หกิจ

ดีเด่น ประจำ�ปี 2564 ซึ่งธน�ค�รกรุงไทยได้รับ 2 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลคณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ

ดีเด่น โดย น�ยไกรฤทธิ์ อุชุก�นนท์ชัย ประธ�นกรรมก�รบริห�ร เป็นผู้แทนรับร�งวัล และร�งวัล

ก�รพัฒน�สู่รัฐวิส�หกิจดิจิทัล โดย น�ยผยง ศรีวณิช กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เป็นผู้แทนรับร�งวัล 

โดย น�ยกฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ ปลัดกระทรวงก�รคลัง ร่วมแสดงคว�มยินดี.

ไทยโพสต์ • น�งส�วจรีพร จ�รุกร

สกุล ประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท 

และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รกลุ่ม 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน หรือ 

WHA เปิดเผยว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจใน

ปี 2565 ว�งงบลงทุนไว้ท่ี 50,000 

ล้�นบ�ท สำ�หรับก�รลงทุนภ�ยใน 5 

ปี แบ่งเป็นก�รลงทุนสำ�หรับธุรกิจโล

จิสติกส์ 18,000 ล้�นบ�ท ธุรกิจนิคม

อุตส�หกรรม 18,000 ล้�นบ�ท ธุรกิจ

ส�ธ�รณูปโภคและพลังง�น 10,000 

ล้�นบ�ท และอีก 4,000 ล้�นบ�ท

สำ�หรับก�รลงทุนในธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจ

สต�ร์ทอัปและเทคโนโลยี

สำ�หรับในปี 2564 ท่ีผ่�นม�                                               

ของบริษัทมีร�ยได้ท่ีเติบโตสูงถึง 28%         

โดยบริษัทมีร�ยได้และส่วนแบ่งกำ�ไร                                                      

รวม 12,000 ล้�นบ�ท พร้อมสิน 

ทรัพย์รวมแตะ 83,000 ล้�นบ�ท 

และคงอันดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ 

A- โดยมองว่�ปี 2565 สถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เร่ิมคล่ี                                          

คล�ย เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว ในช่วง 5                                         

ปีข้�งหน้� บริษัทจะทร�นส์ฟอร์ม

ธุรกิจให้เป็นดิจิทัลต่อไป โดยใช้เทค 

โนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับก�รดำ�เนินง�นของเร�ให้มี

ประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน

อย่�งไรก็ดี บริษัทว�งเป้�หม�ย

ร�ยได้ในปี 2565 เติบโต 10% จ�ก

ปีก่อนที่ค�ด 1.2 หมื่นล้�นบ�ท ว�ง                                           

เป้�หม�ยยอดข�ยที่ดินนิคมอุตส�ห 

กรรมที่ 1,250 ไร่ เพิ่มขึ้น 46% แบ่ง

เป็นยอดข�ยที่ดินนิคมฯ ในประเทศ 

950 ไร่ และเวียดน�ม 300 ไร่ ซ่ึงก�ร                                                

เติบโตร�ยได้ในปีนี้จะม�จ�กก�รฟื้น

ตัวของกลุ่มธุรกิจนิคมฯ เป็นหลัก ที่

จะเห็นยอดข�ยที่ดินนิคมฯ กลับม�

ฟื้นตัวขึ้นอย่�งโดดเด่นทั้งในไทย

และเวียดน�ม. 

มันนี่เอ็กซ์ โประยองเงินสะพัด

น�งส�วภ�คนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธ�นจัดง�นร่วม ง�น                                                                                 

มหกรรมก�รเงินระยอง ครั้งที่ 3 ยอดธุรกรรมออฟไลน์และ

ออนไลน์ 3 วัน ระหว่�งวันที่ 28-30 มกร�คม 2565 ณ ศูนย์ 

ก�รค้�เซ็นทรัล ระยอง มียอดธุรกิจท�งก�รเงินและลงทุนพุ่ง

ทะลุเป้�กว่� 6,900 ล้�นบ�ท ซึ่งกลุ่มสถ�บันก�รเงินมีก�รแข่ง

โปรโมชั่นหนุนสินเชื่อบ้�นกว่� 3,900 ล้�นบ�ท และประช�ชน

สนใจซื้อประกันภัย/ประกันชีวิต ทุนประกันรวมกว่� 1,400 

ล้�นบ�ท ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอียื่นขอกู้กว่� 800 ล้�นบ�ท

‘โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้’ บุกภูธร

น�ยณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท 

โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด บริษัทผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

คุณภ�พครบวงจร เปิดเผยว่� สถ�นก�รณ์ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์

ในภ�พรวมช่วงไตรม�สแรกของปี 2565 เริ่มมีสัญญ�ณก�รฟื้น

ตัวให้เห็น จ�กม�ตรก�รเปิดประเทศของภ�ครัฐ และม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 เช่น โครงก�ร “คนละครึ่งเฟส 4” 

โครงก�ร “ช้อปดีมีคืน 2565” และโครงก�รเร�เที่ยวด้วยกัน

เฟส 4 ดังนั้นบริษัทมีแผนที่จะมุ่งก�รทำ�ตล�ดต่�งจังหวัดอย่�ง

ต่อเนื่อง เป็นก�รต่อยอดคว�มสำ�เร็จในแต่ละทำ�เลเศรษฐกิจ

สำ�คัญที่ท�งบริษัทได้เข้�ไปพัฒน�โครงก�ร ได้แก่ ขอนแก่น 

พัทย� และภูเก็ต อย่�งไรก็ต�ม เชื่อมั่นว่�ปีนี้เศรษฐกิจไทยเริ่ม

ฟื้นตัวรับกลุ่มเรียลดีม�นด์-ต่�งช�ติที่จะกลับม�

ดีพร้อมผนึกพันธมิตรจัดมอเตอร์ โชว์ภาคเหนือ

ร�ยง�นข่�วจ�กกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม หรือ กสอ. (ดี

พร้อม) แจ้งว่� ได้ร่วมกับพันธมิตรภ�ครัฐและเอกชนจัดง�น 

DIPROM MOTOR SHOW 2022 พื้นที่ภ�คเหนือ ซึ่งภ�ยใน

ง�นจะพบกับรถยนต์และจักรย�นยนต์กว่� 20 ค่�ยดัง ยก

ขบวนพ�เหรดโปรโมชั่นพิเศษสุดม�ให้เลือกสรรภ�ยในง�นไม่

ต่ำ�กว่� 10% พร้อมด�วน์ 0% ตลอดจนเดินช็อปสินค้�อุปโภค

บริโภคคุณภ�พดี ร�ค�ประหยัด ลดสูงสุด 70% จ�กผู้ประกอบ

ก�รทั่วไทยกว่� 40 ร�ย อ�ทิ กลุ่มสินค้�เกษตรแปรรูปและชิ้น

ส่วนเครื่องจักรกล กลุ่มธุรกิจเครื่องสำ�อ�ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ของใช้ ของตกแต่ง และอุตส�หกรรมเครื่องนุ่มห่มและอ�ห�ร

ดังเมืองลำ�ป�ง ห้�มพล�ด ระหว่�งวันที่ 9-16 กุมภ�พันธ์ 2565 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�อุตส�หกรรมภ�คเหนือ จังหวัด

ลำ�ป�ง

ปลื้มคว้า BRONZE CLASS องค์กรยั่งยืน

น�ยวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บมจ.โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ 

GPSC เปิดเผยว่� S&P Global ประเมิน GPSC ติดอันดับ 

Bronze Class ในกลุ่มธุรกิจส�ธ�รณูปโภคไฟฟ้� ขึ้นทำ�เนียบ

ธุรกิจยั่งยืน “Sustainability Yearbook 2022” ประเมินดัชนี

คว�มย่ังยืนด�วโจนส์ต่อเนื่องปีท่ี 2 ตอกย้ำ�คว�มมุ่งม่ันผู้นำ�ด้�น 

ก�รพัฒน�นวัตกรรมพลังง�นยั่งยืนในระดับส�กล.

ที่ขอพักหนี้ต่อ 9,000 ล้�นบ�ท 

รวมเป็น 20,000 ล้�นบ�ท ซึ่ง

ค�ดว่�กลุ่มนี้จะเป็นหนี้เสียเห็นชัด

ตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป

“ธอส.ไม่กังวล เพร�ะมีก�ร

กันสำ�รองไว้ 190% หรือ 111,827 

ล้�นบ�ท และจะมีม�ตรก�รเชิงรุก

เข้�ไปดูแลลูกค้�กลุ่มน้ีโดยก�รปรับ

โครงสร้�งหน้ี” น�ยฉัตรชัยกล่�ว

น�ยฉัตรชัยกล่�วอีกว่� 

แนวโน้มดอกเบี้ยบ้�นในตล�ด

อยู่ในทิศท�งข�ขึ้น ต้องติดต�ม

ก�รขึ้นดอกเบี้ยของธน�ค�รกล�ง

สหรัฐ (เฟด) ซึ่งอ�จกดดันคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน (กนง.) 

ต้องปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยในช่วง

ครึ่งปีหลัง อ�จทำ�ให้ ธอส.ปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยต�มไปด้วย ส่งผลให้

ต้องมีก�รปรับเงินค่�งวดบ้�นเพิ่ม

เป็นครั้งแรกในรอบนับสิบๆ ปี 

โดยเฉลี่ยทุกเงินกู้ 1 ล้�นบ�ท จะ

เพิ่มเงินงวดประม�ณ 500 บ�ท 

ขณะเดียวกันก็จะมีก�รพิจ�รณ�

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝ�ก เพื่อช่วย

บรรเท�ภ�ระของลูกค้�ด้วย

อย่�งไรก็ดี เพื่อเป็นก�ร

บรรเท�ภ�ระให้กับผู้มีร�ยได้น้อย 

ธอส.เตรียมเงิน 80,000 ล้�นบ�ท 

ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ� 3 โครงก�ร 

ได้แก่ 1.บ้�นล้�นหลังเฟส 2 วง                                            

เงิน 20,000 ล้�นบ�ท 2.สินเชื่อ 

เพื่อผู้มีร�ยได้น้อย 40,000 ล้�น

บ�ท และ 3.นำ�เงินที่ได้จ�กก�ร 

จำ�หน่�ยสล�กออมทรัพย์ม�จัด                                                

ทำ �สิน เชื่ อ โดยตรงในลักษณะ 

Peer-to-Peer Lending (P2P) 

คิดได้อย่�งไร เพร�ะแม้คิวอีจะทำ�ให้ไม่มีเงินไหลออกม�ก็ต�ม 

แต่นั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�ตล�ดจะไม่มีเงินอยู่เลย คว�มจริง

ตล�ดก็ยังมีเงินหมุนเวียนซื้อๆ ข�ยๆ อยู่ก่อนแล้ว คิวอีก็จะเป็น

แค่ปริม�ณเงินใหม่ที่เข้�ม�เสริม ดังนั้นแม้ไม่มีเงินใหม่ม�เสริม 

เงินเก่�ที่มีอยู่ก็ส�ม�รถซื้อข�ยในตล�ดได้ จึงไม่ได้หม�ยคว�ม

ว่�ข�ดคิวอีทุกตล�ดต้องลงทุกวัน และในคว�มเป็นจริงได้บอก

ม�แล้วว่� กรณีตล�ดหุ้นไทยนักลงทุนต่�งช�ติได้ข�ยหุ้นออก

ม�กในปีก่อน ดังนั้นจะมีเงินอยู่ในมือจำ�นวนม�กที่พร้อมจะกลับ                                        

ม�ลงทุนได้ จึงไม่แปลกที่เดือน ม.ค.65 ที่ผ่�นม� นักลงทุนต่�ง

ช�ติจะกลับม�ซื้อหุ้นเข้�พอร์ตม�กกว่� 1.56 หมื่นล้�นบ�ท 

ส่วนก�รที่ว�นนี้ (2 ก.พ.65) นักลงทุนต่�งช�ติจะข�ยหุ้นออก 

1,194.30 ล้�นบ�ท ก็เป็นแค่ก�รหมุนเวียนเปลี่ยนมือกับท�ง

กองทุนในประเทศเท่�นั้น เพร�ะท�งกองทุนได้ข�ยหุ้นออกจ�ก

ต้นปีม�กถึง 2.5 หมื่นล้�นบ�ทไปแล้ว จึงต้องมีก�รกลับม�ซื้อ

เมื่อมีก�รข�ยออกม� พบว่�ว�นนี้กองทุนซื้อม�กถึง 1,300.99 

ล้�นบ�ท แสดงออกชัดเจนว่�เป็นก�รซื้อข�ยเปลี่ยนมือกันต�ม

ปกติ และไม่ใช่ก�รข�ยแบบหนีต�ย เป็นก�รข�ยในลักษณะข�ย

ทำ�กำ�ไรม�กกว่� คือมีก�รเกี่ยงร�ค�ข�ย ทำ�ให้ข�ยได้ร�ค� ผล

จึงออกม�ดัชนีตล�ดยังบวกสูงขึ้นได้ โดยดัชนีม�ปิดที่ 1,667.75 

จุด วอลุ่มป�นกล�ง 61,327.23 ล้�นบ�ท แสดงว่�ตล�ดยังมี

แนวโน้มที่ดี ยังส�ม�รถเลือกลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่�มองในกลุ่มไอซีที ธุรกิจยังดูดี น่�มอง

ที่ DTAC, INTUCH และ SYNEX กลุ่ม

อสังห�ริมทรัพย์ยังมีก�รฟื้นตัวได้ม�กขึ้น น่�

มองที่ RICHY, J และ SPALI กลุ่มพลังง�น

มั่นใจได้ม�กว่�ธุรกิจยังมีผลกำ�ไรดี เพร�ะ

ร�ค�น้ำ�มันยังสูง น่�มองที่ ESSO, TOP และ 

PTTEP กลุ่มขนส่งมั่นใจได้ม�กว่�ร�ค�หุ้นยัง

ต่ำ�ม�ก แต่ธุรกิจกลับมีกำ�ไรสูงม�ก น่�มองที่ 

PSL, RCL และ WICE หุ้นร�ยตัวที่น่�มองมี 

BBL, ASK และ NRF เป็นต้น

ก�รที่ตล�ดมีก�รหมุนเวียนเปลี่ยนมือ                                                        

กันลงทุนเป็นสัญญ�ณท่ีดี มองตล�ดยังส�ม�รถ

เดินหน้�ได้ต่อเนื่อง จึงควรเลือกลงทุนต่อ

ไป.

หมุนเวียนเปลี่ยนมือ

การที่ดัชนีตลาดหุ้นยังคงค่อยๆ ขยับสูงขึ้น ในแง่ของ

นักเก็งกำ�ไรคงจะเกิดคว�มรู้สึกขัดในใจว่�ทำ�ไมดัชนียังบวกขึ้น 

เพร�ะคิดว่�ก่อนหน้�นี้ดัชนีดิ่งลงจนเกือบหลุดถึงระดับ 1,600 

จุด นั่นแสดงว่�ตล�ดอยู่ในทิศท�งข�ลง แล้วอยู่ๆ ดูไม่มีอะไรดี 

ดัชนีจะปรับขึ้นม�ได้อย่�งไร โดยเฉพ�ะพวกที่ยังยึดติดกับข่�ว

ภ�ยนอกและมองข้�มข่�วภ�ยในที่ดี จึงให้แต่คะแนนด้�นลบ ไม่

สนใจกับปัจจัยบวกที่เกิดขึ้น ที่พบหรือได้ยินได้ฟังกันบ่อยม�กๆ 

คือก�รพูดถึงเฟดกับก�รปรับลดคิวอีและก�รจะขึ้นดอกเบี้ยของ

เฟดในปี 2565 นี้ ประเมินกันว่�ก�รลดคิวอีจะทำ�ให้ไม่มีเงินไหล

เข้�ตล�ดหุ้น และก�รขึ้นดอกเบี้ยจะทำ�ให้เงินไหลไปห�ดอกเบี้ย 

ซึ่งคว�มคิดอย่�งนี้จะมีผลให้ตล�ดต้องอ่อนตัวลงทุกวัน ไม่รู้ว่�

‘จุรินทร์’ปลื้มปี64ยอดค้าชายแดนพุ่ง

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” ฟุ้งยอด

ค้�ช�ยแดนปี 64 มีมูลค่�กว่� 1.7 

ล้�นล้�นบ�ท เพ่ิม 30.03% ต้ัง

เป้� 65 โต 7% หลังเศรษฐกิจโลก 

บ�ทอ่อน รถไฟล�ว-จีน ช่วยหนุน 

พร้อมเร่งเปิดด่�นเพ่ิมอีก 12 ด่�น 

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.พ� 

ณิชย์ เปิดเผยว่� ตัวเลขก�รค้�

ช�ยแดนและก�รค้�ผ่�นแดน

ในปี 2564 มีมูลค่� 1,715,345 

ล้�นบ�ท เพิ่ม 30.03% เป็นก�ร

ส่งออกมูลค่� 1,031,330 ล้�น

บ�ท เพิ่ม 34.60% และนำ�เข้�

มูลค่� 684,015 ล้�นบ�ท เพิ่ม 

23.70% ซึ่งตัวเลขส่งออกทั้งปี 

2564 ของไทยมีมูลค่� 8.5 ล้�น

ล้�นบ�ท เป็นตัวเลขที่ผ่�นก�ร

ค้�ช�ยแดนและผ่�นแดนในประ 

เทศเพื่อนบ้�นถึง 1 ล้�นล้�น

บ�ท และตัวเลขก�รค้�ช�ยแดน

และผ่�นแดนปี 2564 เกินกว่�

เป้�ที่กำ�หนดที่ 6% ประม�ณ 5-6 

เท่� 

น�ยจุรินทร์กล่�วว่� สำ�หรับ

เป้�หม�ยก�รค้�ช�ยแดนและ

ก�รค้�ผ่�นแดนปี 2565 ต้ังเป้�

เติบโตท่ี 5-7% ค�ดจะทำ�มูลค่�

เฉพ�ะก�รส่งออก 1.08-1.10 ล้�น                                              

ล้�นบ�ท มีปัจจัยสนับสนุน คือ 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประ 

เทศเพ่ือนบ้�นยังมีโอก�สเติบโต

ต่อเนื่อง เงินบ�ทยังอ่อนค่�เมื่อ

เทียบกับคร่ึงแรกของปี 2564 จะ

มีส่วนช่วยในก�รเพ่ิมศักยภ�พใน

ก�รแข่งขัน ไทยส�ม�รถใช้ประ 

โยชน์จ�กเส้นท�งรถไฟล�ว-จีน ทำ�                                             

ให้ก�รส่งออกสินค้�ไทยจ�กเวียง  

จันทน์ไปจีนทำ�ได้สะดวก และ

เตรียมท่ีจะเปิดด่�นเพ่ิมอีก 2 แห่ง 

อย่�งไรก็ต�ม ยังมีปัจจัย                                                  

เส่ียง 2 ประเด็นใหญ่คือ สถ�น 

ก�รณ์โควิด-19 ส�ยพันธ์ุโอมิครอน                                                                 

ท่ี ไ ม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ถึงผล 

กระทบม�กน้อยแค่ไหน จะมีผล 

กระทบต่อก�รเปิด-ปิดด่�น และ

ก�รจร�จรส่งออกสินค้�ผ่�นแดน

ข้�มแดน อ�จมีคว�มเข้มงวดใน                                           

ก�รตรวจโรคม�กข้ึน รวมถึงสถ�น 

ก�รณ์ก�รเมืองในเมียนม� อ�จ

มีผลกระทบต่อตัวเลขก�รส่งออก

สินค้�ช�ยแดนไทยไปเมียนม�ได้. 

20,000 ล้�นบ�ท

สำ�หรับแผนก�รดำ�เนินง�น

ปี 2565 ธอส.ตั้งเป้�ปล่อยสินเชื่อ

ใหม่เพิ่มขึ้น 5% บริห�รจัดก�รหนี้

เสียให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 4.67% 

ของสินเชื่อรวม.

คมนาคมเร่ง  

ด่วนบ้านแพ้ว

หวังแก้รถติด 
ราชดำาเนิน • “กรมท�งหลวง” 

เดินหน้�เซ็นสัญญ�โครงก�รก่อ 

สร้�งมอเตอร์เวย์ส�ย 82 ท�งยก                                                

ระดับ ช่วงเอกชัย-บ้�นแพ้ว จำ�นวน 

10 สัญญ� วงเงิน 1.8 หมื่นล้�น 

ลุ้นเปิดใช้ปี 68 หวังแก้จร�จรถนน

พระร�ม 2 เชื่อมสู่ภ�คใต้

น�ยศักด์ิสย�ม ชิดชอบ รมว.                                                

คมน�คม เปิดเผยภ�ยหลังเป็นประ                      

ธ�นในพิธีลงน�มสัญญ�และลง

น�มข้อตกลงคุณธรรม โครงก�รก่อ                                  

สร้�งท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข 82 

ส�ยท�งยกระดับบ�งขุนเทียน-บ้�น                                       

แพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้�นแพ้ว วงเงิน 

18,759 ล้�นบ�ท ระยะเวล�ก่อ 

สร้�ง 1,080 วัน มีแผนเปิดให้บริก�ร 

ปี 2568 แบ่งก�รดำ�เนินก�รเป็น 10                                                   

ตอน เพื่อแก้ปัญห�จร�จรถนนพระ                                                     

ร�ม 2 ท่ีเชื่อมสู่ภ�คใต้ของประเทศ                                               

มีปัญห�จร�จรติดขัดจนเป็นอุปสรรค 

ต่อก�รเดินท�งม�โดยตลอด

ท้ังน้ี ได้แก่ ตอน 1 ระยะ

ท�ง 2.17 กม. ผู้รับจ้�ง บริษัท อุดม

ศักด์ิเชียงใหม่ จำ�กัด มูลค่�ง�น 1,757 

ล้�นบ�ท ตอน 2 ระยะท�ง 2.19 กม. 

กิจก�รร่วมค้� กรุงธน-ไทย มูลค่�ง�น 

1,861 ล้�นบ�ท ตอน 3 ระยะท�ง 

1.06 กม. กิจก�รร่วมค้� วีเอ็น มูลค่�

ง�น 1,910 ล้�นบ�ท ตอน 4 ระยะท�ง 

1.26 กม. บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์                                                           

จำ�กัด มูลค่�ง�น 1,876 ล้�นบ�ท 

ตอน 5 ระยะท�ง 1.66 กม. บริษัท 

บ�งแสนมห�นคร จำ�กัด มูลค่�ง�น 

1,903 ล้�นบ�ท ตอน 6 ระยะท�ง 

1.10 กม. กิจก�รร่วมค้� ยูเอ็น-เอเอส

ไอ มูลค่�ง�น 1,865 ล้�นบ�ท

สำ�หรับตอนท่ี 7 ระยะท�ง 1.43                                                                

กม. พร้อมสะพ�นข้�มแม่น้ำ�ท่�จีน มูลค่� 

ง�น 1,868 ล้�นบ�ท บริษัท อิต�เลียน

ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) 

ตอน 8 ระยะท�ง 2.15 กม. กิจก�ร

ร่วมค้� ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี มูลค่�ง�น 

1,910 ล้�นบ�ท ตอน 9 ระยะท�ง 2.14 

กม. กิจก�รร่วมค้� ซีเอ็มซี-ทีบีทีซี มูลค่�

ง�น 1,859 ล้�นบ�ท ตอน 10 ระยะ

ท�ง 1.13 กม. กิจก�รร่วมค้� เอส.เค. 

มูลค่�ง�น 1,946 ล้�นบ�ท.

61,327.23

2/2/65

1,667.75
+6.00

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 56,097.05 4,796.06 1,300.99
 6,366.63 6,345.96 20.67
 23,406.30 24,600.60 -1,194.30
 25,457.26 25,584.61 -127.35

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.74 33.46
ยูโร 36.76 37.75
ปอนดสเตอรลิง 43.99 45.19
เยน (100 เยน) 28.35 29.18
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,250 28,350
ทองรูปพรรณ 27,742 28,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่



มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดประกันรถยนต์

มากขึ้น พร้อมเคียงข้างคนไทยส่งมอบความคุ้มค่าในการคุ้มครอง

อย่างเต็มที่ และเป็นการตอกย้ำาพันธกิจดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น”                     

นางชญณากล่าว 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บมจ.

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา

นั้น เบี้ยรับปีแรกที่ผ่านทางช่องทางตัวแทนจำาหน่ายสูงกว่าเป้าที่ตั้ง

ไว้ถึง 20% ดังนั้น ในปีนี้จึงจะเดินหน้าเต็มสูบช่องทางตัวแทน ด้วย

กลยุทธ์ “Phygital Agent” ลูกค้าต้องได้รับการดูแลจากตัวแทนแบบ 

24/7 โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเสริม   

“ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เจนเนอราลี่ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำาด้านการ

บริการผ่านช่องทางตัวแทนที่ลูกค้าไว้วางใจและดีที่สุดในประเทศไทย 

ด้วยการพัฒนาตัวแทนรุ่นใหม่ให้เป็นตัวแทนมีศักยภาพ มีความรู้ 

และสามารถนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร 

ทั้งแบบ Face-to-Face และแบบดิจิทัลออนไลน์ บนพื้นฐาน ‘Lifetime 

Partner 24’ เพื่อการดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างแท้จริง” 

นายบัณฑิตกล่าว.
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ารเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค และความเสี่ยง

ใหม่ที่รุนแรงขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน

ในวงกว้าง อีกทั้งยังคงขยายต่อเนื่องไปในปี 2565 ธุรกิจประกันภัย

ก็ได้รับผลกระทบในหลายมิติ

เช่นกัน เห็นได้จากการขยาย

ตัวเพียงเล็กน้อยของเบี้ย

ประกันภัย ทั้งธุรกิจประกัน

ชีวิตและประกันวินาศภัย 

รวมทั้งกรณีการถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัย   

นายสุทธิพล                   

ทวีชัยการ เลขาธิการคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกัน

ภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า 

ปี 2565 ยังเป็นปีแห่งความ

ท้าทายของภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบ

ในหลายมิติ แม้ว่าในภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทยจะมีความแข็ง

แรงในเชิงระบบ สามารถตอบสนองกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงได้อย่าง

รวดเร็วและทันท่วงที 

แต่ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง

จากภายนอก ที่มีนัย

ต่อธุรกิจประกันภัย

ที่ต้องเฝ้าระวังอีก 5 

ปัจจัยหลัก คือปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ อัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำาและ

คงที่ รวมถึงการหด

ตัวของเศรษฐกิจไทย

และหนี้สินครัวเรือนที่

เพิ่มขึ้น กระทบต่อผล

ประกอบการและกำาลัง

ซื้อประชาชนอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้

คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2565 จะเติบโตที่

ระดับ 1.5-2.5% มีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 267,100-269,800 ล้านบาท เป็น

อัตราการขยายตัวที่ลดลงจากปี 2564 ที่คาดจะเติบโตระดับ 4.2% มี

เบี้ยรับรวมอยู่ที่ 263,200 ล้านบาท ซึ่งเบี้ยที่หายไปประมาณ 6,200 

ล้านบาท มีปัจจัยหลักมาจากเบี้ยประกันโควิดที่ภาคธุรกิจไม่ได้ต่ออายุ

ความคุ้มครอง

“ในปี 2565 ของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย เบี้ยประกัน

ภัยต่างๆ อาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากผลประกอบการที่ขาดทุน                

โดยในปี 2564 คปภ.ประเมินว่า ประกันวินาศภัยขาดทุนจากการรับ

ประกันภัยราว 23,000-24,000 ล้านบาท จากปี 2563 ที่ภาคธุรกิจมี

กำาไรจากการรับประกันภัย 12,370 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่าย

ค่าสินไหมประกันโควิด และมีโอกาสที่กองทุนประกันวินาศภัยจะ

เพิ่มเงินสมทบจากบริษัทประกันภัยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการชดเชย                       

ผู้เอาประกันภัย” นายอานนท์

กล่าว

นายสาระ ล่ำาซำา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 

หรือ MTL กล่าวว่า ในปี 

2565 นี้ MTL วางเป้าหมาย

การเติบโตของเบี้ยประกัน

ภัยรับใหม่ ที่มากกว่า 10% 

โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทสัญญาเพิ่มเติม การ

ประกันสุขภาพและโรคร้าย

แรง (Health & CI) ตั้งเป้าเบี้ย

รับใหม่เติบโตมากกว่า 10% 

ประกันชีวิตควบการลงทุนโต 40-50% ประกันชีวิตประเภทคุ้มครอง

ชีวิตเติบโต 7-10% และประกันชีวิตเพื่อการออม โตเพิ่มประมาณ 

7-10%

อย่างไร

ก็ตาม ในปี 2564 

ที่ผ่านมานั้น มี

อัตราการเติบโต

ของเบี้ยประกัน

ภัยรับใหม่ที่ 10% 

เพิ่มขึ้นจากปี 

2563 ที่มีเบี้ยรับ

ใหม่อยู่ที่ 21,600 

ล้านบาท ขณะ

ที่มีอัตราการ

เติบโตของเบี้ย

ประกันภัยรับใหม่

ของผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตควบ

การลงทุน อยู่ที่ 

1,116%

“กลยุทธ์สำาคัญจะมุ่งเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมให้บริการที่

ครบครันด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัย โดยจะไม่มองข้ามคนทุกกลุ่ม ซึ่ง

รวมถึงกลุ่มที่มีโรคประจำาตัวอยู่แล้ว หรือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ 

LGBT เป็นต้น นอกจากนั้นยังคงให้ความสำาคัญกับทุกช่องทางการ

ขาย เพื่อสร้างการเติบโตของเบี้ยรับใหม่ โดยตั้งเป้าช่องทางตัวแทน

จะผลิตเบี้ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ช่องทางการขายผ่านธนาคาร 

เติบโตมากกว่า 5% ส่วนช่องทางดิจิทัล เติบโต 100%”

ด้านนางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI เปิดเผยถึงความ

ร่วมมือว่า “ในวันที่ชีวิตก้าวเข้าสู่ Digital Lifestyle เมืองไทยประกัน

ภัยเห็นความสำาคัญและพร้อมจะก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไป

ของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งต้องการความง่าย สะดวก รวดเร็ว และ

ความน่าเชื่อถือไปพร้อมกัน ดังนั้น ได้จับมือกับ บมจ.ธนาคารเกียรติ 

นาคินภัทร   เป็นการขยายช่องทางสุดสะดวก นำาเสนอเซอร์วิส

ประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ 2+Care, 3+Care และประกัน

ภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บนแอป KKP MOBILE ให้ลูกค้าซื้อ

ความคุ้มครองทางด้านประกันภัยได้ อย่างไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว 

พร้อมชูโปรโมชั่นพิเศษสำาหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ที่ใช้บริการจัดทำา

ประกันภัยรถยนต์ของเมืองไทยประกันภัยที่กำาหนดผ่านช่องทางแอป 

KKP MOBILE รับทันทีบัตรกำานัล Lotus’s มูลค่า 900 บาท จนถึงวัน

ที่ 28 ก.พ.2565 

นางชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซมโปะ 

ประกันภัย (ประเทศไทย) หรือ SOMPO เปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่

คนไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ โควิด-19 เป็นปี

ที่ 3 ซมโปะ ประกันภัย พร้อมเดินหน้าตอกย้ำาพันธกิจดูแลคนไทย

ด้วยหัวใจญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย โดยเฉพาะประกัน

ภัยรถยนต์ที่ตลาดน่าจะกลับมาคึกคัก เนื่องจากขณะนี้ประชาชนได้

รับวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวม

ถึงการเดินทางและท่องเที่ยวขับเคลื่อนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของ

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว ถือเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมประกันภัย

ให้เติบโตต่อเนื่อง โดยคนไทยจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางหัน

มาใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกันมากขึ้น เพราะยังมีความกังวล

เกี่ยวกับโควิด-19

“ในปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องเผชิญกับความยากลำาบาก

จากสถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซมโปะ 

ประกันภัย จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

ต่อยอดประกันภัยรถยนต์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของคนไทย โดยใช้วิทยาการข้อมูล หรือ Data Science เพื่อ

ก

าบางชนิดสามารถทำาให้คุณ  มีอาการหัวใจ

วายได้ง่ายขึ้น เรียกว่า NSAIDs หรือยาต้าน

อักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น

ยา ibuprofen ซึ่งเป็น

ยาแก้ปวดชนิดหนึ่งที่

หลายคนคุ้นเคยกันดีใน

รูปแบบ “ยาเม็ดสีชมพู” มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแรงกว่ายา

พาราเซตามอล สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 35% 

ของอาการหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง ทำาให้หัวใจ

วายเกิน 35,000 รายต่อปีในสหรัฐอเมริกา ดร.จาคอบ เทีย

ลองเทศกาลตรุษจีน

ด้วยไอเทมเสริมมงคล

และโชคลาภให้ตัว

คุณเองหรือคนที่คุณรัก กับ

แบรนด์ THREE เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ดสุดพิเศษ 

กับ THREE 2022 New Year 

Limited Double Cleansing 

Kit เพื่อ

ต้อนรับ

เทศกาลตรุษ

จีนนี้ พร้อม

มอบความ

สะอาด

หมดจด แฝง

คำาอวยพร

และความ

โชคดีผ่าน

สัญลักษณ์

ต่างๆ อย่างเช่น ลวดลาย

ของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นคำาว่า 

‘เสือ’ (Tora) ซึ่งเป็นปีนักษัตร

ข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็ม     

ตัว เคล็ดลับอายุยืนของคุณ

ตาคุณยายก็ถูกพูดถึงกัน

อีกครั้ง แต่การที่คนรุ่นพ่อแม่

จะมีอายุที่ยืนยาวนั้น ก็ต้องมี

สุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกัน โดย

เฉพาะคนสูงวัยยุคนี้ที่อยู่ในยุค

ของโซเชียล ที่ต้องตามทันโลก

ออนไลน์ ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อ

ช่วยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การที่คุณตาคุณ

ยายเสพโซเชียลอย่างเหมาะสม ก็นับเป็นช่องทางหนึ่ง

ในการดูแลสุขภาพที่ดีได้ แต่ทั้งนี้การดูแลร่างกายให้ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องของการออกกำาลังกาย การอยู่ในที่ที่มีอากาศ

ดี ปลอดโปร่ง ไร้มลพิษ การเลือกกินอาหารที่ดี การปรับอารมณ์ให้

แจ่มใส หรือแม้แต่การดูแลผิวพรรณคนสูงวัย ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำาควบคู่

กันไป เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกินยาไม่ครบโดส 

พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย ให้ข้อมูลว่า “เมื่อพูดถึงสังคมสูงวัย

กับผู้สูงอายุนั้น ก็จะต้องดูแลมากกว่าคนปกติ ทั้งเรื่องของอาหาร 

อากาศ อารมณ์ เริ่มจากเรื่องของการเลือกอาหารนั้น ที่จำาเป็นต้อง

เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับทางเดินอาหารของคนวัยนี้ เพราะเมื่อ

อายุมากขึ้น เยื่อบุทางเดินอาหารก็จะทำางานได้น้อยลง นั่นจึงทำาให้

ระบบการย่อยทำางานได้ไม่ดี ดังนั้น จึงทำาให้ผู้สูงวัยรับประทานอาหาร

ได้ในปริมาณที่ไม่มาก และทำาให้กินอาหารไม่ครบหมู่ ซึ่งทางออกนั้น

คือ การเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ พูดง่ายๆ ว่าให้กินทั้ง

เมล็ดธัญพืชที่ย่อยง่าย ผัก ผลไม้ 5 สี ข้าวกล้อง เนื้อปลาที่นิ่มๆ หรือ

คุณตาคุณยายบางท่านก็จำาเป็นต้องรับประทานวิตามินเสริมบางตัว 

ที่ได้รับการแนะนำาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือเภสัชกรที่เชื่อถือได้ ที่

เ

สำาคัญคนวัยนี้ควรเน้นกินอาหารที่สะอาด ไม่มีสารพิษ 

ไม่สกปรก เพราะถ้าคนสูงวัยกินอาหารที่ไม่สะอาด ก็จะทำาให้

ลำาไส้อักเสบ ป่วยง่าย และลำาไส้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ดังนั้นอาหารสะอาด

ปรุงสุกใหม่ ก็เป็นเรื่องต้องให้ความสำาคัญเช่นกัน

รองลงมาคือการที่ผู้สูงอายุควรอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีมลพิษ 

เพราะการที่สูดเอามลพิษทั้งจากฝุ่น PM 2.5 และควันพิษจากรถยนต์

เข้าไป ประกอบกับความเสื่อมในร่างกายที่สะสมอยู่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้

ก็จะทำาให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณตาคุณยายผิดปกติ และจะส่งผลต่อ

ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ดังนั้น หมอจึงแนะนำาว่าถ้าผู้สูงอายุนั่ง

อยู่ในห้อง ก็ควรติดเครื่องฟอกอากาศ และหลีกเลี่ยงการเดินไปในที่ที่

มีมลพิษสูง หรือเลือกอยู่อาศัยในบ้านบริเวณย่านชานเมือง หรือบ้าน

ที่ปลูกต้นไม้ล้อมรอบ ซึ่งตรงนี้จะทำาให้ผู้สูงวัยได้ประโยชน์ จากการที่

ต้นไม้ในบ้านช่วยกรองอากาศบริสุทธิ์ให้ทางหนึ่งแล้ว การเดินชมสวน

ยังได้ออกกำาลังกายแขนขาอีกด้วย  

ส่วนการดูแลเรื่องอารมณ์ในคนสูงวัย ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความ

สำาคัญ เพราะคนวัยนี้เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า เพราะก่อนหน้านี้ท่าน

ฉ

• ในการสอบบาลีสนามหลวงประจำาปี 2565 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ถวายความอุปภัมภ์ โดยทรงมอบพระราชภาระ

นี้ให้เป็นหน้าที่ของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณ ี

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เป็น

ผู้นำาเครื่องอุปกรณ์ในการสอบมาถวายแก่พระภิกษุ-

สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและผู้เข้าสอบบาลี

ศึกษา รวมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดน้ำา

ปานะพระราชทานถวายผู้เข้าสอบทุกรูป/คน ตลอด

ระยะเวลาที่ดำาเนินการสอบ พระมหากรุณาธิคุณใน

ครั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงศรัทธาที่พระองค์ทรงมี

ต่อพระพุทธศาสนาและทรงเอาใจใส่ส่งเสริมในการ

ศึกษาพระบาลีของพระภิกษุ-สามเณร..•

• ประสบความสำาเร็จจากการนำาอัญมณีไป                                                               

ออกร้านในงาน PHUKET GEM & JEWELRY 

FEST ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี และงาน 

INTERNATION CHANTABURI GEMS AND 

JEWELRY FESTIVAL ที่ KP จังหวัดจันทบุรี 

ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ นี้ แก้ม-พชรพรรณ 

ลีฬหรัตนรักษ์ เจ้าของ ร้านเดอลีฬห ์จากจิวเวอรี่

เทรด กรุงเทพฯ นำาเครื่องประดับอัญมณี เพชรพลอย

ธรรมชาติที่คัดเป็นพิเศษ มาตรฐานส่งออกไปร่วม

ออกงานด้วย..•

• นอกจากจะปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกข้าว

สีกินเองที่บ้านดอยดาโร จังหวัดเชียงรายแล้ว ดำารง 

พุฒตาล ยังได้นำาประสบการณ์ทั้งชีวิตแชร์กับคนรุ่น

ใหม่ที่เป็นสมาชิก CLUB HOUSE ห้อง ร้อยแปดพัน

เก้า ที่มีสมาชิกฟังกันทั่วโลกทุกเย็นวันอาทิตย์ เวลา 

18.00 น..•

• ช่วงนี้โควิด-19 ลดความรุนแรง ทำาให้ไม่

ต้องไปเรียกร้องเรื่องปิด-เปิดร้านอาหารกับทางรัฐบาล 

เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคาร

ไทย จึงมีเวลาไปลอกต้อดวงตาที่ใกล้จะมองไม่เห็น

ไปทุกทีๆ ที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิง ผลออกมาปรากฏ

ว่า มองได้ชัดแจ๋ว จากแพทย์ฝีมือเยี่ยมของโรง

พยาบาล..•

• ณิชยานนท์ พรประภา ทำาแผงโซลาร์เซลล์

เพื่อเอากำาลังไฟจากแสงอาทิตย์ไปสูบน้ำาขึ้นมารด

ต้นไม้ที่สวนอำาเภอวังน้ำาเขียว ช่วงโควิด-19 ระบาด 

ไม่ได้ไปดูแล ผลปรากฏว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำาเอาไว้

หายไปหมด ก็ต้องทำาใจคิดว่าถ้าขโมยไปแล้วเอาไป

ทำาประโยชน์ก็ทำาใจได้ แต่ถ้าไม่ได้เอาไปทำาประโยชน์

อะไรก็เสียดาย..•

แมวลายเสือ

ของ 2022 ที่ออกแบบด้วย

รูปทรงเรขาคณิตเหมือน

กระดองเต่า โดยทั้งหมด

สื่อถึงพลังอำานาจ บารมี 

ความโชคดี           

สุขภาพแข็ง

แรง และ

อายุยืน 

ภายในเซต

ประกอบ

ด้วย 2              

ไอเทมตัว

ท็อปของ

แบรนด์ทั้ง               

THREE 

Balancing Cleansing Oil R                 

และ THREE Balancing 

Cleansing Oil Gel. 

ย

เปิดแคมเปญ • The 1 และพรูเด็น

เชียล ประเทศไทย ส่งมอบความมั่งคั่ง

ประเดิมปีเสือ ด้วยการแจกส้ม 8,888 

ลูก ให้กับลูกค้า เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ใน

ช่วงวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีน พร้อม

เปิดตัวแคมเปญ ‘The Lucky 1’ ให้

ลูกค้าเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่ง

เป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ความร่ำารวย และความเจริญรุ่งเรือง 

และเริ่มต้นปีเสือทองนี้อย่างมีสไตล์ 

โดยมีกิจกรรมและความพิเศษมากมาย 

เพื่อความมั่งคั่งทางการเงินที่ดี สุขภาพ

ที่แข็งแรง ให้กับลูกค้าปัจจุบันและ

ลูกค้าใหม่ผ่านกิจกรรมและโปรโมชั่น 

มากมาย มีทั้งฟรีประกัน โปรโมชั่น 

ราคาพิเศษสุดๆ ตลอดทั้งเดือน.

เทลบูม ได้เสนอทางเลือกที่ดีต่อ

สุขภาพว่า การบริโภคขมิ้นชัน 

สามารถดูดซึมได้ดีเป็น

พิเศษและใช้ส่วนผสม

ของ Boswellia หรือ

ต้นกำายานอินเดีย นิยม

นำาเปลือกต้นไม้ชนิดนี้

มาใช้ ซึ่งมีคุณสมบัติต้าน

การอักเสบและแก้ปวด ลด

อาการปวด ซึ่งนำามาผสมรวม

กันของสมุนไพรทั้งสองชนิด กระทั่งออก

มาเป็นผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผงที่รู้จักกันดีอย่าง “Curamin” ซึ่งมีประสิทธิภาพ

มากกว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อย่างยา NSAIDs. 

เคยทำางานได้ เคยช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงทุกส่วน ดังนั้นลูกหลานต้องหมั่นสังเกตเกี่ยวกับผิดปกติ เช่น 

คุณพ่อคุณแม่มีอาการเงียบขรึมลงไปหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ลูกหลานก็

ควรหาเวลาในการผลัดเปลี่ยน เพื่อมาเยี่ยมเยียนท่าน เพราะยิ่งคนแก่อยู่คน

เดียวก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากคนสูงอายุในปัจจุบันอยู่ในยุคของโซเชียลและข่าวสารต่างๆ 

ซึ่งบางครั้งการเสพข่าวมากเกินไป ก็มีผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกัน เพราะ

ทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มีทั้งข่าวปลอม ข่าวหลอกลวง ที่ทำาให้คนสูงวัยรู้สึก

หดหู่ ห่อเหี่ยว ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ก็แนะนำา

ว่าให้ท่านเสพสื่อออนไลน์ในลักษณะของความบันเทิงที่มีประโยชน์ และให้

ความรู้ และพยายามดูข่าวอาชญากรรมให้น้อยลง หรือติดตามข่าวสาร เช่น 

เรื่องการเมืองอย่างพอเหมาะ หรือไม่จำาเป็นต้องดูทุกข่าวที่เป็นเรื่องเครียด 

แต่เน้นว่าให้ท่านได้ออกไปเดินดูชีวิตผู้คนในสถานที่ต่างๆ (ต้องมีการเว้น

ระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่โควิด-19 ระบาด) และให้ท่าน

โฟกัสความสุขง่ายๆ จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็เพียงพอแล้ว.

ผวาโอมิครอนกระทบธุรกิจประกัน

MTL-เมืองไทยประกันภัยกางแผนชูดิจิทัลสู้โควิด

ขมิ้นชัน..ดีกว่ายาแก้อักเสบ

ดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน

ช่วยยืดอายุสว.มีสุขภาวะดี



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๔๔๘ โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ
พระราชพิธีโสกันต์ และทรงแสดง
พระองค์เป็นพุทธมามกะ ตาม

โบราณราชประเพณี ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท สถาปนาเป็น 

"สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ 
กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา"

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ ๗

ทูลกระหม่อมฟ้าน้อย 
ทรงเข้าเรียนนายร้อย

พเิศษในโรงเรยีนนายรอ้ย
ชั้นปฐม มีพระอาจารย์
ถวายอักษรที่พระราชวัง

ดุสิต

เมื่อเจริญพระชนมพรรษา ทรงได้รับ
การศึกษาเบื้องต้นอันควรแก่

ขัตติยราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๗ พระนามเดิมว่า สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปก

ศักดิเดชน์ เป็นพระราชโอรส
พระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราช

สมภพเมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๔๓๖ ณ พระที่นั่งสุทธา

ศรีอภิรมย์ ในพระบรมมหาราชวัง 
มีพระนามอย่างไม่เป็นทางการว่า 

"ทูลกระหม่อมเอียดน้อย"

ทรงถนอมเลี้ยงใกล้ชิด
มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

เป็นตรางา ลักษณะกลมรี เป็นรูปพระแสงศร ๓ องค์ คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ 
พระแสงศรประลัยวาต พระแสงศรอัคนีวาต เป็นสัญลักษณ์ของพระปรมาภิไธยว่า 

ประชาธิปกศักดิเดชน์ เดชน์ แปลว่า ลูกศร เหนือราวพาดพระแสงเป็นดวงตรามหา
จักรีบรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพระแสง 

ตั้งบังแทรก มีลายกระหนกอยู่ตอนบนของดวงตรา

สมเด็จพระราชชนนี
โปรดให้เรียก 

"ทูลกระหม่อมฟ้าน้อย"
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9กีฬา

‘สดมภ์’ นำ�โปรไทยดวลมือทั่วโลกศึกซ�อุฯ

ซ�อุดีอ�ระเบีย • เอเชียนทัวร์พร้อมเปิดฤดูกาล 2022/23 อย่าง

ยิ่งใหญ่ด้วยศึกเอฟไอ ซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย 

ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนต์ แอดไวเซอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 165 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 3-6 

กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 

7,048 หลา พาร์ 70 ในเมืองคิงอับดุลลาห์ อีโคโนมิค ซิตี ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 9 แสนเหรียญ

สหรัฐ หรือราว 29.7 ล้านบาท รายการนี้นับเป็นเวทีประลองฝีมือ

ครั้งประวัติศาสตร์ของเอเชียนทัวร์ โดยเป็นการประชันวงสวิงของ

เหล่าผู้เล่นท็อป 30 ของตารางเงินรางวัลสะสมเอเชียนทัวร์ฤดูกาล

ที่แล้ว กับยอดฝีมือจากทั่วโลกกว่า 32 ประเทศ นำาโดยมือท็อป 50 

ของโลกถึง 20 คน อาทิ ดัสติน จอห์นสัน โปรมือ 5 ของโลกจาก

สหรัฐฯ ในฐานะแชมป์ 2 สมัยรายการนี้เมื่อปี 2019 กับ 2021 

ขณะที่นักกอล์ฟไทยลงแข่งขัน 15 คน นำาโดย โปรเพชร-สดมภ์ แก้ว

กาญจนา ดีกรีมือ 1 ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2021 และมือ 2 ของ

เอเชียน ทัวร์, โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือ 1 เอเชียน 

ทัวร์ ปี 2019, พชร คงวัดใหม่ โปรมือ 4 ของเอเชียนทัวร์, โคสุเกะ 

ฮามาโมโต มือ 9 ของทัวร์, ธงชัย ใจดี โปรระดับตำานานของไทย, 

พรหม มีสวัสดิ์ จอมเก๋าจากหัวหิน และทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุ

วัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งวัย 14 ปี

ช่อง 8 จัดศึกมวยรอบไทยวัสดุค้นห�ยอดแชมป์

กรุงเทพฯ • เวทีแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยตอกย้ำามวยมันส์อันดับ 1 ที่

ทุกคนต้องไม่พลาด ทางช่อง 8 จัดใหญ่กับศึกมวยรอบค้นหาแชมป์

ออฟเดอะแชมป์ตัวจริง ชิงเงินรางวัลหลายแสนบาท ในรายการ 

“4Man Tournament Series ศึกมวยรอบไทยวัสดุ” ชมกันสดๆ 

ทางช่อง 8 บนเวทีมวยไทยซูเปอร์แชมป์ ประเดิมนัดแรก วันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พบกับ 4 ระดับพระ

กาฬพันธุ์แกร่งชาวไทยและต่างชาติ ประกอบด้วย “แสงเทียน เอก

เมืองนนท์” สุดยอดมวยไอคิวสูง ดาวรุ่งแข้งเดือด ขุนศอกวัวชนจาก

สงขลา, “ไกรสิทธิ์ ไทยแคมป์ภูเก็ต” มวยศอกคม จอมเตะแห่งเมือง

สองแคว, “เอนโซ เพตริซิก” จอมลุยหมัดสั่งจากแดนน้ำาหอม และ 

“คอนเนอร์ เอเมอรี” ผู้ดีกำาปั้นดุ จอมน็อกเอาต์จากอังกฤษ การ

ชิงชัยกันของนักชก 4 พันธุ์แกร่ง ซีรีส์แรกในรุ่นพิกัด 60 กิโลกรัม 

ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกนักมวยไทยและต่างชาติในพิกัดน้ำาหนัก

เดียวกัน 8 คน มาร่วมชิงชัยในแบบแพ้คัดออก โดยนักมวยทุก 4 

คน จะมาดวลเดือดกันทุกวันอาทิตย์ ในรายการช่อง 8 มวยไทยซู

เปอร์แชมป์ ชิงชัยกันแบบคืนเดียวรู้ผลเพื่อลุ้นชิงความเป็นสุดยอด

มวยไทย และค้นหาแชมป์มวยไทยตัวจริงต่อไป โดยศึกครั้งนี้จะดุ

เดือด ยิ่งใหญ่ สมการรอคอยอย่างแน่นอน ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อ

ค้นหาแชมเปียนนักมวยคนใหม่ ชิงเงินรางวัลหลายแสนบาท โดย

นัดต่อไปจัดวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 65 

ยูซี ไอยกปั่นทัวร์ออฟไทยแลนด์ดีสุดในเอเชีย

กรุงเทพฯ • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้จัดการแข่งขันจักรยาน

ทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และจักรยาน

ทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” เมื่อ

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 ล่าสุดได้รับผลการประเมินการจัดการ

แข่งขันโดย มร.มาจิด นาสรี หัวหน้าผู้ตัดสินที่ได้รับแต่งตั้งจาก

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ให้ปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่าการ

จัดการแข่งขันได้มาตรฐาน เส้นทางการแข่งขันสวยงามผ่านแหล่ง

ท่องเที่ยวสำาคัญน่าประทับใจ มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่าง

ดี โรงแรมที่พักดีและอาหารอร่อย สำาหรับนักกีฬาก็มีมาตรฐานสูง 

นับว่าเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันจักรยานนานาชาติที่มีความพร้อม

สูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชีย แต่สำาหรับในปี 2565 การแข่งขัน

ประเภททีมชาย “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” แข่งขัน 1-6 เมษายน 

เส้นทาง จ.มุกดาหาร, สกลนคร และนครพนม ส่วนประเภททีมหญิง 

“วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” แข่งขันวันที่ 8-10 เมษายน 

เส้นทางจังหวัดมุกดาหารและนครพนม สำาหรับปีนี้สมาคมได้เดิน

หน้าวางเส้นทางการแข่งขันมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2564 

และได้จัดส่งหนังสือเชิญพร้อมทั้งรายละเอียดเส้นทางการแข่งขัน

ไปยังทีมต่างๆ ทั่วโลก เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดย

กำาหนดว่าทุกทีมจะต้องตอบรับมาภายในวันที่ 30 มกราคม. 

ลอสแองเจลิส • ทอม เบรดี                                          

ไอคอนแห่งวงการอเมริกันฟุตบอล

ออกมายืนยันด้วยตัวเองถึงการอำา                                              

ลาวงการ การประกาศอย่างเป็น                                              

ทางการเป็นการปิดม่าน 22 ฤดู 

กาลในลีกเอ็นเอฟแอล

ทอม เบรดี ควอร์เตอร์แบ็ก

วัย 44 ปี ของแทมปาเบย์ บัคคา

เนียร์ส ซ่ึงได้รับการยกย่องอย่าง

กว้างขวางว่าเป็นควอร์เตอร์แบ็ก

ท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 

ได้ประกาศอำาลาอย่างเป็นทางการ

ผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเมื่อ

วันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้อง

ถิ่นสหรัฐอเมริกา

เบรดีเจ้าของสถิติแชมป์ซู                                                  

เปอร์โบว์ล 7 สมัย ออกมาประ 

กาศว่าท่ีเขาตัดสินใจหันหลังให้กับ

วงการ เนื่องจากไม่สามารถจะรัก 

ษาความมุ่งม่ันของการแข่งขันได้

อย่างต่อเนื่องอีกต่อไป

“ผมมักจะเช่ือมาตลอดว่า

กีฬาฟุตบอลเป็นเรื่องครบวงจร ถ้า

คุณไม่สามารถรักษาความมุ่งม่ัน

ในการแข่งขันได้แบบ 100 เปอร์                                                    

เซ็นต์ คุณไม่มีทางท่ีจะประสบ

ความสำาเร็จ และการประสบ

ความสำาเร็จน้ันเป็นส่ิงท่ีผมช่ืนชอบ

มากในเกมนี้” เบรดีเขียนผ่านอิน                                                       

สตาแกรม

“มันยากเหลือเกินสำาหรับ

ผมที่จะต้องเขียนเรื่องนี้ออกมา 

แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ผมจะไม่

ยอดฝีมือจ�กเอเชียนทัวร์ และนักกอล์ฟจ�กกว่� 32 

ประเทศ นำาโดยมือท็อป 50 ของโลกถึง 20 คน พร้อมลง

ชิงชัยในศึก เปิดฤดูก�ลเอเชียนทัวร์ รายการ พีเอฟไอ ซ�อุดี 

อินเตอร์เนชั่นแนล พ�วเวอร์บ�ย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนต์ 

แอดไวเซอร์ส ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดี

ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ณ สน�มรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ แอนด์ คัน

ทรี คลับ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชั่วโมง..••..พีเอฟไอ ซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย 

ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนต์ แอดไวเซอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 165 ล้าน

บาท แข่งขันระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์

นี้ ที่สนามรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ แอนด์ คัน

ทรี คลับ ระยะ 7,048 หลา พาร์ 70 ใน

เมืองคิงอับดุลลาห์ อีโคโนมิค ซิตี้ ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย โดยแชมป์จะได้รับเงิน

รางวัลสูงถึง 9 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 

29.7 ล้านบาท นักกอล์ฟไทยนำาทัพไปโดย 

สดมภ์ แก้วก�ญจน� นักกอล์ฟที่ร้อนแรง

ที่สุดในช่วงนี้..••..เปิดโอกาสสำาหรับคน

มีคู่ สน�มพัฒน� สปอร์ต รีสอร์ท ชลบุรี 

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก เป็นคู่รัก, เพื่อน

ซี้ หรือมากับลูกๆ ในบรรยากาศครอบครัว 

ราคาสบายกระเป๋า 2,200 บาท/ 2 ท่าน 

รวมกรีนฟี-แคดดี้ รถกอล์ฟ ใช้ออกรอบได้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ราย

ละเอียดสอบถาม 038-318-999..••..อีก

กิจกรรมดีๆ ของ สน�มกอล์ฟเข�ใหญ่ คัน

ทรี คลับ เชิญสมัครร่วมแข่งขัน Khao 

กลับมาแข่งขันอีกแล้ว ผมรัก

อาชีพของผมในเอ็นเอฟแอล แต่

ตอนนี้ผมต้องการโฟกัสกับอย่าง

อื่นแล้วให้ความสำาคัญที่สิ่งอื่นๆ”

การออกมาประกาศของ

เบรดีเป็นการหยุดความสับสน

ตลอดช่วงเวลา 3 วันท่ีมีการราย                                         

งานการใกล้อำาลาวงการของเขา

ท่ีรายงานโดยอีเอสพีเอ็นเม่ือวัน

เสาร์ที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจาก

แหล่งข่าวหลายรายที่ใกล้ชิดกับ 

เบรดี

เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา อดีต

ควอร์เตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์ 

แพทริออตส์ ได้กล่าวในการไป

ออกอากาศพ็อดแคสต์ของตนเอง 

โดยระบุว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ

อนาคตของเขานั้นยังคงต้องคิด

แบบวันต่อวัน

แต่ในท่ีสุดก็เป็นการประกาศ

อำาลาจากเบรดี เจ้าของรางวัล

ผู้เล่นทรงคุณค่าในซูเปอร์โบว์ล 

หรือซูเปอร์โบว์ลเอ็มวีพี 5 สมัย 

และผู้เล่นทรงคุณค่าหรือเอ็มวีพี

ประจำาฤดูกาล 3 สมัย พร้อมด้วย

สถิติชนะในฤดูกาลปกติ 243 เกม

เบรดีเป็นเจ้าของสถิติตลอด

กาลของเอ็นเอฟแอลด้วยการ

ขว้างให้เพื่อนรับสำาเร็จ 7,263 คร้ัง                                                

จากความพยายามท้ังหมด 11,317 

หลา ได้ระยะท้ังส้ิน 84,520 หลา 

624 ทัชดาวน์

เวลาส่วนใหญ่ในเอ็นเอฟ                                                

แอลนั้น เบรดีลงเล่นเป็นควอร์ 

เตอร์แบ็กให้ นิวอิงแลนด์ แพท 

ริออตส์ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ทำา 

งานกับ บิล บิลิชิก หัวหน้าโค้ช

นั้น ทั้งคู่พาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์

โบว์ลร่วมกัน 6 สมัย

การประกาศอำาลาคร้ังแรก               

นั้นเบรดีไม่ได้เอ่ยถึงนิวอิงแลนด์ 

แพทริออตส์ และบิลิชิกแต่อย่าง

ใด แต่ตอนหลังได้มีการกล่าวขอบ                                                

คุณทีมแพทริออตส์ทางทวิตเตอร์

“ยกก้นข้ึนมาและเล่นให้                                                      

เราดูอีกสักปี” แชควิลล์ โอนีล ไอ                                               

คอนแห่งวงการเอ็นบีเอโพสต์ติด 

ตลก “รักคุณนะน้องชายมีความ

สุขมากที่ได้ดูคุณเล่น”

ไมเคิล เฟลป์ส ตำานาน

นักว่ายน้ำาโอลิมปิกเสริมว่า “ขอ

แสดงความยินดีด้วยพี่ชาย ขอ

ให้สนุกกับอีกบทบาทของชีวิต”

นาโอมิ โอซากะ ดาราเทน                                                  

นิสชาวญี่ปุ่น, กากา อดีตนักฟุต 

บอลยอดเยี่ยมแห่งปี และแฮร์รี 

เคน กัปตันทีมชาติอังกฤษ ต่าง

ก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ

เบรดี.

Yai Championship Charity Golf 2022 นำารายได้สมทบทุน

พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลองเสือ ต.หมูสี 

อ.ปากช่อง นครราชสีมา ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ช็อตกันสตาร์ท 

11.00 น. รับสมัคร 140 คน (ก๊วนไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าสมัครรวม

ทุกอย่าง คนละ 2,950 บาท ลุ้นรางวัลคุ้มค่า สมัครและชำาระ

เงินภายในวันศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ ผ่านธนาคารกสิกรไทย เลข

ที่บัญชี 065-3-23987-4 สอบถาม 0-89225-6363, 0-8977-

1952..••..บริษัท ซีซีเค กรุ๊ป จำากัด ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เทย์เลอร์เมด กอล์ฟ ในประเทศไทย  จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ไดรเวอร์ แฟร์เวย์ และเรสคิว TaylorMade 

STEALTH และ STEALTH Plus วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ ณ 

สน�มกอล์ฟ ไทย คันทรี คลับ ห้อง Varandah (ชั้นล่าง) เริ่มลง

ทะเบียนเวลา 09.30 น...••

       

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ส่งต่อ • สุรพันธ์ โล่ห์นิมิตร ตัวแทนจากชมรมกอล์ฟเมตตาธรรม และเพื่อนนัก

กอล์ฟ 13/30 มอบอุปกรณ์ไม้กอล์ฟให้ อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ ตัวแทนจากชมรมพัฒนา

กอล์ฟไทย เพื่อนำาไปมอบส่งต่อให้กับโครงการอบรมเยาวชนนักกอล์ฟมือใหม่ที่สนใจ 

ที่สนามไดร์ฟศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

อินเดีย • “ชบ�แก้ว” ทีมช�ติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย 2022 ประเดิมแมตช์แรกในรอบแก้ตัว ซึ่ง

เล่นกัน 3 ทีมแบบมินิลีก พ่�ย “ด�วทอง” เวียดน�มไป 

2-0 แถมท้�ยเกม ก�ญจน�พร แสนคุณ โดนใบแดงไล่

ออกจ�กสน�ม ต้องลุ้นแมตช์เจอกับไต้หวันจะมีเหลือผู้

เล่นพอหรือไม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ที่สนามดีวาย พาทิล สเตเดียม ฟุตบอลหญิง

ชิงแชมป์เอเชียรอบแก้ตัว ทีมชาติไทยพบกับเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ไทยแพ้ญี่ปุ่นมา 0-7 ในรอบ 8 ทีม

สุดท้าย ส่วนเวียดนามแพ้จีนมา 1-3

เกมนี้ นัตซึโกะ โทโดโรกิ ฝากความหวังไว้ที่ อิรวดี 

มาครีส พร้อมด้วย ศิลาวรรณ อินต๊ะมี กัปตันทีม

เร่ิมเกมมา 19 นาที กลายเป็นเวียดนามท่ีได้ประตู

ออกนำา และเป็น ฮุยน์ ฮู กัปตันทีมท่ียิงให้ทีมนำาไทยก่อน 1-0

นาทีที่ 24 จากลูกเตะมุม เป็น ไท ธิ เต๋า ที่ได้ โหม่ง

เข้าไปให้เวียดนามนำาห่างไทยเป็น 2-0 และจบครึ่งแรกไป

ด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติม และท้ายเกมไทยต้อง

เหลือ 10 คน หลัง กาญจนาพร แสนคุณ โดนใบแดง 

และจบเกม ทีมชาติไทยพ่ายต่อเวียดนามไป 0-2 ในรอบ

แก้ตัวนัดแรก

หลังจบเกม ศิลาวรรณ อินต๊ะมี กัปตันฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย ยืนยันว่า ทุกคนในทีมยังพยายามทำาเต็มท่ี เพื่อ

กลับมาให้ได้ในเกมต่อไปที่จะพบกับไต้หวัน

“เรื่องเกมรุกมีปัญหา อาจจะเป็นเพราะตัวผู้เล่นของ

เราด้วย ที่ไม่สามารถลงสนามได้ด้วยเหตุผลของโควิด-19 

และก็เป็นเรื่องของหลายๆ ตำาแหน่งด้วยที่หลายคนไม่ได้

เล่นในตำาแหน่งที่ถนัดเท่าไหร่” ศิลาวรรณกล่าว

“หลังจบเกมน้ีไป ก็ต้องทำาให้ได้ เรียกความม่ันใจ และ

ปล่อยคุณภาพของเราออกมา เพื่อกลับมาชนะอีกคร้ังให้ได้”

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวัน ใน

รอบแก้ตัวอีก 1 นัด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ELEVEN 

Sports และ T-Sports 7

สำาหรับรายชื่อ 11 ตัวจริงทีมชาติไทย ประกอบด้วย 

วราภรณ์ บุญสิงห์, ศิลาวรรณ อินต๊ะมี, พิศมัย สอนไสย์, 

วิลัยพร บุตรด้วง, อมรรัตน์ อุดไชย, อรพินท์ แหวนเงิน, 

กาญจนาพร แสนคุณ, ชัชวัลย์ รอดทอง, อิรวดี มาครีส, สุ

นิสา สร้างไธสง, วารุณี เพ็ชรวิเศษ.

‘เบรดี’ยืนยันอำ�ล�เอ็นเอฟแอล

ไทยแพ้เวียดนามเพลย์ออฟนัดแรก

‘ซัลบ�ดอร์’แจกง�นสต�ฟฟ์ช้�งศึกU23

เตรียมตัวลุยชิงแชมป์อ�เซียนที่กัมพูช�
กรุงเทพฯ • ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา ประชุม

ทีมงานสตาฟฟ์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ ให้ดีที่สุดก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2022 ที่

ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 

2565

ช้างศึก U23 เพิ่งประกาศรายชื่อ 28 นัก

เตะไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะใช้นักเตะอายุ 19 ปี

เป็นแกนหลัก โดยทั้งหมดจะเข้าเก็บตัวที่พัฒนา 

กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระ 

หว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 และเดินทาง

ไปกัมพูชา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเข้า

ร่วมการแข่งขันต่อไป

“วันน้ีเราเรียกสตาฟฟ์มาประชุมเพ่ือมอบ

หมายหน้าท่ีในการเตรียมทีม เพื่อให้เรามีความ

พร้อมมากท่ีสุดสำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา” 

ซัลบาดอร์กล่าวเริ่ม

“นอกจากเรื่องคอนเซ็ปต์การทำางาน ราย

ละเอียดแท็กติกต่างๆ ที่จะใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้ 

เรายังกำาชับให้ทุกคนให้ความสำาคัญต่อการป้อง 

กันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรามีทีมงาน

ติดตามสถานการณ์และอัพเดตอยู่เป็นระยะ”

“ในส่วนของนักกีฬา เรามีการเก็บตัวมา

อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคม

ท่ีผ่านมา เราได้                              

อุ่นเครื่องมา 2 

เกม และเราก็                        

ทำางานต่อเน่ือง 

จากน้ันมา ด้วย

การดูฟอร์มการ

เล่นของนักเตะท่ี

อยู่ในข่ายในไทย

ลีก เพื่อหาคน

ที่ดีที่สุด จนได้

มาทั้งหมด 28 

รายชื่อ”

“ ซ่ึง เ ป้า

หมายของเราคือ 

ต้องการเตรียม

ทีมให้ดีท่ีสุด พร้อม                                                                           

ที่สุดก่อนเกมแรกที่จะพบกับสิงคโปร์ รวมถึงการ

พบกับเวียดนาม”

และเมื่อวันที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ 28 นักเตะ

ทีมชาติไทย ชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา โดยรายชื่อ 28 

นักเตะมีดังต่อไปนี้

1.นายอนุศักดิ์ ใจเพชร (การท่าเรือ เอฟ

ซี) 2.นายธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟ

ซี) 3.นายสิทธา บุญหล้า (การท่าเรือ เอฟซี) 

4.นายธวัชชัย อินทร์ประโคน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 

5.นายเสกสรรค์ ราตรี (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 

6.นายธวัชชัย โอชารส (หนองบัว พิชญ เอฟ

ซี) 7.นายโทนี โรล็องต์ กอนเนต (ราชบุรี มิตร

ผล เอฟซี) 8.นายสงครามสมุทร น้ำาผ้ึง (โปลิศ                                                    

เทโร เอฟซี) 9.นายชนภัช บัวพันธ์  (ราชประ                                                         

ชา) 10.นายศตวรรษ ลีลา (ราชประชา) 11.นาย 

เกริกพล อาบรัมย์ (ราชประชา) 12.นายวาริส ชูทอง 

(ราชประชา) 13.นายนราวิชญ์ อินทเจริญ (เชียงใหม่ 

เอฟซี) 14.นายธีร์กวิน จันทร์ศรี (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)

15.นายภาคภูมิ ขุนคงมี (อัสสัมชัญ ยูไน 

เต็ด) 16.นายคคนะ คำายก (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) 

17.นายกษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล (อัสสัมชัญ 

ยูไนเต็ด) 18.นายนิพิฐพนธ์ วงศ์ปัญญา (พราม 

แบงค็อก) 19.นายธนวัฒน์ ทรายเพชร (พราม 

แบงค็อก) 20.นายพรสววรค์ แสนกล้า (บ้านบึง 

เอฟซี) 21.นายณัฐสิทธิ์ ชูสาย (วัดโบสถ์ ซิตี้) 

22.นายวรเดช บุญมาขจรกิจ (จามจุรี ยูไนเต็ด) 

23.นายภานุพงศ์ วงค์พิลา (เอสทีเค เมืองนนท์) 

24.นายณรงค์ศักดิ์ เนื่องวงษา (สี่แคว ซิตี้) 

25.นายโอลัคซอน เอ แทมบา (เชียงราย ซิตี้) 

26.นายธนาวุฒิ โพธิ์ชัย (อุดร ยูไนเต็ด) 27. 

นายคุณานนต์ จรประดิษฐ์ (นนทบุรี ซิตี้) และ 

28.นายธุวานนท์ บุญมา (โรงเรียนเทพศิรินทร์)

สำาหรับนักเตะชุดน้ีใช้นักเตะแกนหลักจาก

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และมีนักกีฬาท่ีอายุ 23 ปี ตาม

รุ่น 2 รายคือ อนุศักด์ิ ใจเพชร และธีรศักด์ิ เผย

พิมาย ทั้งนี้ เนื่องจากฟุตบอลรายการดังกล่าว

ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศโปรแกรมในภายหลัง

จากที่ ไทยลีกวางปฏิทินฟุตบอลลีกอาชีพภายใน

ประเทศไว้แล้ว และไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์  

โดยหลังจากน้ีนักกีฬาท่ีมีรายชื่อดังกล่าวจะ

ต้องเดินทางมารายงานตัวท่ีพัฒนา กอล์ฟ คลับ 

จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 

และเดินทางไปกัมพูชา ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

2565 ต่อไป โดยทีมชาติไทยอยู่ในสาย C ร่วมกับ

สิงคโปร์และเวียดนาม มีโปรแกรมการแข่งขันดังน้ี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022 ไทย พบ 

สิงคโปร์ เวลา 19.00 น. สนามปรินซ์ สเตเดียม 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022

ไทย พบ เวียดนาม เวลา 19.00 น. สนาม

ปรินซ์ สเตเดียม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อา 

เซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม โดยจะนำาทีมแชมป์กลุ่ม และอันดับ 2 ที่ดี

ที่สุด 1 จาก 3 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ.

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เสวนาวัคซีนใจ แก้ไข้พิษรัก

ศูนย์หนังสืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระราม 

๙ กาญจนาภิเษก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

และมูลนิธิ FIVE FOR ALL จัดกิจกรรม “หัวใจกับใบโพธิ์ครั้ง 

ที่ 12 : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก ที่

มีวันสำาคัญด้วยกัน 2 วันคือ วันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชา พบ

กับการเสวนา หัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” 

โดยพระราชญาณกวี ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก พร้อมแขก

รับเชิญพิเศษเสวนาหัวข้อ 

“บอกรักด้วยหนังสือ : อ่าน

ยาใจ ภูมิคุ้มใจปลุกพลังบวก

เพื่อเด็กและครอบครัว” โดย 

พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณศิริ 

กุมารแพทย์เจ้าของเพจหมอ

แพมชวนอ่าน, กรรมการ

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสุดใจ พรหมเกิด  

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ปิดท้าย

ด้วยกิจกรรม บอกรัก : ให้ โอกาสทางการอ่าน ด้วยการมอบ Gift 

Voucher ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิ FIVE FOR ALL ได้เลือกสรร

หนังสือตามที่ต้องการในวันอังคารที่ 15  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

13.00-16.00 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ และ

รับชมผ่านเพจ : Chulabook สอบถามโทร.0-2218-9893-4    

ม.หอการค้าไทยแจกทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเดิมปีการศึกษา 2565 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ทุนรัตนมงคล ทุน UTCC Gold ทุน 

UTCC Silver เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกครอบครัว “เด็ก

หัวการค้า” พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายตลอดหลักสูตร 

ทุกภาคการศึกษา นอกจาก

นี้ ยั งมีทุน เน้นพิจารณา

จาก portfolio หรือความ

สามารถพิเศษอื่นๆ ได้แก่ 

ทุนความสามารถพิเศษ, 

ทุนกีฬา, ทุนดนตรีไทยและ

นาฏศิลป์, ทุนเด็กหัวการ

ค้า, ทุนทายาท SME, ทุน

ทายาทเกษตรกร, ทุนผู้นำา, 

ทุนคนดี ศึกษารายละเอียด 

ได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th สนใจสมัครเรียนในปีการ

ศึกษา 2565 ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ม.หอ 

การค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 0-2697-6766 ถึง 8 ใน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ LINE ID: @utcc 

และเว็บไซต์ https://www.utcc.ac.th/admission/

ลกรู้จักคำ�ว่� ‘Metaverse’ หรือที่ร�ชบัณฑิตย 

สถานบัญญัติเป็นภาษาไทยว่า “จักรวาล

นฤมิต” มากขึ้น หลังมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก 

เจ้าของเฟซบุ๊ก ประกาศว่าเฟซบุ๊กจะรีแบรนด์

บริษัทใหม่ ลบชื่อเฟซบุ๊ก และเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ 

Meta ที่มาจาก Metaverse โลกเสมือนจริงแบบ

ใหม่ ที่คุณไม่ต้องไปอยู่ในตรงนั้น แต่ทำาทุกอย่าง

ได้เหมือนจริง มีผลทำาให้คนจำานวนมากเกิดความ

ฉงนและอยากรู้จัก ทำาความเข้าใจหาความหมาย 

Metaverse ว่าคืออะไร จึงมีการค้นหาความหมาย

คำานี้กันมากมาย

แต่ถึงจะยังงงงวยกับ Metaverse กันอยู่ 

แต่คำาประกาศของเฟซบุ๊ก เหมือนคำาเตือนว่าโลก

จะก้าวไปสู่ยุคใหม่กันอีกยุค ความก้าวไกลแบบไร้

ขอบเขตการเข้าถึงของเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า 

web 3.0

อย่างไรก็ดี ผศ.ดร.ศิริเดช คำาสุพรหม 

คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการ

บัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) 

หรือ DPU ได้อรรถาธิบายถึงคำาว่า Web 3.0 ว่า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ในฐานะ

สถาบันการศึกษาต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระยะนี้หลายคนอาจเคย

ได้ยินคนในวงการไอทีออกมาพูดถึง Web 3.0 อยู่

บ่อยครั้ง ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรนั้น ต้อง

ขอย้อนกลับไปปฐมบทของ Web แรกก่อนเพื่อให้

เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตอยู่ใน

รูปแบบของ world wide web (WWW) ต้องเชื่อม

โยงกับ Domain name ที่เป็น Server ปกติ ส่วน

ใหญ่ผู้สร้างเว็บไซต์จะเป็นองค์กรหรือบริษัทต่างๆ 

สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและเพิ่มช่อง

ทางทางการตลาด ส่วน Web 2 หรืออินเทอร์เน็ต

ในยุคปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้น ในรูปแบบ

ของโซเชียลมีเดียที่เห็นได้ทั่วไป เช่น Facebook,  

TikTok, YouTube, Twitter โดยองค์ประกอบหลัก

ของแอปพลิเคชันเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ มีเจ้าของแฟลตฟอร์ม มีคนสร้างคอนเทนต์ เช่น 

แม่ค้าออนไลน์ ยูทูบเบอร์ และส่วนสุดท้ายจะเป็น

ลูกค้าหรือคนดู ซึ่งอำานาจทุกอย่างจะอยู่ที่เจ้าของ

แฟลตฟอร์ม ถ้าผู้ขายอยากโปรโมตสินค้าต้องเสีย

ค่าโฆษณาเท่านั้น

ในส่วนของ Web 3 หรือ Web 3.0 แม้องค์

ประกอบหลักจะเหมือน Web 2 แต่เทคโนโลยีจะ

ล้ำายิ่งกว่าเดิม ทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ 

web 3.0 เทคโนโลยีล้ำ� 

รองรับโลกยุคใหม่(เสมือนจริง)

Smart Contract เชื่อมโยงด้วย AR (Augmented 

Reality) หรือ VR (Virtual Reality) ในรูปแบบ 

Metaverse มีบล็อกเชนคอยทำาหน้าที่เก็บ data 

และการลงทะเบียน ส่วน Cryptocurrency (คริป

โตเคอร์เรนซี) จะเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินผ่าน

ระบบ ส่วนสำาคัญของ Web 3.0 นี้ จะไม่ได้จำากัด

อยู่แค่ในวงการเกมและวงการโซเชียลมีเดีย แต่

จะมีอิทธิพลต่อทุกวงการ รวมไปถึงการกระจาย 

อำานาจและกระจายเงินจะไม่อยู่กับแค่เจ้าของ

แฟลตฟอร์มเท่านั้น แต่จะอยู่ที่ลูกค้าหรือคน

เข้าไปดูแอปพลิเคชันนั้นๆ ด้วย กล่าวคือ ทุกคน

สามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันต่างๆ ร่วมกัน 

และสามารถช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ได้ ยก

ตัวอย่างเช่น ในอนาคต ทุกกิจกรรมที่เราชอบทำาจะ

ได้ค่าตอบแทนกลับคืนมา เช่น ดูหนังแล้วได้เงิน ฟัง

เพลงแล้วได้เงิน ออกกำาลังกายแล้วได้เงิน เป็นต้น

ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ต้องปรับตัวรับ

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดรวดเร็วเกินคาดหมาย  

ผศ.ดร.ศิริเดชกล่าวด้วยว่า วิทยาลัย CIBA ให้ความ

สำาคัญกับเรื่องดังกล่าวและมีแนวคิดปรับหลักสูตร

ให้ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในอนาคต

มีความเป็นไปได้สูงที่กิจกรรมหรือธุรกรรมทางการ

ค้าจะมีแนวทางแบบ Play to Earn หรือเข้ามาทำา

กิจกรรมต่างๆ แล้วได้เงิน ยิ่งกว่านั้น กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) ได้ไฟเขียวให้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองในการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่าหลักสูตร 

Sandbox ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถปรับหลักสูตรได้

ทันที โดยปลดล็อกกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามกรอบของ อว.

แต่อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยที่มีความ

ประสงค์ที่จะปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อแนว

นโยบายดังกล่าว จำาเป็นต้องมีการชี้แจงหลักการ

ของการสร้างหลักสูตรเพื่อให้ อว.อนุมัติโดยหลัก

การในเบื้องต้น แล้วนำาเสนอรูปแบบของหลักสูตร

ฉบับเต็มในลำาดับถัดไป ซึ่งแนวทางนี้เปิดโอกาส

ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถพัฒนาและปรับ

ทิศทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่ออนาคตได้ ดังนั้น 

ทางวิทยาลัยมีแผนเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะ

มองว่ายิ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนจะเห็น Business 

Model ใหม่ๆ ก่อนที่ธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและมีโอกาสสร้างธุรกิจที่สอดรับกับ 

web 3.0 ซึ่งจะทำาให้สามารถทำารายได้ก่อนคนอื่น

“ในอนาคตทุกวงการต้องรีบปรับตัว เพราะ

เชื่อว่ามีนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่รอความพร้อมของ

ระบบบล็อกเชน และสมาร์ทคอนแทร็กต์ ที่กำาลัง

เตรียมสร้างแฟลตฟอร์มใหม่รองรับกับ Web 3.0 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่แอปพลิเคชันต่างๆ 

ที่ยังไม่ได้พัฒนาและที่ยังใช้ระบบนโยบายเก็บค่า

โฆษณาแบบเดิม ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนตื่นตัว

และเตรียมตั้งรับกับสิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทัน

และอยู่รอดทุกการเปลี่ยนแปลง” ผศ.ดร.ศิริเดช

กล่าวในตอนท้าย.

โ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำ�สุพรหม

ศึกษ�ธิก�ร • ศธ.จัดเสวนา “วัคซีนเด็ก” หวัง

เด็ก 5-11 ปี สมัครใจฉีดวัคซีนมากขึ้น จากที่

แจ้งความประสงค์มาแล้ว 2.5 ล้านคน เพื่อ

จะได้สร้างความมั่นใจสามารถเปิดเรียน On 

Site ได้ครบ ขณะที่ทั้งประเทศมีโรงเรียนเปิด

แบบออนไซต์ 79.32% บางจังหวัดเปิดได้แค่  

10 โรงเรียนเท่านั้น “หมอโอภาส” ยันวัคซีน

จัดส่งเข้ามาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพ

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงาน

เสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิด

เรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุก

สถานการณ์” ภายใต้ความร่วมของ 3 กระทรวง  

ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง

มหาดไทย (มท.) โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี

ที่ผ่านมา คนทั้งโลกเผชิญกับการแพร่ระบาด

โควิด-19 ซึ่งตอนแรกของการระบาดทุกคนมี

ความกังวล เพราะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต   

แต่วันนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจและรู้ว่าต้องใช้ชีวิต

อย่างไรกับโควิด-19 สำาหรับหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบด้านการศึกษาทั้งหมดมีความเป็นห่วง

นักเรียนนักศึกษา โดยมีการดำาเนินการเพื่อให้

เด็กๆ ไม่ขาดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการอนุมัติ

ให้มีการฉีดวัคซีนครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียน โดยเฉพาะอายุ 12-18 ปี และ 

5-11 ปี เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัย

แก่เด็กๆ โดยในกลุ่มครูนั้นได้มีการฉีดวัคซีน

เข็มแรกไปกว่าร้อยละ 90 และเข็ม 2 กว่าร้อย

ละ 80-90 เช่นเดียวกับนักเรียนในกลุ่มอายุ 

12-18 ปี ที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็ม 2 ไป

แล้วกว่าร้อยละ 80 และขณะนี้กำาลังรณรงค์

ให้เด็กอายุ 5-11 ปีได้เข้ารับวัคซีนเช่นเดียวกัน

“แม้จะมีโควิด-19 แต่การเรียนรู้ของ

เด็กต้องไม่หยุดนิ่ง ขอให้ทุกคนตระหนักแต่

อย่าตระหนก ปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่าง

เคร่งครัด และการเปิดเรียน On site ของ

แต่ละโรงเรียน ขอให้เชื่อมั่น เพราะทุกโรงเรียน

ได้ดำาเนินการตามมาตรการของ สธ.อย่าง

เคร่งครัด” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า การเปิด

เรียนเป็นจุดสำาคัญของการเรียนรู้ ทั้งด้าน

องค์ความรู้ การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ 

ซึ่ง ศธ.อาจไม่ใช่เพียงหน่วยงานเดียวที่จัดการ

ศึกษา แต่เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบโรงเรียน

และนักเรียนมากที่สุด โดยมีโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.มากกว่า 34,000 โรง ทั้งนี้ จากการ

สำารวจภายใน 2 วันที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนใน  

40 จังหวัดเข้าร่วมนั้น พบว่าขณะนี้มีโรงเรียน

เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ประมาณ

ร้อยละ 79.32 โดยในจำานวนดังกล่าว มี

ประมาณ 2 จังหวัดที่มีการเปิดเรียนแบบ  

On site เพียงร้อยละ 20 กว่า คือ จังหวัดภูเก็ต 

ร้อยละ 21.66 และระยอง ร้อยละ 29.27 ส่วน

อีก 37 จังหวัดที่เหลือนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการส่ง

ข้อมูล หรือบางจังหวัดยังไม่สามารถเปิดเรียน

แบบ On site ได้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสำารวจ

อย่างต่อเนื่อง และหากโรงเรียนหรือพื้นที่ใดไม่

สามารถเปิดเรียนแบบ On site ได้ หรือมีปัญหา

อย่างไร ทาง ศธ.จะเข้าไปดำาเนินการช่วยเหลือ 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการสำารวจจำานวน

นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนช่วงอายุ 5-11 ปี 

มีจำานวนนักเรียนทั้งประเทศ 5,381,431 คน มี

การสำารวจแล้ว ณ ปัจจุบัน จำานวน 4,185,000 

คน จาก 61 จังหวัด หรือร้อยละ 80 มีประสงค์ 

2,570,000 คน เฉลี่ยร้อยละ 61.4 ซึ่งข้อมูลนี้

ยังไม่ครบถ้วน เพราะศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และปัจจุบัน

หลายจังหวัดได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้มีความพยายามจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง 5 รูป

แบบ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการที่จะทำาให้เกิด

คุณภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่เด็ก คือการจัด

เรียน On site เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ

ให้แก่นักเรียนสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจากการสำารวจ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ พบว่าขณะ

นี้โรงเรียนในทุกจังหวัดมีการเปิดเรียน On site 

แล้ว แต่บางจังหวัดอาจมีโรงเรียนเปิดเรียน On 

site เพียง 10 โรงเรียน ดังนั้น ตนจึงต้องการที่

จะสื่อสารกับทางโรงเรียน ผู้ปกครอง ให้ร่วมกัน

เปิดเรียน On site ให้เกิดความปลอดภัย ไม่มี

การติดเชื้อ หรือหากมีการติดเชื้อจะมีแผนการ

เผชิญเหตุที่สามารถป้องกันได้

“ผมอยากรณรงค์ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 

นักเรียนมาฉีดวัคซีนให้ได้ครบทั้งเข็มที่ 1 และ

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยากให้มีแผนเผชิญเหตุหาก

มีการติดเชื้อ และอยากให้ทุกโรงเรียนดำาเนิน

การตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด และ

โรงเรียนต้องประเมินตนเองให้ผ่านเกณฑ์

ทั้ง 44 ข้อ และเสนอความเห็นมายัง คกก.

โรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาการเปิดเรียน  

On site” เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรม

อนามัย กล่าวว่า สำาหรับสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ขณะนี้พบว่ามี

การติดเชื้อในกลุ่มของเด็กจำานวนมากขึ้น โดย

เด็กในกลุ่มอายุ 0-19 ปี จะติดเชื้อประมาณ

ร้อยละกว่า 20  แบ่งเป็นอายุ 13-19 ปี จะมีผู้

ติดเชื้อประมาณร้อยละกว่า 10  อายุ 7-12 ปี 

ติดเชื้อประมาณร้อยละ 8-9 โดยเมื่อพิจารณา

การแพร่ระบาดระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 

กรุงเทพฯ • อว.-17 มหาวิทยาลัย ปฏิรูป

การศึกษารูปแบบใหม่ เปิด 22 หลักสูตร Non  

degree “พัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศ 

เพื่อการมีงานทำา” เน้นเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ

การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร 

การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ปลัด อว.) เป็นประธานการลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำาเนิน

การหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 

ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของ

ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการ

มีงานทำาและเตรียมความพร้อมรองรับการ

ทำางานในอนาคต ระหว่างสำานักงาน อว.และ

สถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง

โดย นพ.สิริฤกษ์กล่าวตอนหนึ่งว่า การ

ลงนามครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

ศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนา

กำาลังคนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่

จะนำาไปสู่การสร้างอาชีพ สอดคล้องกับบริบท

ของสังคมในยุคปัจจุบัน ดังนั้น บุคลากรที่

สถาบันอุดมศึกษาจะสร้างขึ้นมาต้องตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้งานหรือตลาดแรงงาน ที่

สำาคัญคือ ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม

จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน ตลอดจนโครงการนี้สอด 

คล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งทักษะ

ที่มีอยู่ต้องถูกปรับเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆ ให้สอด 

คล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ไป ดังนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียน

รู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำาคัญในสถานการณ์

ปัจจุบัน นอกจากนี้ ระบบของการผลิตคน

ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมให้เข้ากับ

ยุคปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาทักษะ การยก

ระดับทักษะ และการเพิ่มทักษะใหม่ๆ อาจจะ

ไม่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเหมือนการเรียน

เต็มหลักสูตรในระบบปกติ ดังนั้น บทบาทของ

หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตร non degree ก็จะ

มีความสำาคัญมากขึ้นไปด้วย

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ

ต่างๆ ผ่าน 22 หลักสูตร ใน 17 สถาบัน 

เน้นการศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยจะ

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

ภาคธุรกิจ จัดหลักสูตร non-degree ใน  

3 กลุ่มสาขา ได้แก่ เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart 

Farming) การยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบ

ใหม่ (Smart Tourism) และหลักสูตรใหม่ที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น 

ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการจัดการ 

โลจิสติกส์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 

Scientist) เป็นต้น โครงการนี้จะเป็นการขับ

เคลื่อนการอุดมศึกษาเพื่อนำามหาวิทยาลัยเข้า

มามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรที่สามารถ

เข้าสู่ตลาดงานอย่างรวดเร็ว สร้างงาน

โดยตรง เพิ่มเติมจากภารกิจที่มหาวิทยาลัย

ได้ดำาเนินการอยู่แล้ว” ปลัด อว.กล่าว

สำาหรับ 17 สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน

การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใน

ครั้งนี้ ประกอบด้วย ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.มหิดล ม.แม่โจ้ ม.ศรีนครินทร 

วิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวัน

ออก ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ราชภัฏรำาไพพรรณี 

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ม.กรุงเทพ และ ม.ศรีปทุม.

อว.-17มห�’ลัยเปิด22หลักสูตรNon degree

เด็ก5-11ปีสมัครใจฉีดวัคซีน2.5ล้านราย
ศธ.-สธ.จับมือแจกแจงความสำาคัญหวังเพิ่มยอดยินยอมจะได้เปิดเรียนon siteเต็มระบบ

1 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อในเด็กอายุ 0- 

19 ปี จำานวน 39,342 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบ

ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วน

ความรุนแรง อัตราการเสียชีวิต พบว่าค่อนข้าง

ลดลง อย่างไรก็ตาม ตนขอให้มีการดำาเนินการ

ตามมาตรการ 6-6-7 สำาหรับทุกคนในสถาน

ศึกษา รวมทั้งต้องมีแนวทางการเฝ้าระวัง และ

แผนเผชิญเหตุด้วย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เราคงเห็นตรงกัน

ว่าการเปิดโรงเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ แต่ปัญหา

ใหญ่อยู่ที่ความกังวลทั้ง 2 ส่วน คือ จาก 

ผู้ปกครองและผู้บริหารระดับจังหวัด ที่กังวลว่า

ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวันนี้กับเมื่อ 

2 ปีที่แล้ว แตกต่างกันอย่างมาก วันนี้อัตรา

การเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1.5 สำาหรับประเด็น

เรื่องวัคซีนของกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี วัคซีน

ที่นำามาฉีดจะคำานึงถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย ซึ่งวัคซีน Pfizer ที่นำาเข้ามา ฉีดน้อย

กว่าผู้ใหญ่ถึง 1 ใน 3 ทั้งนี้ สำาหรับวัคซีนเชื้อ

ตายประเทศที่ฉีดเยอะคือ จีน ดังนั้น เราจะ

มีการนำาข้อมูลเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) และเมื่อมีการรับรองก็จะ

มีการอนุญาตให้เด็กรับวัคซีนเชื้อตายได้ ทั้งนี้ 

ในส่วนของเทคนิคการจัดบริการวัคซีนโควิด

ในเด็กประถมวัย 5-11 ปี ตนมองว่าควรที่จะ

จัดสถานที่ บรรยากาศ ให้มีสีสันสดใส ขั้นตอน

กระชับ และจะต้องเตรียมครู เจ้าหน้าที่ ช่วย

ดูแลเด็กในกรณีที่เด็กกลัว ร้องไห้ หรือดิ้น เพื่อ

เป็นการลดความกังวลของเด็กและให้เกิดความ

ร่วมมือจากเด็กๆ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราได้ดำาเนินการ

สั่งซื้อวัคซีน Pfizer จำานวน 10 ล้านโดส และ

มีวัคซีน Sinovac อีกประมาณ 4 ล้านโดส 

และเมื่อมีการส่งวัคซีน Pfizer เข้ามา ซึ่งจะมี

การส่งทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3-5 แสนโดส ก็

สามารถจัดส่งให้ ศธ.ไปดำาเนินการฉีดให้กับเด็ก

กลุ่มนี้ ได้ทันที โดยขณะนี้มีการจัดส่งเข้ามาแล้ว 

และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ 

และเราก็จะประสานกับ ศธ.ว่าจะให้จัดส่งไปที่

จังหวัดไหน จำานวนเท่าไรต่อไป.
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11บันเทิง

ะนั้นถ้ารักบ้านเมืองจริง ยุบสภาให้ประชาชนตัด 

สินใจดีกว่า นั่นจึงจะเป็นการแสดงสปิริตในการรัก

บ้านเมืองกว่า”

นี่..นายโทนี่ วู้ดซัม แกพูด ก็ยังดี ถ้าเป็น “นายทักษิณ ชิน

วัตร” นักโทษหนีคดีกล่าวล่ะก็ ผมจะถามกลับไปเลยว่า..

ถ้าทักษิณรักบ้านเมืองจริง ทำาไมไม่ยอมกลับมาติดคุก หยุด

ก้าวล่วงและสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยเสียที?

ก็ฝากนายโทนี่ช่วยกระซิบข้างหูให้หน่อยได้ไหม ให้นายกฯ 

ทักษิณแสดงสปิริตด้วยการกลับมาเข้าคุก ถ้าทำาได้ เลือกตั้งคราว

หน้าผม (สาบาน) จะกาเบอร์พรรคเพื่อไทย..

เพื่อสนับสนุนให้ “อุ๊งอิ๊ง” ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่

สองของประเทศไทยเลยเอ้า!

แต่ถ้านายทักษิณ-นายโทนี่ยังไม่มี “สปิริต” ยังรักตัวเอง

มากกว่าประเทศชาติ ก็อย่าเรียกร้องคนอื่นเขาให้เหม็นขี้ฟัน..นั่ง

สงบจิตใจ ทำาตัวสบายๆ อีกแค่ประเดี๋ยวประด๋าว..

ไม่กี่เพลาดอก นายกฯ ลุงตู่ (อาจ) บอก.. “ผมพอแล้ว”!

เออ..แล้วนี่ ก็พอหรือเพลาๆ พฤติกรรมของ “คนครึ่งใบ” 

กันลงเสียบ้าง ไม่ใช่ไร ผมสงสารตำารวจ งานหลัก-งานบำาบัด

ทุกข์-บำารุงสุขตามหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ก็หนักหนาอยู่

เต็มสองบ่า..

ยังจะมีงานขี้หมูรา-ขี้หมาแห้งของพวกต้องการกระแส-

หิวแสงให้ต้องเหนื่อยกาย-เหนื่อยใจอีกแทบไม่เว้นวัน อย่าง 2-3 

วันมานี้ เท่าที่เก็บจากพาดหัวข่าวของสื่อหลัก-สื่อออนไลน์.. 

“ตำารวจเตรียมเรียกสอบสวน สตรีมเมอร์สาวในชื่อ “เดียร์

ลอง” ที่เคยโด่งดังเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันบนเวที Thailand’s 

Got Talent ซีซั่นที่ 4 ปมคลิปลับ OnlyFans” งี้

“ตำารวจเตรียมเรียก “บีม ดาราพิธีกร” ทราบ 3 ข้อกล่าว

หากินใบกระท่อมซิ่งรถ-เรือ ลงโซเชียล” งี้

“น้องโอลีฟ” แม่ค้าสุดแซ่บต้นตำารับแหวกอกโนบรา หอบ

หลักฐานคลิปเสียงแจ้งความดำาเนินคดีหนุ่มหื่นโรคจิตโทรศัพท์

คุกคามทางเพศอย่างหนัก

ถึงขั้นขอมีเพศสัมพันธ์และเลียอวัยวะเพศ วอนขอตำารวจ

ช่วยจับตัวให้ได้ โดยเร็ว” งี้

ครับ..แต่ละคดีล้วนเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองทั้งนั้น 

อย่างสาวที่ชื่อ “เดียร์ลอง” ก็คงจะคิดหาเงินทองช่องทางรวย

ตามรอย “น้องไข่เน่า” แบบหน้าด้าน-หน้าหนา

ซึ่งคนเดือดร้อนหาใช่ใคร คุณพี่ตำารวจไง ต้องเรียกเธอมา

นั่งซักไซ้-สอบถามเรื่อง “กามา” ก่อนตั้งข้อหา นี่ถ้าเอาเวลาไป

ยืนเฝ้า “ทางม้าลาย” จะช่วยคนรอดตาย ได้สมกับหน้าที่!

อย่างนายบีม ศรัณยู นั่นก็อีกราย เป็นถึงดารา-เป็นพิธีกร 

แต่กลับประพฤติทำาในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ในสิ่งที่ไม่เหมาะควร 

ให้สังคมต้องตำาหนิติติง-ก่นด่า..

พลอยให้คุณพี่ตำารวจต้องถูกจับตาเพ่งเล็งไปด้วยว่า จะ

พิสูจน์ทราบความผิดข้อหาใด?

ส่วนน้องโอลีฟ ที่ถูกหนุ่มหื่นโรคจิตโทรศัพท์ตามคุกคาม

ทางเพศ ถ้ามองแบบธรรมะ..ผลทุกผลย่อมเกิดจากเหตุ..

แล้วเหตุที่ทำาให้เธอถูกคุกคาม นั่นก็มาจากการที่เธอเป็น 

“แม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบ” แล้วคิดขายของ “นอกกรอบ” 

ด้วยการสวมเสื้อแหวกอกโนบลาสุดเซ็กซี่

คุณพี่ตำารวจก็เลยซวย ต้องเสียเวลาตามหาหนุ่มหื่นอยู่

หลายวันกว่าจะได้ตัว..สรุปพอได้ไหม..

เป็น “คนเต็มใบ” กันเสียบ้างเถอะ!.

สงสารตำารวจบ้างเถอะ?

“ฉ

• ถึงเวลาปล่อยของสำาหรับ

รายการ “เฉียด” รายการคุณภาพน้ำาดี

ที่มีเรื่องราวเตือนภัยในสังคมที่มีมาต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว เรตติ้งยังพุ่งแรง 

จึงได้มีการปรับรูปแบบรายการและ

เพิ่มเวลาออกอากาศ โดยคอนเทนต์มี

ความชัดเจนขึ้น แบ่งเป็น 4 ช่วงใหญ่

คือ เปิดประเด็นใหญ่, คลิปเฉียดเป็นเฉียดตาย, ที่สุด

ของเฉียด และประสบการณ์เฉียด โดยมีพิธีกรหลักคือ 

เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท ์ดำาเนินรายการเช่นเคย

• ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักไปกับไอ

ดอลที่จะมามอบความรักให้กับแฟนๆ ได้หัวใจ

เป็นสีชมพู และร่วมฉลองครบรอบขวบปีของ

งาน Idol EXCHANGE@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ใน

ธีม BEFORE VALENTINE’S DAY นำาโดย 4 สาว

เกิร์ลกรุ๊ป Pretzelle (เพรทเซล), คอปเตอร์ SBFIVE, 

Hunter Boys พร้อมด้วยวงไอดอลทั้งบอยแบนด์และ

เกิร์ลกรุ๊ปอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์

นี้ ชั้น G ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A, B ตั้งแต่ 

11.00-20.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.

mbk-center.co.th  

• เมื่อคาราวานคนฮอตมา

พบกับเพลงฮิต แขกรับเชิญคนดังท้ัง 

5 เสนาหอย, บอล เชิญย้ิม, บอส 

ชนกันต์, ไข่มุก รุ่งรัตน์, ชิน ชิน

วุฒ จะมาพร้อมโชว์สนุก เหมือนยก

เวทีคอนเสิร์ตมาไว้บนจอ โดยมี ป๋า

ก๊ิก-เกียรติ กิจเจริญ และ ดู๋-สัญญา 

คุณากร น่ังแท่นพิธีกร พบกับความสนุกสุดฟินในรายการ 

“ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร The Featuring Show” ลงจอวันแรก 

อาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์น้ี เวลา 17.00 น. ช่อง 7HD

• เลือกเวลาลงจอได้เหมาะเจาะกับเทศกาล

วันแห่งความรักจริงๆ สำาหรับ “แอบหลงรัก เดอะซี

รีส์” ของ “ไอดอลแฟคทอรี่” ที่เตรียมลงจอในวันศุกร์ที่ 

11 ก.พ.นี้ ทางช่อง 3 กด 33 โดยมีนักแสดงหนุ่มหน้า

ใส เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา รับหน้าที่เป็นผู้

จัดละครและโคโปรดิวเซอร์เรื่องแรกในชีวิต กำากับโดย

ผู้กำากับสายวายชื่อดัง ชีวิน-ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร ์

และได้ 2 คู่พระ-นาง บิลลี่-ภัทรชนน อ่อนสะอาด, 

เซ้ง-วิชัย แซ่ฟ่าน, เฮง-อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ 

และ เซอร์ ไพรส์-ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์. 

มักเกิ้ล

ลังจากมีข่าวทำาเอาแฟนๆ นางงามช็อกเมื่อ Cheslie Kryst “Miss Usa 2019” 

กระโดดตึกสูง พร้อมทั้งเธอได้ โพสต์อินสตาแกรม @chesliekryst ว่า “May 

this day bring you rest and peace.” งานนี้ระหว่างที่สองพิธีกร บุ๋ม ปนัดดา 

และอั๋น ภูวนาท ในรายการ “แซะ” ที่ CHANGE2561 ร่วมกับทางอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 

ได้นั่งเล่าข่าวนี้ บุ๋ม ปนัดดา ได้เผยว่า ครั้งหนึ่งเคยที่จะคิดสั้นเหมือนกัน 

“พอเกิดเคสของเขา ทุกคนหันมามองบุ๋มหมดเลย ปนัดดา เธอจะอยู่รอดไหม เคยมี

แวบ ตอนที่โดนดรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราทำาดีมาตลอด แต่ตอนที่โดนบูลลี่ช่วงนั้นนี่คือโดน

ด่ากระหน่ำามาก คนในวงการบันเทิงที่ซ้ำาเราอีก แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเลย แล้ว

เรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อ อย่างที่ดอกเตอร์ต้อม เราก็เลยรู้สึกว่าเราจบดีกว่า ฉันเป็นอากาศ

สภาพดีกว่า ฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นออกมาจากตรงนั้นได้ คือเดินป่าขอพลังธรรมชาติเลย คือจะไม่ยอมเอา

ความคิดแล้ววนอยู่กับที่แล้วดิ่งกับตัวเองอยู่อย่างนั้น เราก็ปล่อยมันช่างมัน เราก็เดินไป

ข้างหน้า เดินสูดอากาศ เดินไปข้างหน้า เพราะปัญหาข้างหน้ายังรอเราอยู่อีกเยอะ ถ้าเรา

ยังมีลมหายใจอยู่เดินต่อ แล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติเต็มที่แล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่”.

เปิดตัวโรงแรม • รูมเควสท์ ฮอสพิทอลลิตี แมเนจเมนต์ เครือโรงแรมสไตล์บูทีค โฮเทล 

เปิดโรงแรมแบรนด์ใหม่ย่านเยาวราช “2499 เฮอริเทจ โฮเทล ไชนาทาวน์” ที่พร้อมเปิด

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในต้นเดือนมีนาคมนี้ ภายใต้

คอนเซ็ปต์เมืองย้อนยุค ตกแต่งด้วยรูปแบบร่วมสมัยสไตล์จีนโมเดิร์น พร้อมกลิ่นอายความ

เป็นจีน เสมือนได้พักที่เมืองจีนแท้ๆ โดยมีอดีตพระเอกดัง สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ 

กรรมการบริหารใหญ่ บริษัท รูมเควสท์ โฮเต็ล จำากัด เปิดงาน.

ห

ซมอน คาเวลล์ เจ้าพ่อสื่อทีวีของ

อังกฤษ ต้องถือว่ารอดตายอีกครั้ง

จากอุบัติเหตุการปั่นจักรยาน หลัง 

ซิ่งอีไบค์คันโปรด ชนอย่างรุนแรงน่ากลัว

เมื่อวันก่อน มีการนำาตัวส่งโรงพยาบาลใน

ทันทีหลังเกิดเหตุ แหล่งข่าวยืนยัน คนดัง                                           

วัย 62 โชคดีที่ยังไม่ตาย หลังปั่นด้วย

ความเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมง ชนกระแทก 

จนตัวเองกระเด็นข้ามแฮนด์ไปนอนแอ็กกับ

พื้นโดยที่ตอนนั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัย

ไว้ด้วย

คนผ่านไปมาหรืออยู่แถว

นั้นรีบเข้าไปช่วยเหลือสตาร์

จาก Britain’s Got Talent ที่

โชกไปด้วยเลือด ก่อนที่หน่วย

พยาบาลจะมาถึง ซึ่งคุณพ่อลูก                                       

หนึ่งถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล 

โดยเบื้องต้นน่าจะได้รับการ 

กระทบกระแทกรุนแรงและแขน                                

หัก

อุบัติเหตุปั่นจักรยาน

ครั้งนี้ของคาเวลล์เกิดขึ้นใกล้

บ้านของเขาในเวสต์ ลอนดอน       

เกิดขึ้น 18 เดือนหลังจากที่

เขาไปประสบอุบัติเหตุจาก

การปั่นอีไบค์ มีกระดูกที่หลัง

แตกหลายจุด ต้องผ่าตัดด่วน 

ใช้เวลาราว 6 ชั่วโมง เหตุเกิดที่ลอสแอง                                               

เจลิส

“ไซมอนโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่” ผู้ที่อยู่

ในเหตุการณ์เผย “เขาปั่นตามทางมาด้วย

จักรยานไฟฟ้าซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าทำางาน 

แล้วเหตุก็เกิดเมื่อเขาปั่นไปเจอพื้นเปียก 

รถเขาเสียอาการ และเขาลอย                 

ข้ามแฮนด์ไปกระแทกพื้น                            

ถนน”

“โง่จริงๆ ที่เขาไม่

สวมหมวกนิรภัย ตอนนั้น

เลือดเขาไหลนองเต็ม

หน้า เขาดูเหมือนตัวอะไรที่โผล่มาจาก 

Phantom of the Opera”

“มีผู้ที่ผ่านไปมา 3 คนรีบเข้าช่วย

เหลือทันที และพยายามหยุดการจราจรตอน

นั้นไว้เพื่อที่เขาจะไม่โดนรถทับ”

“หลังจากที่ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล

และรับการเอกซเรย์แล้ว ไซมอนสามารถ

กลับบ้านได้ในเย็นวันนั้น โดยมีการเข้าเฝือก

สีเหลืองไว้ที่แขนยาวไปจนถึงไหล่”

“แม้จะเป็นการรอดตายหวุดหวิดเป็น

ครั้งที่ 2 ระหว่างการปั่นจักรยาน ไซมอน

ยืนยันว่าเขาจะยังไม่เลิกใช้จักรยาน 

เพียงแต่จากนี้เขาจะสวมหมวก

นิรภัยแล้ว”

สำาหรับวันเกิดเหตุ 

เกิดขึ้นเมื่อพฤหัสฯ ที่แล้ว 

หนึ่งวันหลังจากที่เขาไปถ่ายซี

รีส์ใหม่ของ Britain’s Got Talent 

เสร็จ ซึ่งจะออกอากาศในเดือนเมษายน               

ดังนั้นเขาคงจะต้องพาปูนปลาสเตอร์ที่                                                

แขนออกไปเดินสายโปรโมตด้วยแล้วนับ

จากนี้.

ไ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เรียลลิตีThe Apprentice

กลับมารับตรุษจีนทางNetflix
เชื่อว่าแฟนพันธุ์

แท้เรียลลิตีย่อมคุ้น

เคยกับรายการ “The 

Apprentice” เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะเวอร์ชั่นของ 

ONE Championship 

ซึ่งนับเป็นเวอร์ชั่นโหด

สุดในประวัติศาสตร์ กับ

การทดสอบศักยภาพ

ทางการบริหารธุรกิจ

ของผู้แข่งขันทั้ง 16 คน 

ตลอดจนด่านหินในการ

ทดสอบสมรรถภาพทาง

ของร่างกาย 

เรียกว่าเก่งไม่พอ 

ต้องแข็งแกร่ง สมเป็นเวอร์ชั่นที่รังสรรค์

ขึ้นโดยองค์กรสื่อกีฬาการต่อสู้ระดับโลก

อย่าง ONE Championship

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คนจากหลาก

หลายประเทศ หนึ่งในนั้นมีตัวแทน

ประเทศไทย ทุกคนต่างได้รับการคัดเลือก

อย่างสุดเข้มจากผู้สมัครนับพัน มีจุดหมาย

ปลายทางเดียวกันคือการชิงชัยเพื่อเข้า

รับตำาแหน่งงานในฐานะผู้ช่วยของซีอี

โอไฮโปรไฟล์ “นายชาตรี ศิษย์ยอดธง” 

ประธานและซีอีโอขององค์กรสื่อกีฬา

ระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ ด้วยข้อเสนอ

สูงถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 

8 ล้านบาท

ความสำาเร็จของ The Apprentice: 

ONE Championship Edition ได้รับกา

รันตีจากการคว้ารางวัลชนะเลิศในสาขา 

“รายการบันเทิงแบบไม่มีสคริปต์ยอดเยี่ยม 

(Best Non-Scripted Entertainment)” และ 

“รายการดัดแปลงยอดเย่ียม (Best Adaption 

of an Existing Format)” จากงาน Asian 

Academy Creative Awards 2021

อีกทั้งยังติดอันดับรายการที่เปิด

ตัวใน 2564 ที่มียอดผู้ชมมากที่สุด เมื่อ

เทียบกับซีรีส์เรียลลิตีภาษาอังกฤษที่ออก

ฉายทางโทรศัพท์ในเอเชีย

The Apprentice: ONE 

Championship Edition ทั้ง 13 ตอน 

เคยผ่านสายตาผู้ชมเมื่อปีที่ผ่านมา และ

ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลาม จึง

ได้มีการเรียกร้องให้กลับมาฉายอีกครั้ง 

โดยในปี 2022 นี้จะได้อวดโฉมสู่ผู้ชม

กว่า 150 ประเทศ ทางช่อง Netflix โดย

ใช้ฤกษ์ดีวันตรุษจีน เริ่มตั้งแต่อังคารที่ 1 

ก.พ.65 เวลา 15.00 น. 

interthaipost69@gmail.com

‘ไมค์ ภิรมย์พร’ไม่ท้อขอสู้ต่อ

ในวันที่ โควิดยังแพร่ระบาดอยู่
นับเป็นศิลปินลูกทุ่งท่ีครองใจแฟนเพลงมายาว 

นานกว่า 27 ปี สำาหรับ ไมค์ ภิรมย์พร “ขวัญใจผู้

ใช้แรงงาน” ผ่านทุกยุคทุกสมัย แต่ในช่วงเวลา

เกือบ 2 ปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์

ระบาดของโควิด-19 นั้น หลายธุรกิจพัง 

หลายอาชีพตกงาน ล่าสุด ไมค์ ภิรมย์พร 

ได้เผยชีวิตที่บ้านสวนเกษตร อุดรธานี 

“บ้านสวนเชิงเกษตรผสมผสาน

กว่า 30 ไร่ มีทั้งผักปลอดสารพิษ 

เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือ 

หน่อไม้  มะนาว รวมทั้งผลไม้ 

มะยงชิด ทุเรียน มะเฟือง 

กล้วย มะม่วง และมีบ่อ

เลี้ยงปลาอีกหลายบ่อ มีทั้ง

ปลานิล ปลาหมอเทศ ปลา

ตะเพียน ช่วงโควิดก็จะมา

อยู่ที่นี่ตลอด มีขึ้นไป กทม.

บ้าง สวนเกษตรนี้วางระบบ

ไว้ค่อนข้างดีจึงใช้แรงงาน

คนไม่มาก อีกอันคือ แซ่บ 

ไมค์แลนด์ ที่มีร้านขายของ

ฝาก ปลาร้าแลนด์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อ.เพ็ญ 

จ.อุดรธานี มีสัญลักษณ์ครกยักษ์ และขวดน้ำาปลา

ร้าแซ่บไมค์ใหญ่ๆ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าร้าน 

มองเห็นแต่ไกล ที่นี่มีทั้งผลิตภัณฑ์แซ่บ 

ไมค์ รวมทั้งเครื่องจักสาน เสื้อผ้าฝีมือ

ชาวบ้านแถวนั้น และในช่วงที่รัฐบาลเปิด

ให้รับประทานอาหารที่ร้านได้ก็มีส้มตำา 

แซ่บๆ อาหารอีสาน และอาหารจานเดียว

ไว้คอยบริการ มีร้านกาแฟ มู้ด 

คาเฟ่ด้วย คือครบวงจร ส้มตำา 

อาหาร กาแฟ ของที่ระลึก

ช่วงที่เจอพิษโควิดแบบ

นี้ให้เราหยุดคิด ตั้งสติก่อน 

ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไร 

เราทำาอะไรได้บ้าง ตั้งสติ 

อย่าทุกข์ อย่าท้อ สุดท้าย

ก็จะมีทางออกเอง ฝากความ

ห่วงใยไปยังญาติเพลงทั้งหลายให้

ดูแลสุขภาพกัน ปีนี้เราจะได้ฟังเพลง

ใหม่ของพี่ด้วย รวมทั้งละครด้วย

ครับ”.

‘บุ๋ม ปนัดดา’เปิดใจเคยดิ่งสุด!

หลังเผชิญคำาบูลลี่จนเกือบคิดสั้น

หลังหักก็เคยมาแล้ว‘ไซมอน คาเวลล์’

ล่าสุดซิ่งอี ไบค์ชนอีกเข้าเฝือกยาวๆ



12 ขาวประชาสัมพันธ

เตรียมความพรอม     เฉลิมพงษ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เสวนา 

“เสริมทักษะ สูงาน สรางเยาวชน” ภายใต โครงการเตรียมความพรอมแกเยาวชนเพ� อกาวเขา

สูตลาดแรงงาน โดยมี วันวิสาข โคมินทร ผอ.อาวุโส ฝายส� อสารองคกร ธนาคารซิตี้แบงก 

ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิต้ี พรอมดวยทีมผูบริหารมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย ม.ล.ปุณฑริก สมิติ, 

ปยะบุตร ชลวิจารณ และริชารด เบิรนฮารด รวมตอนรับ ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ไชนีส นิวเยียร       ศุภลักษณ อัมพุช และอรธิรา ภาคสุวรรณ ผูบริหารศูนยการคา ดิ 

เอ็มโพเร่ียม และ ดิ เอ็มควอเทียร รวมกับ วีระอนงค จิระนคร ภูตระกูล ผูบริหารธนาคารซิต้ีแบงก 

จัดงาน “เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร ไชนีส นิวเยียร 2022 - เดอะ เจเนซิส ออฟ ดรากอน 

คิงดอม” พบกับเทพมังกรฟาประทานพร เพ� อความเปนสิริมงคล โดยมี สุธาวดี ศิริธนชัย, 

จรรยา สวางจิตร, พรทิพย อัษฎาธร, ขนิษฐา จิตตกุศล และ ดาว เสถียรถิระกุล มารวมดวย 

ณ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

ฮอนดามอบรถจักรยานยนต     ดร.อารักษ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บจก. 

ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง มอบรถจักรยานยนตฮอนดา New Honda Click125i ใหกับมูลนิธิ

อาสาเพ� อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปนรางวัลในงานกาชาด ประจําป 2564 

ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน โดยมี ฐิติวัฒน วองวรรณกุล กรรมการและผูจัดการมูลนิธิฯ 

เปนตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิอาสาเพ� อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

กิตติ พูลผล กรรมการผูจัดการ San 

Kyu Yakiniku รุกขยายสาขาบนเสนสุขุมวิท 

รองรับดีมานดผูบริโภคที่นิยมยากินิคุระดับ

พรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ลาสุดปกหมุด

ที่ไลฟสไตลนองใหม @EKKAMAI ที่เอกมัย

ซอย 9 เพราะมั่นใจศักยภาพของทําเลที่มี

กําลังซ้ือสูงและยังไมมีคูแขง โดยรานจะชูจุดเดน

ท่ีเน้ือนําเขาโดยตรงจากฟารมในประเทศญ่ีปุน 

รวมถงึดีไซนรานทีส่วยงามและสะดวกสบาย 

รองรับลูกคาไดถึง 50 คน พรอมเตรียมโปรโมช่ัน

สุดพิเศษ สวนลดสูงสุดถึง 30% ในชวง

สองสัปดาหแรกหลังเปดตัว 27 มีนาคมท่ีจะถึงน้ี

คนพบรสชาติที่ เขมขนของอาหาร

อินเดียแบบตนตํารับ รังสรรคหลากหลาย

เมนูโดยเชฟภาณุ ประทับ ซิงค เชฟอาหาร

อินเดียคนใหม ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน 

ผูมีความเชี่ยวชาญดานการทําอาหารอินเดีย

มามากกวาทศวรรษ ทั้งในนิวเดลี ไซปรัส 

และภูเก็ต สรางสรรคเมนูแบบดั้งเดิม อาทิ 

บัตเตอร ชิกเกน แกงไกทิกกา มาซาลา รวม

ไปถึงเมนูโปรดของหลายคนอยาง ทันดูรี 

และแปงนาน ที่ทําแบบสดใหมทุกวัน พรอม

ใหคุณไดลิ้มลองแลวทุกวัน ที่ หองอาหาร

ไวท โอเวน และบริการเสิรฟอาหารในหองพัก 

ตั้งแตเวลา 11:00 น. – 23:00 น. ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.ly/3AMyk8S 

โทร.0-3270-9555 

บิวตี้ฮอลล (BEAUTY HALL) จัดโปร

โมชั่น “BEAUTY HALL JOY LUCK LOVE”  

พบกับLucky Beauty Items คอลเลกชั่นตรุษ

จีน จากแบรนดชั้นนํายกทัพ Hero Product 

รีแพ็คเกจใหม ดีไซนสุดปงอาทิ แพ็กเกจสี

แดง-ทอง สีแหงโชคลาภ ความสําเร็จและ

ความรุงเรือง, ดีไซนลายเสือ เสริมความมงคล

ย่ิงใหญไปตลอดท้ังปขาล พรอมโปรโมช่ันพิเศษ 

สินคาเคานเตอรปกติ ลดสูงสุด 15%  (เฉพาะ

ศุกร-อาทิตย) สมาชิก M CRAD ลดเพิ่ม 

12.5% เม� อแลกคะแนน M Point เทากับยอดซ้ือ, 

สมาชิก SCB M VISA รับเงินคืนรวมสูงสุด 

8,500 บาท เม� อชอปตามเง� อนไข  ตั้งแตวันนี้ 

– 28 กุมภาพันธ 2565 ที่แผนก Beauty Hall 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทาพระ, งามวงศวาน, 

เดอะมอลล บางแค, บางกะป,  โคราช,เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารทเมนทสโตร 

นับถอยหลังเขาสูการแขงขันศิลปะ

การเตนระดับมาตรฐานสากลแหงเดียวใน

ประเทศไทย ท่ีนักเตนมืออาชีพและมือสมัคร

ตางก็รอคอย “CSTD Thailand Dance 

Grand Prix ครั้งที่ 8” Part II ชิงถวย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี เพ� อเฟนหาตัวแทนเยาวชนไทย

เขารวมแขงขันศิลปะการเตนนานาชาติภาค

พ้ืนเอเชียแปซิฟก (CSTD Asia Pacific Dance 

Competition) กับอีกกวา 16 ประเทศ งานนี้

จัดขึ้นโดย สถาบัน The Commonwealth 

Society of Teachers of Dancing หรือ CSTD 

ประเทศไทย รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สถานทูต

ออสเตรเลียประจําประเทศไทย และสถาบัน 

CSTD ประเทศออสเตรเลีย พบกับ 38 

สถาบันการเตนทั่วประเทศ รวม 150 ระบํา 

35 รอบการแขงขัน ระยะเวลา 2 วันเต็ม 

ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงละคร

อักษรา คิง เพาเวอร พรอมรูปแบบการเตนที่

หลากหลาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

จองบัตรไดท่ี www.facebook.com/cstdthailand 

โทร. 08-1868-2447

โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบสุขภาพ

ที่ดีเปนของขวัญที่ ใหคุณและคนที่คุณรัก 

สําหรับผูรับบริการชวงเวลา 17.00 – 20.00 น.  

ดวยโปรโมชั่น 1 แถม 1 จาก 8 ศูนยบริการ

ทางการแพทย การเพ่ิมเพ� อนใน Line Official 

โรงพยาบาลฯ เพ� อลุนรับบริการ และสวนลด 

10%  ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 

อีกทั้งโรงพยาบาลฯ ยังเนนในเร� องของการ

ดูแลดวยความใสใจ วางแผนการรักษาที่

ตรงจุดและเทคโนโลยีที่เพียบพรอม โดย

ทีมแพทยผูชํานาญการ ทีมพยาบาล และ

บุคลากรที่พรอมใหบริการ นอกจากนี้ยังมี

อายุรแพทยและกุมารแพทย ท่ีคอยดูแลอาการ

เจ็บปวยของทานถึงเที่ยงคืน สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร.0-2223-1351 ตอ 3126

ศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ผูผลิตสินคา นมเกษตร และ

น้ําด� มตราเกษตร จัดงาน “นมเกษตรทําดี 

ปที่ 60” เน� องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย

ผลิตภัณฑนม มก. กาวขึ้นสูปที่ 60 พบกับ

ผูบริหาร ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ผศ. ดร.นุชนาถ 

ม่ังค่ัง รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

รวมพูดคุยการกาวสูการดําเนินงานเชิงรุก

แบบธุรกิจเต็มรูปแบบของ “นมเกษตร” 

และการเตรียมความพรอมสู KUniverse 

พบกับตัวแทนคนด� มนมเกษตร KU Milk ICON 

ดร. ชเว ย็อง-ซ็อก (โคชเช) คณะวิทยาศาสตร

การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. สงา 

ดามาพงษ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือขาย 

นมดีทุกวัยด� มไดทุกวัน พรอมเย่ียมชมนิทรรศการ 

และผลงานนิสิ ต ในโครงการประกวด

นวัตกรรมนมเกษตร KU Milk Design Contest 

/ การประกวด Dairy and KU Milk Model / 

การประกวด KU Milk and Circular Idea 

ตอกยํ้าความเปนผูนําดานการดูแลส่ิงแวดลอม 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ เวลา 9.00 – 

12.00 น. ณ ศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร  ถนนงามวงศวาน กรุงเทพ

9 ก.พ. (เกา กอ พอ) เปนการเลนคํา

พองเสียงคลายกับคําวา ขาว- กะ- เพรา และ

เปนวันกอตั้งราน MOOMGAPAO สาขาแรก 

ทางราน MOOMGAPAO มีกิจกรรมใหลูกคา

รวมสนุกอยางเสมอมาโดยเรียกวันนี้วา “9 ก.พ. 

วันกะเพราแหงชาติ” โดยในป 2565 นี้ 

MOOMGAPAO อยากขอบคุณคุณลูกคาท่ีใหการ

สนับสนุนเปนอยางดีมาตลอด จึงอยากเชิญ

ชวนลูกคาสมัคร MOOM MEMBER เพ� อ

รับสิทธิประโยชนจากทางแบรนดมากมาย

เชน สะสมคะแนนเพ� อรับสิทธิ์ซื้ออาหารและ

เคร� องด� มในราคาสมาชิก และเพิ่มความคุม

คาโดยเฉพาะสมัครชวงต้ังแตวันท่ี 1- 9 ก.พ. 65 

คุณลูกคาทุกทานจะไดรับคูปองแลกซื้อ

กะเพราทุกเมนูราคา 9 บาท โดยสามารถนํา

คูปองมาใชสิทธิ์ในวันที่ 9 ก.พ. 65 วันกะเพรา

แหงชาติ ไดทุกสาขายกเวนสาขา Emporium 

Food hall กาวสูปที่ 6 MOOMGAPAO เขา

สูศักราชใหมกับความมุงมั่นเดิม เดินหนา

เต็มตัวกับการยกระดับมาตรฐานอาหารไทย

จานดวน ใหไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ สะอาด 

และความคุมคาคุมราคา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมหรือติดตามรายละเอียดไดที่ https://

www.facebook.com/moomgapao

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมกับ 

Sportsworld  ศูนยรวมสินคากีฬาและอุปกรณ

กีฬาช้ันนํา จัดงาน “Sportsworld Sneaker Fair” 

ขนสินคา Sneaker, รองเทากีฬาพรอมอุปกรณ

จากแบรนดดังมาลดราคาแบบจัดเต็ม อาทิ 

Adidas, Nike, Converse, Under Armour, 

Puma, Reebok, Skechers และแบรนดอ� นๆ 

อีกมากมาย พบกับทัพสินคา พรอมโปรโมช่ันพิเศษ 

ในงาน “Sportsworld Sneaker Fair” ไดระหวาง

วันที่  1 - 14 กุมภาพันธ ณ Cascata ชั้น G 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เสร็จสิ้นกันไปอยางงดงามพรอมภาพ

ความประทับใจกับงานประกาศรางวัล Naiin 

Readers’ Awards 2021 คะแนนโหวตจาก

นักอานตัวจริง สูสุดยอดหนังสือ BEST OF 

THE YEAR ที่ทางรานนายอินทรจัดขึ้น เพ� อ

มอบรางวัล ที่สุดของหนังสือแหงป ใหกับ

หนังสือที่ ไดรับความนิยมจากนักอานตัวจริง 

เพ� อเปนการสรางกําลังใจใหกับผูสรางสรรค 

ผลงานในการพัฒนาผลงานนิยายคุณภาพที่

สรางสรรคออกมาดวยความทุมเท และสราง

แรงบันดาลใจใหกับนักเขียน รุนใหมที่จะเกิด

ขึ้นตอไป

ความพิเศษของรางวัล Naiin Readers’

Awards 2021 ในคร้ังน้ี ไดมีการขยายประเภท

ของหนังสือเพิ่มขึ้นมาเปน 9 สาขา เพ� อ

รองรับหนังสือใหหลากหลายมากย่ิงข้ึน กิจกรรม

ในครั้งนี้ ไดรับกระแสการตอบรับ จากนักอาน

อยางดีเยี่ยม กลายมาเปนผลโหวตจากผูอาน

กวา 20,000 ราย บนเว็บไซต naiin.com โดย

มีหนังสือ ประเภทตาง ๆ ที่

ไดรับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลท่ีสุดของหนังสือ

นิยายไทยแหงป รางวัลที่สุด

ของหนังสือนิยายแปลเอเชีย

แหงป รางวัลท่ีสุดของหนังสือ

นิยายวายแหงป รางวัลท่ีสุด

ของหนังสือนิยายแปลตะวัน

ตกแหงป รางวัลที่สุดของ

หนังสือ HOW TO ไทยแหงป 

ร า งวั ลที่ สุ ด ของหนั งสื อ 

HOW TO แปลแหงป รางวัล

นายอินทรจัดงานประกาศรางวัล Naiin Readers’ Awards 2021

ที่สุดของหนังสือมังงะ และ ไลท โนเวลแหงป 

รางวัลที่สุดของหนังสือสําหรับเด็กแหงป 

Most Popular by Naiin Team

โดยรางวัล Most Popular by Naiin 

Team รวมโหวตโดยทีมงานรานนายอินทร

เปนรางวัลสําหรับ หนังสือท่ีมียอดขายดี มีกระแส

หนาราน และมีลูกคาตามหามากท่ีสุดในป 2021

จากความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นใน

ครั้งนี้  นับเปนการตอกย้ําบทบาทของบริษัท 

อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด ในการเปนผูนําใน

การสรางและเปนตัวแทนนําพลังสรางสรรค

ของคนรุนใหมมาใชใหเกิดประโยชนกับสังคม 

และม่ันใจไดวางานประกาศรางวัล Naiin Readers’ 

Awards 2021 นี้ ไดสรางจุดหมายสําคัญให

เกิดขึ้น ในวงการหนังสือในประเทศไทย และ

หวังอยางยิ่งวาจะสามารถสรางกําลังใจใหกับ

ผูสรางสรรคผลงานหนังสือ และ บุคลากร

ในวงการหนังสือทุกทานใหมีกําลังใจและ

สรางสรรคผลงานที่ดียิ่งขึ้นในปตอๆ ไป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุรัตน ฉิมเรือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑. เงินสด - นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑๓๒,๐๑๘.๓๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๒. สรอยคอทองคํา ลายโซ นํ้า

หนักประมาณ ๑๕๑.๙ กรัม

๑ เสน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๓. สรอยขอมือทองคํา ลายสาย

นาฬ�กา นํ้าหนักประมาณ 

๗๕.๙ กรัม 

๑ เสน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑๓๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๔. แหวนทองคํา ลายหัวมังกร 

นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม

๑ วง นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๕. แหวนทองคํา ลายนามสกุล 

นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ วง นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๖. รูปพญาครุฑ พรอมกรอบ

ทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๖.๘ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๗. เหรียญพระอธิการเปยม 

อินทสุวัณโณ พรอมกรอบ

ทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๓.๑ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๘. เหรียญพระวัดเขาแดง 

จังหวัดพัทลุง ป ๒๕๑๖ 

พรอมกรอบทองคํา น้ําหนัก

ประมาณ ๑๐ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๙. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

ยี่หอ TOYOTA รุน HILUX 

VIGO สีน้ําตาล หมายเลข

ทะเบียน บน ๖๓๗๐ 

กระบี่ หมายเลขตัวรถ 

MR๐HZ๒๙G๐๐๔๐๐๐๗๐๘ 

หมายเลขเคร� องยนต 

๑KD-๙๒๕๗๖๒๓

๑ คัน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๘๔,๕๑๘.๓๑ บาท (เจ็ด

แสนแปดหม� นส่ีพันหารอยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุรัตน ฉิมเรือง กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพีรพล มนตชัยกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

แสนแปดหม� นส่ีพันหารอยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

New Year… New Bathroom อเมริกัน

สแตนดารด แบรนดสุขภัณฑชั้นนําระดับโลก

ภายใต ลิกซิล กรุป ชวนคนไทยเปลี่ยน

สุขภัณฑชิ้นใหม ยกระดับความสะอาดใหแก

หองน้ําบานคุณเสริมเกราะปองกันชีวิตวิถี

ใหมกับแคมเปญ HygieneClean ที่มากับ

สโลแกน “Protect What Matters Most. 

Start with HygieneClean” สงโปรสุดคุม 

1 แถม 1 เม� อซื้อสุขภัณฑรุนยอดนิยมที่

รวมรายการ รับฟรี! อางลางหนาดีไซนสวย

เขาชุด ใหคุณมีหองน้ําสวย สะอาด พรอม

ปกปองคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงดวย 

“HygieneClean System” นวัตกรรมเอกสิทธิ์

หนึ่งเดียวจากอเมริกันสแตนดารด   

Buy Now! เลือกสุขภัณฑที่มอบความ

สะอาดใหคุณทุกวัน มั่นใจไดในทุกเวลากับ

โปรสุดคุม 1 แถม 1 ตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม 

2565 นี้ เฉพาะรานคาที่รวมรายการ 

พบกับสุขภัณฑรุน Highlight ไดแก 

โถสุขภัณฑแบบชิ้นเดียว ดีไซน ใหมไรถัง

พักน้ํา รุน Studio S ปกติ 36,000 บาท 

พิเศษ 19,900 บาท รับฟรี! อางลางหนา

พรอมสะดืออางเขาชุด มูลคา 3,990 บาท โถ

สุขภัณฑแบบช้ินเดียว รุน Acacia SupaSleek 

ปกติ 18,050 บาท พิเศษ 13,900 บาท รับฟรี! 

อางลางหนามูลคา 2,490 บาท โถสุขภัณฑ

แบบช้ินเดียว เซ็นเซอรฟลัช รุน Neo Modern 

ปกติ 20,500 บาท พิเศษ 9,490 บาท รับฟรี! 

อางลางหนามูลคา 1,790 บาท โถสุขภัณฑ

แบบสองชิ้น รุน Neo Modern ปกติ 7,970 

บาท พิเศษ 5,290 บาท รับฟรี! อางลางหนา

มูลคา 790 บาท

สุขภัณฑที่รวมรายการโปรโมชันนี้ทุก

รุนมาพรอมกับนวัตกรรม “HygieneClean 

เตรียมตัวชอป! อเมริกันสแตนดารด จัดโปรสุดคุม 1 แถม 1 จับคูสุขภัณฑรุนยอดนิยม

พรอมรับฟรีอางลางหนาเขาชุด มอบความสะอาดใหคุณทุกวัน มั่นใจไดในทุกเวลา

System” ท่ีสุดแหงเทคโนโลยีของความสะอาด

ชวยใหคุณและคนที่คุณรักหางไกลจากเชื้อ

โรครายตลอด 24 ชั่วโมง “ไฮยีนคลีน” โดดเดน

ดวย 4 เทคโนโลยีที่พรอมปกปองคุณทุกวัน 

ไดแก Powerful with SiphonMax & Double 

Vortex มอบความสบายใจใหกับคุณดวยฟลัช

ทรงพลัง ผลักสิ่งสกปรกในพริบตา ลดการ

ใชนํ้าเกินความจําเปน Cleaner with PowerRim 

ดีไซนภายในแบบไรขอบ หมดปญหาซอกมุม

ที่เขาถึงยาก ดูแลงาย เพียงแคเช็ดทําความ

สะอาด Spotless with Aqua Ceramic กา

รันตีดวยรางวัล Good Design Award 2016 

บอกลาคราบ และเวลาในการทําความสะอาด

นาน ๆ ไปไดเลย เพราะความเงางามคงทนนี้

จะอยูคูหองนํ้าคุณไปอีกนาน และ Germ-Free 

with ComfortClean™ สารเคลือบผิวชนิด

พิเศษ ปองกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตาง ๆ 

“เดวาร” เปดตัวบริการ “บอทเทิ้ล เอ็นกเรฝ-อิง” สลักขอความลงบนขวด มอบเปนของ

ขวัญสุดพิเศษ ณ สยามทาคาชิมายะ     วีคัส มิททัล เปดตัว Dewar's Bottle engraving 

(เดวาร บอทเทิ้ล เอ็นกเรฝ-อิง) บริการสลักขอความสุดพิเศษลงบนขวดที่สรรคสรางขึ้นมา

เพ� อสรางความประทับใจใหผูรับ เม� อซื้อกลุมผลิตภัณฑ เดวาร พรีเมียม และ กลุมผลิตภัณฑ

อเบอรเฟลดี ตั้งแตวันที่ 27 ม.ค. – 6 ก.พ. ณ DEWAR'S POP-UP BOOTH ชั้น UG โซน 

TAKA Marche Wine & Spirits โดยมี เสง ทวน กัน, นากูล รอย, อัตสึชิ โอะคูโมริ รวมงาน

ดวย ณ สยามทาคาชิมายะ

โคเวย ประเทศไทย ดันแคมเปญ “COWAY x BTS” สรางปรากฏการณวัฒนธรรมด� มน้ํา

สะอาดทั่วมหานคร     บริษัท โคเวย (ประเทศไทย) แบรนดเคร� องกรองน้ําและเคร� องฟอก

อากาศอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี นําโดย ปารค ชุนยง กรรมการผูจัดการ และชานโฮ คิม 

ประธานเจาหนาที่ฝายขาย ทุมงบส� อ Out of Home ชูแคมเปญ ‘COWAY x BTS’ เจาะกลุม

ผูบริโภคคนรุนใหม ในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพ� อตอกย้ําความสําเร็จของวัฒนธรรมการด� มน้ํา

สะอาดแบบไมขาดตอน ณ สถานีรถไฟฟาบีทีเอสชองนนทรี กรุงเทพฯ

หางเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล 

หางคาปลีกอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยมา

ตลอด 75 ป  สานตอความรวมมือตอเน� อง

กับ Netflix ผูนําบริการสตรีมมิ่งความบันเทิง

ระดับโลก จากความสําเร็จในครั้งกอน กับผล

ตอบรับอยางดีเยี่ยมจากลูกคาในกิจกรรมของ

ซีรีส สควิดเกม เลนลุนตาย (Squid Game) 

ที่สรางสีสันการตลาดและเขยาโลกธุรกิจให

คึกคัก มาจนถึงซีรีสเร� องใหมที่กําลังเปนกระ

แสอยาง มัธยมซอมบี้ (All of Us Are Dead) 

อีกหนึ่งซีรีสสัญชาติเกาหลีที่น�าจับตามอง

และเตรียมขึ้นแทนซีรีสปอบปูลา ที่ครั้งนี้

หางเซ็นทรัลและ Netflix นําความสนุกมาให

ลูกคาเซ็นทรัลไดสัมผัสกอนใครเชนเคย

โดยลาสุด! กับปรากฏการณสุดต� นตาต� นใจ 

ของการผนึกกําลังของสองผูนําพันธมิตร

สุดแกรง ที่รวมกันมอบประสบการณสุด

พิเศษใหลูกคา ดวยการจําลองรถโรงเรียน

ออกมาจากซีรีส ใหลูกคาไดสัมผัสซอมบี้ตัว

เปนๆ แบบ Real เลนใหญ! กับการเซ็ตอัพ

ที่มาทั้งรถโรงเรียนของจริงพรอมดวยเหลา

กองทัพซอมบี้สุดสะพรึงชนิดที่เรียกไดวาขน

กันมาทั้งโรงเรียน!! ตระเวนสรางสีสัน

ทั่วกรุง แลวยังจัดเซอรไพรสสุดพิเศษ 

ดวยการมาหยุดจอดรถใหแฟนๆ ได

สัมผัสประสบการณสุดต� นเตน ที่หนา

หางเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด ให

ลูกคาหางเซ็นทรัลรวมกิจกรรมสุดมันส

ที่ทําเอากรี๊ดจนลั่นหาง พรอมถายภาพ

เช็คอิน แชรภาพสุดประทับใจ ติดแฮชแท็ก

#CentralNetflixAllOfUsAreDead รับเลย! 

คูปองสวนลด 100 บาท มอบรอยยิ้มให

กับผูพบเห็นและสนุกไปกับบรรยากาศ

สุดคึกคัก เม� อวันท่ี 29 มกราคม 2565 

ท่ีผานมา ภายใตมาตรการดานสุขอนามัย 

“Central Clean & Safe” สะอาด 

ปลอดภัย อุนใจ เสมือนอยูบาน ที่

เครงครัดเชนเคย และตลอดปนี้ เตรียม

พบความตื่นเต้นและเซอร์ ไพรส์จาก

หางเซ็นทรัลพรอมเหลาพันธมิตร ที่

จะนําสิ่งดีๆ มาระเบิดความสุข พรอม

ขบวนกิจกรรมและทัพโปรโมชั่นอีกมา

กมายใหลูกคาฟน อยางตอเน� อง!!

สานตอพันธมิตรแกรงของสองผูนําแหงวงการคาปลีกและสตรีมมิ่งความบันเทิงระดับโลก! 

“หางเซ็นทรัล” ตอยอดความรวมมือกับ “Netflix” ยกฉากเด็ดนํามาใหลูกคาสัมผัสในโลกจริง 

กับซีรีสเร� องใหม มัธยมซอมบี้ (All of Us Are Dead)

จะมีที่ ไหนเหมาะไปกวา หองอาหาร 

บลูสกาย รูฟท็อป สําหรับวาเลนไทนปนี้ 

13-14 กุมภาพันธ 2565 พาคนที่คุณรัก

มาชมความงามยามค่ําคืนบนชั้น 24 หอง

อาหารบนดาดฟา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว และดินเนอรสุด

โรแมนติกกับมื้อวาเลนไทนเซ็ตเมนู 4-คอรส 

วาเลนไทน 4-คอรสเซ็ตดินเนอร ที่บลูสกาย รูฟท็อป เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว

มอบเคร� องด� มซุปเปอรไฟต ใหเกษตรกรชาวไรออยหนองบัวลําภู    พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย 

และ ประจักษ ตั้งคารวคุณ มอบเคร� องด� มสมุนไพรสกัดซุปเปอรไฟต จํานวน 3,000 ขวด 

เพ� อเปนกําลังใจแกเกษตรกร สมาคมชาวไรออยหนองบัวลําภู โดยมี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จํารัส

ประเสริฐ และ พ.ต.อ.กริช ปตลา มารวมในพิธีดวย ที่โรงงานน้ําตาลเอราวัณ จ.หนองบัวลําภู

เซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา รวมสวัสดีปใหม 2565 นายกเมืองพัทยา     โรงแรม

เซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา นําโดย เวยน ดิวเบอรลีย ผูจัดการทั่วไปภาคพื้นที่ 

พรอมดวย เฉลิมรัฐ ขําสวัสดิ์ ผูจัดการโรงแรม พันณชิตา รุงวิมลรัตน ผูจัดการฝาย

ประชาสัมพันธ ทิวาพร มหาพรม ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล และ ช� นกมล ลีชุติวัฒน 

ผูจัดการฝายสปา รวมอวยพรและสวัสดีปใหม 2565 แด สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา 

ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา

แมแต E.Coli ทําลายสิ่งสกปรกและกลิ่น

ไมพึ งประสงค ไดอย างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                      

ตาซไมไหวกับตอท่ี 2 ลงทะเบียนเพ� อรับสวนลด 

on top 5% เม� อซื้อสินคาอเมริกันสแตนดารด

ครบ 10,000 บาท (ลดสูงสุด 1,000 บาท/

ใบเสร็จ) เม� อลงทะเบียนแลวทานจะไดรับ

ขอความยืนยันสิทธิ์เพ� อไปแสดงตอพนักงาน

ขายที่หนารานและรับสวนลดไดทันที ตั้งแต

วันที่ 1 กุมภาพันธ – 28 กุมภาพันธ ศกนี้ 

เทานั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คลิก https://bit.

ly/3fvS1bm  (โปรโมชันนี้ ไมรวมสินคาราคา

โครงการ และ เง� อนไขเปนไปตามบริษัทฯ 

กําหนด)

สนใจดูรายละเอียดโปรโมชันทั้งหมด

เพิ่มเติมไดที่ Website : https://bit.ly/3txFTi4 

Facebook : American Standard Thailand 

หรือ โทร.0-2901-4455

สุดพิเศษที่คัดสรรเฉพาะ 2 วันนี้เทานั้น 

ดื่ ม ด่ํ า ไ ป กั บ ค่ํ า คื น สุ ด พิ เ ศ ษ ชม

พระอาทิตยอัสดง ทองฟาคอยๆ เปลี่ยนสี 

แสงไฟจากตึกระฟารายลอมสวยงาม และ

เพลิดเพลินไปกับอาหาร 4-คอรสเลิศรส  

ปลาแซลมอนสก็อตติชหมักสม เลมอน เสิรฟ

พรอมครีมรสเปร้ียวและบีทรูทดอง ฟวกราสยาง 

เสิรฟพรอมน้ําสมไวท

บัลซามิกผสมซอสเปด

เขมขน และร็อกเก็ตสลัด 

ป ล า หิ ม ะ ย า ง น้ํ า มั น

มะกอกและสมุนไพร

เ สิ ร ฟ พ ร อ ม หั ว ห อ ม

เทมปุระ ราดซอสหญาฝร่ัน

และเลมอน หรือ สเตก

เนื้อริบอาย US เสิรฟ

พรอมมันฝรั่งอบครีมชีส

ราดซอสไวนแดง ช็อก

โกแลตมูสเสิรฟพรอม

ช็อกโกแลตเยลลี่

บอกรั กด วยมื้ อพิ เ ศษและวิ วสุ ด

ประทับใจกับเราปน้ี 13-14 กุมภาพันธ 2565 

ท่ีหองอาหาร บลูสกาย รูฟท็อป ราคา 2,990++ 

ตอทาน สอบถามเพิ่มเติมและสํารองโตะไดที่

โทร.0-2541-1234 ไลน https://lin.ee/ob-

NXXln (@centaraladprao) เฟสบุค www.fa-

cebook.com/CentaraGrandLadpraoBang-

kok หรืออีเมล fb_office@chr.co.th 

ชมรม TO BE NUMBERONE “ชุมชน

เฟ� องฟาวิลเลจ” 1 ในชมรมที่ไดรับคัดเลือกเปน

ตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 

ONE ประจําป 2564 แมปนี้จะยังไมไดรางวัล 

แตท้ังหมดคือความภาคภูมิใจและประสบการณ

ดีๆ ที่เยาวชน “ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจ” ไดจาก

โครงการTO BE NUMBER ONE 

จาอากาศโท พงษสุธรรม เพชรโชติ 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา ท่ีปรึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเฟ� อง

ฟาวิลเลจ กลาววา ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจได

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เม� อวันที่ 

28 มกราคมป 2562 ดวยการชักชวนจากฝาย

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงาน

เขตคลองสามวา เน� องจากเห็นวาทางชุมชน

มีการจัดกิจกรรมกับเยาวชนอยางสม่ําเสมอ

โดยใชที่ทําการชุมชนเปนที่ทําการชมรม หลัง

จากจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการชมรม 

โดยมีฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา รวมลงพื้นที่ชุมชน 

รวมวางแผนกําหนดแนวทางการทํากิจกรรม

โดยยึดหลักเยาวชนเปนศูนยกลางเพ� อใหเด็ก

ไดแสดงออก ท้ังความรู ความสามารถในตัวเอง 

ทํากิจกรรมตามความตองการและความสนใจ

ของตัวเอง เนนสงเสริมความสามารถ ให

กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ใหเยาชนทํา

ในสิ่งที่ตนเองถนัด กระตุนใหเยาวชนมารวม

กลุมทํากิจกรรมรวมกัน และทุกครั้งกอนทํา

กิจกรรมจะมีการประชุมปรึกษางานกันและ

สอดแทรกเรื่องของการป้องกันและแก้ ไข

ปญหายาเสพติด เพ� อเปนภูมิคุมกันที่สําคัญ

ใหกับเยาวชนโดยจะมีการวางแผนระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว สามารถยืดหยุนได

เพ� อใหเกิดการพัฒนาไดตามสถานการณ

ท่ีผานมาทางชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจไดรับรางวัลชุมชนดีเดน 

3 ปซอน ต้ังแตป 2562-2564 ระดับกรุงเทพมหานคร 

และในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE ประจําป 2564 นี้ ชมรม TO 

BE NUMBER ONE ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจได

รับคัดเลือกเปนตัวแทนในการประกวดผล

งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร และไดมีโอกาสนําเสนอ

ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซ่ึง

ขับเคล� อนดําเนินงานดวยหลัก “3 ก. 3 ย.”

“3 ก.” ไดแก 1.กรรมการ 2.กองทุน 3.กิจกรรม 

“3 ย.” หรือ 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1. ยุทธศาสตร

ที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสราง

กระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแก ไข 

ปญหายาเสพติด ไดแก การประชาสัมพันธ

ชมรมผานแผนพับ เสียงตามสาย  เฟสบุค  

การทํากิจกรรมเนื่ องในวันสํ าคัญต่างๆ 

กิจกรรมดูแลสิ่งแวดลอมเชนการชักชวน

เยาวชนมารวมกันปลูกตนไมในสถานท่ีสาธารณะ 

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยเยาวชนทูบีร่วมออก

รณรงคใหความรูแกประชาชนในการปองกัน

โรคโควิด19 และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทาง

จิตใจใหแกเยาวชน ไดแก การอบรมใหความรู

เร� องยาเสพติดและโควิด-19 โครงการใครติด

ยายกมือขึ้น กิจกรรมรณณรงคตานยาเสพติด 

การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทํา

สเปรยแอลกอฮอลจําหน�าย การแปรรูป

ขยะทํากระถางตนไม ยุทธศาสตรที่ 3 การ

สรางและพัฒนาเครือขายปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ไดแก การขยายเครือขาย

ไปยังชุมชนใกลเคียงเชนชุมชนหมูบานรมทิพย 

ชุมชนหมูบานเลิศอุบล ชุมชนหมูบานพรอมสุข1 

และยังมีการขยายเครือขายรวมกันระหวาง

ชมรมทูบีนัมเบอรวัน ชุมชนหมูบานสุวรรณนิเวศน

เขตบึงกุม มีการบูรณาการความรวมมือกับ

หน�วยงานและองคกรตางๆ เชน สํานักงาน

เขตคลองสามวา ศูนยบริการสาธารณสุข64 

คลองสามวา สถานีตํารวจนครบาลบางชัน 

อาสาสมัครสาธารณสุข เครือขายกองทุน

แมของแผนดินเขตคลองสามวา และอาสาสมัคร

กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด

เขตคลองสามวา 

ความภาคภูมิใจและสิ่งดีๆที่เยาวชน “ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจ” ไดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ดานนางวันทนา 

เรียงชัยนาม ประธานชุมชน

เฟ� องฟาวิลเลจและท่ีปรึกษา

ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจ 

กลาววา ความสําเร็จท่ีเปน

รูปธรรมของชมรมท่ีผานมา 

น อ ก จ า ก จ ะ ส า ม า ร ถ

ดําเนินงานตามแผนได 

100% แลว ชมรมของ

เรายังไดรับการยกยอง

วาเปนชมรมที่เขมแข็งใน

เร� องการรณรงค ปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด สมาชิกชมรม

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไดรับเกียรติบัตรจาก

สํานักงานเขตคลองสามวาในฐานะที่เปน

ชมรมตนแบบสรางเยาวชนแกนนําที่มีผลงาน

ดีเดน สมาชิกชมรมไดรับเกียรติบัตรรางวัล

คนดีศรีบดินทร 2 ประจําปการศึกษา 2563 ใน

ขณะที่เราไดไปเผยแพรกิจกรรมและแนวทาง

การดําเนินงานของชมรมใหกับชุมชนตางๆ

ในเขตพื้นที่ใกลเคียง ไดแก ชุมชนหมูบานรม

ทิพยเขตคลองสามวา รอการจัดตั้งชมรม

ในชุมชนหมูบานเลิศอุบลเขตคลองสามวา 

รอการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 

หมูบานพรอมสุข1 เขตคลองสามวา ชมรม

TO BE NUMBER ONE ชุมชนหมูบาน

สุวรรณนิเวศน เขตบึงกุม 

แมปนี้ “ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจ” จะยัง

ไมไดรางวัลจากการเขารวมประกวดผลงานฯ

แตทั้งหมดคือความภาคภูมิใจและการได

ประสบการณดีๆ การสรางภูมิคุมกันใหตนเอง 

ความรักความสามัคคีในกลุม การมีสวนรวม

คิดรวมทํา มีความสุขในการทํากิจกรรม ได

เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดใหสมบูรณขึ้น ชมรมของ

เราทํากิจกรรมตามแผนอยางตอเน� อง มีการ

สงเสริมผลักดันพัฒนาเยาชวนรุนตอรุนเพ� อ

ทดแทนกัน เนนการมีสวนรวม เพราะจะ

ทําใหเกิดความย่ังยืนของชมรม การเปนสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE เปนการพัฒนา

ศักยภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ทําใหมีการฝกฝน  

พัฒนาตนเองใหมี ความมั่ น ใจและกล า

แสดงออกตอหนาสาธารณชน ตามสโลแกน

คือ “เกงและดี” และคําขวัญท่ีวา “ทูบีนัมเบอรวัน 

เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” จาอากาศโท 

พงษสุธรรม กลาวปดทาย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ปาระเบิดโจมตีม็อบหนุนทหารเมียนมาดับ 2 คน 

ย่างกุ้ง • คนร้ายปาระเบิดมือโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนทหาร

เมียนมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 2 คน บาด

เจ็บ 38 คน รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่ 2 

กุมภาพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่มีกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้

ก่อเหตุโจมตีในจังหวัดทางภาคตะวันออกของเมียนมาครั้ง

นี้ รายงานอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงและสำานักข่าวท้อง

ถิ่นของเมียนมาว่า คนร้ายปาระเบิดมือใส่ฝูงชนที่กำาลังกลับ

จากร่วมการชุมนุมสนับสนุนทหารเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวัน

ของวันอังคาร ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 38 คน 

สำานักข่าวในเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐชาน กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตเป็น

ทหารด้วย 1 นาย และผู้บาดเจ็บรวมถึงทหารผ่านศึกหลาย

คน วันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่กองทัพเมียนมา

ก่อรัฐประหารยึดอำานาจรัฐบาลพลเรือนของนางอองซาน ซูจี 

ชาวเมียนมาจำานวนมากร่วมกัน “สไตรค์เงียบ” ในหลายเมือง 

แต่วันเดียวกัน สื่อทางการเมียนมารายงานว่า มีประชาชน

ออกมาชุมนุมสนับสนุนกองทัพในหลายพื้นที่ รวมถึงที่กรุงเนป

ยีดอ 

กรุงโตเกียวติดโควิดทะลุ 20,000 รายครั้งแรก

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานว่า กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใน

รอบ 24 ชั่วโมง เกิน 20,000 รายครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 2 

กุมภาพันธ์ กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,576 ราย เป็น

สถิตใหม่หลังจากเมื่อวันศุกร์มีผู้ติดเชื้อ 17,631 ราย ขณะ

ที่ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด

เช่นกันอยู่ที่ 91,760 คน โดย 18 จังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อ

ทำาสถิติสูงสุด ตามรายงานของเจเอ็กซ์เพรสที่ให้บริการข่าว

ออนไลน์  ด้านอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ครองเตียงในโรงพยาบาล

ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นเป็น 51.4% เจ้าหน้าที่เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่า 

ถ้าอัตราผู้ป่วยครองเตียงถึง 50% รัฐบาลจำาเป็นต้องประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เจ้าหน้าที่ระบุในขณะนี้ว่า การตัดสิน

ใจเรื่องนี้ขึ้นกับจำานวนผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงและปัจจัยอื่น 

ฮิโรกาสึ มัตสึโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวัน

พุธว่า รัฐบาลไม่มีแผนที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยัง

คงเฝ้าระวัง

รัฐประหารล้มเหลวในกินีบิสเซาตาย 6 ราย

บิสเซา • รอยเตอร์อ้างรายงานของสถานีวิทยุทางการกินีบิส

เซา ประเทศในแอฟริกาตะวันตก เมื่อวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ์ว่า 

จากความพยายามรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีอูมาโร ซิส

โซโก เอ็มบาโล เมื่อวันอังคาร มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดย 4 คนเป็น

คนร้ายผู้ก่อเหตุ และ 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของประธานาธิบดี เอ็มบาโลประกาศเมื่อคืนวันอังคารตามเวลา

ท้องถ่ินว่า สถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้ว หลังมีเสียงปืน

ดังนานกว่า 5 ช่ัวโมงใกล้กับท่ีทำาการรัฐบาลท่ีเขาประชุมคณะ

รัฐมนตรี บอกว่าการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับที่รัฐบาล

ปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด มากกว่าเป็นแผนการของกอง

ทัพที่จะก่อรัฐประหาร ไม่ใช่รัฐประหาร แต่เป็นความพยายาม

ที่จะสังหารประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี.

ทำ�ไมปูตินมอง NATO

กำ�ลังปิดล้อมรัสเซีย?

กฤตยูเครนที่กำาลังเป็นข่าวร้อนแรงไปทั่วโลกนั้น

ต้องมองจากทั้งฝั่งสหรัฐฯ และรัสเซีย

ประเด็นสลับซับซ้อนหลายประการที่ต้องทำาความ

เข้าใจเพื่อประเมินได้ถูกว่าจะเกิดสงครามรอบใหม่ที่น่ากลัว

หรือไม่

เริ่มด้วยข้อกล่าวหาจากสหรัฐฯ ว่ารัสเซียกำาลังระดม

กำาลังทหารกว่าแสนนายเพื่อเตรียมบุกยูเครน

แต่ทางรัสเซียโต้กลับว่า สาเหตุที่ทำาให้สถานการณ์

ในยูเครนไม่มั่นคงนั้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและประเทศ

สมาชิกนาโต (NATO) ทั้งหมด

มอสโกอ้างว่าสหรัฐฯ สนับสนุนรัฐประหารในเดือน

กุมภาพันธ์ 2014 ส่งผลให้ประธานาธิบดีและกลุ่มชาตินิยม

ได้เข้ามามีอำานาจ 

ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้ผู้คนจำานวนหนึ่งใน

ยูเครนเกิดไม่ไว้ใจในความปลอดภัยของตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในแหลมไครเมียและเขตดอน

บาสจึงเลือกที่จะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลยูเครน 

ส่งผลให้ไครเมียรวมตัวกับรัสเซีย

และทำาให้ภูมิภาค Donetsk และ Luhansk ประกาศ

อิสรภาพ

รัฐบาลกลางของยูเครนที่กรุงเคียฟได้เริ่ม

สงครามกลางเมืองกับ Donbas ซึ่งยังคงดำาเนินต่อไปจนถึง

ทุกวันนี้

รัสเซียอ้างว่ายูเครนและฝ่ายตะวันตกพยายามวาด

ภาพรัสเซียว่าเป็นฝ่ายยุยงกลุ่มที่ต้องการแยกตัวออก 

แต่เป็นที่ยอมรับว่ารัฐบาลกลางยูเครนที่เคียฟนั้นเป็น

คู่กรณีกับโดเนตสค์ และลูกาสค์ที่มีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นทางการทหารอย่างชัดเจน

รัสเซียอ้างถึงข้อตกลง Minsk Protocol ที่รัสเซียได้ร่วม

กับองค์การ OSCE ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางใน Contact Group 

(CG) และรูปแบบ Normandy ควบคู่ไปกับเยอรมนีและ

ฝรั่งเศส

รัสเซียกล่าวหาว่าอเมริกาและ NATO ต้องการเบี่ยง

เบนความสนใจของประชาคมโลกจากกิจกรรมทางทหารของ

ตนเองในยูเครน 

มอสโกบอกว่ากองกำาลังติดอาวุธของยูเครนและกลุ่ม

พันธมิตรกำาลังสร้างกิจกรรมทางทหารในบริเวณใกล้เคียงกับ

พรมแดนรัสเซีย และดำาเนินการซ้อมรบทางทหารขนาดใหญ่

ในระดับระหว่างประเทศ 

ทางการรัสเซียอ้างว่ามีการวางแผนที่จะจัดตั้งกองกำาลัง

ติดอาวุธทั้งหมด 10 กลุ่ม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อ

เปิดทางให้หน่วยกองกำาลังติดอาวุธต่างชาติเข้ามาในยูเครน

และทำาให้เกิด

การขยายใหญ่ขึ้น

ของขนาดการซ้อม

รบอย่างมีนัยสำาคัญ 

มอสโกโต้ข้อ

กล่าวหาของสหรัฐฯ 

ว่า รัสเซียมีการซ้อมรบอย่างคึกคักเพื่อเตรียมบุกยูเครน

รัสเซียแย้งว่าทั้งหมดเป็นการซ้อมรบทางทหารใน

อาณาเขตของตนเป็นประจำาอยู่แล้ว

แต่สหรัฐฯ ต่างหากที่ส่งกองกำาลังติดอาวุธและอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ให้ประเทศต่างๆ 

ในยุโรปตะวันออก ซึ่ง

อยู่ห่างจากพรมแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาออก

ไปหลายพันไมล์ 

นั่นเท่ากับเป็นการ

บ่อนทำาลายความมั่นคงของ

ยุโรปและเสถียรภาพทาง

ยุทธศาสตร์ 

มอสโกอ้างว่าการ

ที่อเมริกาส่งอาวุธและที่

ปรึกษาทางทหารไปยัง

ยูเครนก็เท่ากับสนับสนุนให้

รัฐบาลเคียฟดำาเนินการบาง

อย่างต่อประชาชนในเขต 

Donbass

รัสเซียระบุว่า กว่า 

20 ปีที่ผ่านมา กองกำาลัง

ของนาโตได้มุ่งมั่นในการ

ขยายอิทธิพลไปทางตะวันออก ให้ชาติพันธมิตรรุกไปยัง

พรมแดนรัสเซีย

พร้อมกับสร้างและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร

และการขนส่งกองกำาลังรบอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งรวมถึงการ

ระดมสรรพกำาลังข้ามมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกด้วย 

การเคลื่อนย้ายกองกำาลังขนาดใหญ่ การติดตั้ง

ขีปนาวุธในโรมาเนีย

การสร้างระบบการยิงขีปนาวุธในโปแลนด์ 

การสร้างโรงจัดเก็บอุปกรณ์ทางการทหารถูกสร้างขึ้น

ในประเทศยุโรปตะวันออกที่เป็นสมาชิกของนาโต มีการจัด

เตรียมกองกำาลังผสมในประเทศเหล่านี้

ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของการทำางานร่วม

กันของรัสเซีย-นาโตปี 2540

รัสเซียโต้ด้วยว่า จำานวนเรือรบของมหาอำานาจนอก

ภูมิภาคที่มุ่งหน้าสู่ทะเลดำาได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ทำาให้น่านน้ำากลายเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่มั่นคง 

ทะเลบอลติกที่เคยสงบและได้กลายเป็นเวทีสำาหรับ

การเผชิญหน้าทางทหาร 

เท่ียวบินโดยเครื่องบินสอดแนมของประเทศ NATO ได้

กลายเป็นภัยคุกคามต่อการจราจรทางอากาศของพลเรือน

รัสเซียบอกว่าพันธมิตรนาโต (NATO) ได้ดำาเนินการ

ฝึกซ้อมทางทหารใกล้พรมแดนอย่างต่อเนื่อง 

ปีที่แล้วเพียงปีเดียว มีการซ้อมรบประมาณ 120 

ครั้ง ในระหว่างที่มีการซ้อมรบ โดยมีนัยว่ารัสเซียนั้นได้

กลายมาเป็นศัตรูตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น

“นาโต (NATO) กำาลังดำาเนินตามนโยบายที่ก้าวร้าว

อย่างยิ่ง และกำาลังจ้องดูฟินแลนด์ สวีเดน ยูเครน และ

จอร์เจีย ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายอิทธิพลในเอเชีย

กลาง นอกจากนี้ยังสร้างอาวุธในพื้นที่ยุคหลังโซเวียตที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ”

น่ีคือแนวทางการตอบโต้ของรัสเซียต่อสหรัฐฯ และ 

NATO ท่ีควรแก่การวิเคราะห์ต่อเนื่อง ในขณะท่ีเรากำาลังเกาะติด

สถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อจากมุมมองของไทยเราด้วยเช่นกัน.

วิ

ปูตินซัดตต.ดึงรัสเซียทำ�สงคร�ม
มอสโก/เคียฟ • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวหาสหรัฐ

และโลกตะวันตกว่า จงใจสร้างสถานการณ์เพื่อลากรัสเซียเข้าสู่

สงคราม โดยไม่นำาพาต่อความกังวลใจด้านความมั่นคงของรัสเซีย

กรณียูเครน ที่หวังจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต

รายงานรอยเตอร์เม่ือวัน

พุธท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า 

ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเปิด

เผยทัศนะของเขาเป็นคร้ังแรกใน

รอบเกือบ 6 สัปดาห์ เก่ียวกับวิกฤต

ท่ีสืบเน่ืองจากการวางกำาลังทหาร

มากกว่า 100,000 นาย พร้อม

ยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนยู  

เครน ที่ทำาให้สหรัฐและนาโต 

กล่าวหารัสเซียว่ากำาลังเตรียมการ                                    

รุกรานเพื่อนบ้านที่เป็นอดีตสมา 

ชิกสหภาพโซเวียตแห่งนี้ แต่รัส 

เซียยืนกรานปฏิเสธ

ผู้นำารัสเซียไม่มีทีท่าว่า

จะยอมทำาตามข้อเรียกร้องของ

ตะวันตกท่ีให้เขาถอนกำาลังทหาร

พ้นจากชายแดน โดยกล่าวว่า                  

“เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ความห่วง                        

กังวลพ้ืนฐานของรัสเซียถูกเพิก

เฉย” ปูตินกล่าวระหว่างการแถลง

ข่าวร่วมกับนายกฯ วิกตอร์ ออร์

บาน ของฮังการี ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในสมาชิกนาโตที่พยายามเป็น

สะพานเชื่อมความปรอง ดอง

รัสเซียมีความกังวลว่านา

โตจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก 

และต้องการหลักประกันจาก

โลกตะวันตก แต่ไม่ได้รับการตอบ

สนอง ปูตินกล่าวถึงสถานการณ์

ที่อาจเป็นไปได้ หากนาโตยอม

รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก แล้ว

พยายามจะทวงคืนคาบสมุทร

ไครเมีย ที่รัสเซียผนวกดินแดน

เป็นของตนเมื่อปี 2557 

“ลองจินตนาการดูว่า หาก

ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตและเร่ิม

ปฏิบัติการทางทหารเหล่าน้ี เรา

ควรจะทำาสงครามกับกลุ่มนาโต

หรือไม่? มีใครคิดถึงเรื่องนี้บ้าง

ไหม? ชัดเจนว่าไม่มี” ปูตินกล่าว 

เซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมนตรี

ต่างประเทศของรัสเซีย กล่าวว่า                        

รัสเซียต้องการให้ตะวันตกเคารพ                                   

ข้อตกลงปี 2562 ท่ีว่า ไม่มีประ 

เทศใดสามารถเสริมสร้างความม่ัน 

คงของตนเองโดยแลกกับความ

มั่นคงของประเทศอื่น ซ่ึงถือว่า

เป็นหัวใจสำาคัญของวิกฤตครั้งนี้ 

ระหว่างการสนทนาทาง

โทรศัพท์กับแอนโทนี บลิงเคน 

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ลัฟ

รอฟได้กล่าวถึงกฎบัตรที่ลงนาม

ไว้กับสมาชิกองค์การเพื่อความ

มั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 

ท่ีนครอิสตันบูลของตุรกี ซ่ึงสหรัฐ

และแคนาดาร่วมลงนามด้วย 

โดยเขาบอกว่า บลิงเคนยอมรับ

ถึงความจำาเป็นในการหารือประ 

เด็นนี้เพิ่มเติม 

อย่างไรก็ดี ข่าวจากทาง

สหรัฐกลับระบุว่า สหรัฐเน้นถึง

ความจำาเป็นท่ีรัสเซียต้องถอน

ทหารออกจากชายแดนยูเครน 

“ท่านรัฐมนตรีได้แจ้งต่อรัฐมนตรี

ต่างประเทศลัฟรอฟไปว่า หาก

ประธานาธิบดีปูตินไม่มีเจตนาทำา                                         

สงครามหรือเปล่ียนแปลงระบอบ                                                 

จริงๆ ขณะน้ีก็ถึงเวลาที่จะถอน

ทหารและอาวุธหนัก แล้วเข้า                                                  

ร่วมในการหารืออย่างจริงจัง” 

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐกล่าว

ประธานาธิบดีปูตินไม่ได้

กล่าวต่อสาธารณะเก่ียวกับวิกฤต                            

ยูเครนมาตั้งแต่วันที่ 23 ธันวา 

คม ซึ่งทำาให้เกิดความคลุมเครือ

เก่ียวกับจุดยืนส่วนตัวของเขา ขณะ

ท่ีนักการทูตจากรัสเซียและโลก

ตะวันตกเจรจากันแล้วหลายรอบ 

คำากล่าวของปูตินเม่ือวัน

อังคารสะท้อนมุมมองของโลก

ภายนอกว่ารัสเซียจำาเป็นต้อง

ป้องกันตนเองจากสหรัฐท่ีมีความ

ก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์ โดยปูติน                                         

กล่าวด้วยว่า สหรัฐไม่ได้ห่วง

กังวลความม่ันคงของยูเครนเป็น

อันดับแรก แต่ต้องการจำากัดรัส                                             

เซียไว้ “ในแง่น้ี ยูเครนก็เป็น

เพียงเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว”.

ดินถล่มเมืองหลวงเอกวาดอร์ตาย24ราย
กีโต • ฝนตกหนักที่สุดในรอบ

เกือบ 20 ปี ทำาให้เกิดน้ำาท่วม

และดินโคลนถล่มในกรุงกี โต 

เมืองหลวงของเอกวาดอร์ มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย และ

สูญหาย 12 คน   

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                

งานว่า ฝนตกหนักในกรุงกีโต เมือง

หลวงของเอกวาดอร์ตลอดคืน

วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม 2565 

ทำาให้ปริมาณน้ำาจำานวนมากสะ 

สมในช่องเขาใกล้กับชุมชนลากัส 

กาและลาโกมูนา ซึ่งเป็นย่านที่

อยู่อาศัยของผู้ ใช้แรงงานในกรุ

งกีโต น้ำาที่ล้นช่องเขา ทำาให้เกิด

กระแสน้ำาเชี่ยวกรากพัดพาดิน

โคลนและก้อนหินลงมาตามถนน

ในกรุงกีโตและส่งผลต่อการจ่าย

กระแสไฟฟ้า 

ซานเตียโก กัวร์เดรัส นา 

ยกเทศมนตรีกรุงกีโต เผยเมื่อ

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ ว่า 

จากเหตุน้ำาท่วมและดินโคลนถล่ม 

มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

24 ราย และสูญหาย 12 คน 

ด้านสำานักงานจัดการภัยพิบัติ

แห่งชาติเอกวาดอร์ระบุว่ามีผู้ได้

รับบาดเจ็บ 48 คน 

มีการเผยแพร่วิดีโอต้นไม้, 

ยานพาหนะ, ถังขยะหรือแม้แต่

เสาไฟฟ้า ถูกกระแสน้ำาเช่ียวกราก

พัดลอยหายไป ขณะท่ีเพื่อนบ้าน                                                 

กำาลังช่วยบางคนท่ีติดอยู่ในกระ 

แสน้ำาท่ีเต็มไปด้วยโคลน 

ชาวกรุงกีโตจำานวนมากจาก

ประชากรทั้งหมด 2.7 ล้านคน                                            

ท่ีประสบภัยน้ำาท่วมและดินโคลน 

ถล่ม ต้องไปอาศัยในศูนย์พักพิง 

ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง 17 

ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันจันทร์ในกรุง                                                        

กีโต สร้างความเสียหายกับถนน

หลายสาย, พื้นที่เกษตร, คลินิก, 

โรงเรียน, สถานีตำารวจและโรง

ไฟฟ้าย่อย 

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยเผยว่า ชาว

กรุงกี โตหลายคนต้องรักษาอา 

การภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำา

กว่าปกติ

เอกวาดอร์กำาลังเผชิญกับ

ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำาให้

แม่น้ำาหลายสายเอ้อล้นตลิ่ง จน

น้ำาท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลัง

และถนนหลายสาย

กัวร์เดรัสเผยว่า ฝนที่ตก                       

ในกรุงกีโตเมื่อวันจันทร์ วัดปริ 

มาณได้เท่ากับ 75 ลิตรต่อตา

รางเมตร เป็นฝนที่ตกหนักที่สุด

ตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันเสาร์ 

ฝนตกปริมาณเท่ากับ 3.5 ลิตร

ต่อตารางเมตร.

ดินถล่ม • ภาพถ่ายทางอากาศสภาพดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักที่ย่านลากัสกาทางเหนือของกรุงกีโต เอกวาดอร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

มีผู้เสียชีวิตจากน้ำาท่วมและดินถล่มในกรุงกีโตอย่างน้อย 24 ราย
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12

เคี้ยวใบกระท่อมขับรถไม่ผิด กม.

กรุงเทพฯ • วันที่ 2 ก.พ.65 พล.ต.ต.นพดล ศรสำ�ร�ญ 

รอง  ผบช.ปส. โฆษก บช.ปส. กล่�วถึงข่�วที่กำ�ลังเป็นกระแสใน

สื่อต่�งๆ ว่�มีผู้ไลฟ์สดแสดงก�รเสพพืชกระท่อมด้วยก�รเคี้ยว

ใบและขับขี่รถยนต์ไปด้วย โดยตำ�รวจไม่ดำ�เนินก�รอย่�งไร

กับก�รกระทำ�ดังกล่�วนั้น ขอชี้แจงว่�ปัจจุบันพืชกระท่อมได้

ถูกยกเลิกจ�กก�รเป็นย�เสพติดให้ โทษในประเภท 5 ตั้งแต่ 

วันที่ 24 ส.ค.64 ต�ม พ.ร.บ.ย�เสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 8)  

พ.ศ.2564 ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถใช้พืชกระท่อมด้วยก�ร

เคี้ยวใบ ก�รต้มทำ�น้ำ�กระท่อมหรือช�กระท่อมดื่มได้ต�มวิถี

ท้องถิ่น และนับแต่วันที่ 30 ธ.ค.64 ได้มีก�รยกเลิกประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุขที่ห้�มใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนผสมของ

อ�ห�รแล้ว ปัจจุบันจึงส�ม�รถใช้พืชกระท่อมในก�รประกอบ

อ�ห�รหรือต้มน้ำ�กระท่อมในเชิงอุตส�หกรรมได้ สำ�หรับคว�ม

ผิดฐ�นขับเสพ ต�มพระร�ชบัญญัติจร�จรท�งบก พ.ศ.2522 

ม�ตร� 43 ทวิ ห้�มมิให้ผู้ขับขี่เสพย�เสพติดให้ โทษต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยย�เสพติดให้ โทษ นั้น เมื่อพืชกระท่อมไม่ถูก

จัดเป็นย�เสพติดให้ โทษ ผู้ขับขี่ที่เสพพืชกระท่อมในขณะขับ

รถจึงไม่มีคว�มผิดต�มบทบัญญัติดังกล่�วด้วยเช่นกัน

หนุ่มวัย 36 น้อยใจแม่ผูกคอตาย

ยะลา • เมื่อช่วงค่ำ�ของวันที่ 1 ก.พ.65 ร.ต.อ.สมพร สุขอนันต์ 

พงส.สภ.เบตง ได้รับแจ้งพบศพช�ยแขวนคอกับต้นย�งเสีย

ชีวิตภ�ยในสวนย�งพ�ร� บ้�น กม.11 ต.ต�เน�ะแมเร�ะ 

อ.เบตง จ.ยะล� จึงพร้อมด้วยชุดสืบสวน แพทย์พย�บ�ล 

รพ.เบตง และกู้ภัยสว่�งเบตงธรรมสถ�นไปตรวจสอบ ซึ่ง

ต้องเดินเท้�ไปต�มท�งสวนย�งขึ้นไปบนยอดเข�สูง ระยะท�ง

ประม�ณ 3 กม. ใช้เวล�ประม�ณ 1 ชั่วโมง พบศพ น�ยวิษณุ

พงศ์ เซ็งเข็ม อ�ยุ 36 ปี เลขที่ 158/3 ม.9 ต.ต�เน�ะแมเร�ะ  

สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ� ก�งเกงยีนส์ข�ย�วสีน้ำ�เงิน ผูกคอ

กับต้นย�งสูงจ�กพื้นดินประม�ณ 3 เมตร  สภ�พศพขึ้นอืด

เริ่มเน่�เปื่อย ค�ดว่�เสียชีวิตม�หล�ยวันแล้ว ช�วบ้�นและ

กู้ภัยต้องปีนขี้นไปบนต้นย�ง ใช้เชือกมัดกิ่งแล้วใช้มีดพร้�ตัด

กิ่งย�งให้หัก แล้วค่อยๆ หย่อนร่�งผู้เสียชีวิตลงม� นำ�ใส่เปล

ช่วยกันห�มลงจ�กยอดเข�ด้วยคว�มทุลักทุเล  เพื่อนำ�ศพส่ง

ไปชันสูตรที่ รพ.เบตง ก่อนมอบร่�งให้ญ�ตินำ�ไปประกอบพิธี

ท�งศ�สน� พ่อผู้เสียชีวิตซึ่งพบศพเป็นคนแรก เผยว่�เป็น

เพร�ะลูกช�ยน้อยใจแม่ ไม่อย�กไปกรีดย�ง และได้หนีออก

จ�กบ้�นไป 4 วันแล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ท่ีผ่�นม� วันนี้ขณะที่ตน

เดินท�งม�สวนย�งเพื่อที่จะม�ดูสถ�นที่ทำ�ที่ชมหมอกก็พบศพ

ลูกช�ย จึงแจ้งให้ตำ�รวจม�ตรวจสอบ.

ยึดทรัพย์ธาริต

และส่งศ�ลแพ่งยึดทรัพย์รอบใหม่ วงเงิน

กว่� 53 ล้�นบ�ท

 อย่�งไรก็ต�ม ม�ตร� 81 ใน พ.ร.ป.ว่�

ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

พ.ศ.2542 ระบุว่� ให้อัยก�รสูงสุด หรือ

ประธ�นกรรมก�ร แล้วแต่กรณี ดำ�เนินก�ร

ยื่นคำ�ร้องเพื่อขอให้ศ�ลสั่งให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดิน ต�มม�ตร� 80 ภ�ยใน 90 

วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจ�กคณะกรรมก�ร 

ป.ป.ช. ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่�วห�มีภ�ระก�รพิสูจน์

ที่ต้องแสดงให้ศ�ลเห็นว่�ทรัพย์สินดังกล่�ว

มิได้เกิดจ�กก�รร่ำ�รวยผิดปกติ

 วันเดียวกัน ศ�ลรัฐธรรมนูญประชุม

ปรึกษ�ห�รือในคดีสำ�คัญ  กรณีคณะกรรม 

ก�รก�รเลือกตั้ง (ผู้ร้อง)  โดยน�ยทะเบียน

พรรคก�รเมือง ยื่นคำ�ร้องว่�กรณีมีหลัก

ฐ�นอันควรเชื่อได้ว่�พรรคไทรักธรรม ชื่อ

เดิม พรรคไทยรักธรรม (ผู้ถูกร้อง) กระทำ�

ก�รฝ่�ฝืน พ.ร.ป. ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง  

พ.ศ.2560 ม�ตร� 30 โดยให้ เสนอให้ 

หรือสัญญ�ว่�จะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่�โดยตรงหรือโดย

ท�งอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคล

ใดสมัครเข้�เป็นสม�ชิกพรรคอันเป็นเหตุ 

ให้ยื่นศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคผู้

ถูกร้องต�ม พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง  

พ.ศ.2560 ม�ตร� 92 วรรคหนึ่ง (3) และ

ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง ของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมก�ร

บริห�รพรรคก�รเมืองผู้ถูกร้องและห้�มมิ

ให้ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รบริห�ร 

พรรคก�รเมืองของผู้ถูกร้องและถูกเพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียน

พรรคก�รเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก�ร

บริห�รพรรคก�รเมืองหรือมีส่วนร่วมในก�ร

จัดตั้งพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่ ภ�ยในกำ�หนด

สิบปีนับแต่วันที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้

ยุบพรรคก�รเมืองของผู้ถูกร้องต�ม พ.ร.ป.ว่�

ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ.2560 ม�ตร� 92 

วรรคสอง และม�ตร� 94 วรรคสอง

 ศ�ลพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงต�มคำ�ร้อง

และเอกส�รประกอบคำ�ร้องแล้ว เห็นว่� 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่�วอ้�งว่�ผู้ถูกร้องกระทำ�

ก�รฝ่�ฝืน พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง  

พ.ศ.2560 ม�ตร� 30 เป็นเหตุให้ต้องดำ�เนิน

ก�รยื่นศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรค

ผู้ถูกร้องต�ม พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 

พ.ศ.2560 ม�ตร� 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบ

ม�ตร� 30  จึงมีคำ�สั่งรับคำ�ร้องนี้ ไว้พิจ�รณ�

วิ นิ จ ฉั ย ต �มพระร �ชบัญญั ติ ป ร ะกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�ของศ�ล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ม�ตร� 7 (13) ประกอบ 

พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ.2560 ม�ตร� 

92 วรรคหนึ่ง แจ้งให้ผู้ร้องทร�บ และส่งสำ�เน�

คำ�ร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่�วห�

ภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำ�เน�คำ�ร้อง

 นอกจ�กนี้ ศ�ลรัฐธรรมนูญ ประชุม

ปรึกษ�ห�รือในคดีที่น�ยเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร�  49 ว่�  ก�รกระ

ทำ�ของน�ยสมช�ย แสวงก�ร (ผู้ถูกร้อง 

ที่ 1) และน�ยศรีสุวรรณ จรรย� (ผู้ถูกร้อง

ที่ 2) เป็นก�รใช้สิทธิหรือเสรีภ�พเพื่อล้มล้�ง

ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระ

มห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต�มรัฐธรรมนูญ

ม�ตร� 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

 ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� 

ข้อเท็จจริงต�มคำ�ร้องและเอกส�รประกอบ

คำ�ร้องเป็นเพียงก�รแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยว

กับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และก�รดำ�เนินก�ร

ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รเสนอขอ

พระร�ชท�นอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องร�ชทัณฑ์ที่

ผู้ถูกร้องเห็นว่�ไม่เหม�ะสม อีกทั้งไม่ปร�กฏ

ข้อเท็จจริงและพย�นหลักฐ�นอื่นใด ที่แสดง

ให้เห็นได้ว่�ผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติก�รณ์หรือ

กระทำ�ก�รใช้สิทธิหรือเสรีภ�พเพื่อล้มล้�ง

ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระ

มห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� 49 วรรคหนึ่ง โดยศ�ลรัฐธรรมนูญมี

มติเป็นเอกฉันท์มีคำ�สั่งไม่รับคำ�ร้อง.

วิโรจน์

ล่�สุดมีก�รปรับแผนแคมเปญ 3 เดือน

แล้ว โดยแบ่งเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกคือ 

ประม�ณหนึ่งเดือนหลังจ�กนี้ น�ยวิโรจน์

และทีมผู้ว่�ฯ กทม.จะทยอยเปิดนโยบ�ยที

ละเรื่องจนครบทุกด้�น  

 เมื่อถ�มว่� ห�กวิเคร�ะห์ผลก�รเลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 พรรคก้�วไกลได้

คะแนนเป็นอันดับ 2 จะส่งผลต่อภ�พรวม

ก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.ที่มี 50 เขตหรือไม่ 

น�ยชัยธวัชตอบว่� จ�กผลก�รเลือกตั้งต้อง

ขอขอบคุณพี่น้องช�ว กทม.ที่แสดงออกให้

เห็นว่�เร�ยังมีแรงสนับสนุนม�กพอสมควร 

แม้จะได้อันดับ 2 แต่ก็เป็นคะแนนที่น่�

พอใจ และเป็นพื้นฐ�นที่ดีที่จะส่งผลทำ�ให้

เร�มีโอก�สชนะผู้ว่�ฯ กทม.และ ส.ก.ได้ 

 ซักว่�ห�กมองคู่แข่งในสน�ม คิดว่�

พรรคก้�วไกลมีคว�มได้เปรียบหรือเสียบเปรียบ

ม�กน้อยแค่ไหน น�ยชัยธวัชตอบว่� สิ่งที่จะ

ส�ม�รถชนะใจช�ว กทม.ได้มีอยู่ 2 เรื่องคือ 

1.ตัวผู้ว่�ฯ กทม.ที่จะมีวิธีคิด วิธีก�รทำ�ง�นที่

ตรงใจคน กทม.ม�กที่สุด เชื่อมั่นว่�น�ยวิโรจน์

และทีมง�นที่จะทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆ ไม่ว่�

จะเป็นรองผู้ว่�ฯ และที่ปรึกษ� จะส�ม�รถได้

รับคว�มไว้ว�งใจ และ 2.นโยบ�ยที่จะนำ�เสนอ 

ให้ประช�ชนเลือก ซึ่งเตรียมไว้หมดแล้ว  

 “คิดว่� 3 เดือนที่เหลืออยู่เป็นเวล�

ที่เร�จะต้องทำ�ง�นหนัก ก�รที่น�ยวิโรจน์

และทีมง�นจะนำ�เสนอให้ประช�ชนได้

สัมผัสโดยตรง เชื่อมั่นว่�ใน 3 เดือนนี้ห�ก

ประช�ชนได้สัมผัสน�ยวิโรจน์ โดยตรง ทั้งวิธี

ก�รทำ�ง�น วิธีคิด และนโยบ�ย คิดว่�เวล� 

3 เดือนไม่ได้น้อยจนเกินไปที่จะทำ�ให้กระแส

คว�มนิยมเพิ่มขึ้น ต้องยอมรับว่�เร�เริ่มต้น

ช้�กว่�แคนดิเดตคนอื่น ที่ผ่�นม�เนื่องจ�กมี

แคนดิเดตบ�งคนเปิดตัวม�น�น สื่อมวลชน

หรือคนในสังคมจำ�นวนหนึ่งยังมองอยู่มุม

เดียว คิดว่�สน�มผู้ว่�ฯ กทม.โหวตเตอร์คน 

กทม.มีคว�มคิดคว�มชอบหล�ยแบบ และ

น�ยวิโรจน์เป็นแคนดิเดตในแบบที่พรรค

ก้�วไกลคิดว่�เข้�ถึงประช�ชนได้ม�กที่สุด” 

เลข�ธิก�รพรรคก้�วไกลกล่�ว

 ด้�นน�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ ว่�ที่ผู้

สมัครผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ใน

น�มอิสระ กล่�วว่� ผลก�รเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.กรุงเทพมห�นคร เขต 9 หลักสี่-จตุจักร 

จะไม่ส่งผลต่อก�รเมืองระดับช�ติและก�ร

เลือกตั้งผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ซึ่ง

จะต้องแข่งขันกันอย่�งเข้มข้น และจะต้อง

กระตุ้นให้ประช�ชนตื่นตัวในก�รออกม�ใช้

สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจ�กมีผู้ออกม�ใช้สิทธิน้อย

 น�ยชัชช�ติยืนยันว่� ลงสมัครในน�ม

อิสระ แต่ไม่ปฏิเสธห�กจะมีพรรคก�รเมือง

ใดสนับสนุน แต่อย�กให้สนับสนุนที่นโยบ�ย

และแนวท�งก�รทำ�ง�น ไม่ใช่แค่ตัวบุคคล 

โดยจะมีการแถลงนโยบายเต็มรูปแบบภาย 
ในเดือน ก.พ.นี้
  ขณะที่ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น 

และหัวหน้�พรรคเพื่อไทย กล่�วว่� สำ�หรับ

ศึกเลือกตั้งในสน�ม กทม.พรรคเพื่อไทย 

ยึดหลักก�รในก�รส่งสม�ชิกสภ�กรุงเทพ 

มห�นคร (ส.ก.) ทุกเขต เพื่อเป็นตัวแทน

พรรคไปทำ�ง�นในพื้นที่ทั้ง 50 เขต ส่วนผู้

สมัครผู้ว่�ฯ กทม. อยู่ในกระบวนก�รพิจ�รณ� 

ห�กพรรคห�ตัวผู้สมัครที่มีคว�มโดดเด่นและ

คุณสมบัติที่ดีกว่�ตัวแทนภ�คประช�ธิปไตยที่

เดินรณรงค์ห�เสียงอยู่ในขณะนี้ ห�กมีโอก�ส

ชนะเร�ก็จะส่ง แต่ถ้�ไม่ส�ม�รถห�ผู้สมัครที่

มีคุณสมบัติที่ดีกว่�ได้ ส่งไปแล้วไม่มีโอก�ส

ชนะ ก็ไม่ส่ง เร�ต้องก�รส่งเสริมให้ฝ่�ย

ประช�ธิปไตยที่ทำ�ง�นอยู่ขณะนี้ ได้รับชัยชนะ 

 เมื่อถ�มว่� พรรคเพื่อไทยจะสนับ

สนุนน�ยชัชช�ติในน�มอิสระหรือไม่ นพ.ชล

น่�นตอบว่� ก�รเลือกตั้งท้องถิ่น ห้�ม

พรรคก�รเมือง ส.ส. นักก�รเมือง สนับสนุน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ห�กสนับสนุนแล้วโดน

จับได้แบบนี้คือผิดกฎหม�ย พรรคเพื่อไทยไม่

ส�ม�รถทำ�ได้ ทั้งนี้ พรรคให้กำ�ลังใจผู้สมัคร

ในฝ่�ยประช�ธิปไตย ห�กไม่มีคนที่ดีกว่� เร�

เปิดโอก�สให้ตัวแทนประช�ธิปไตยมีโอก�ส

ที่ชนะ คือก�รให้กำ�ลังใจ

  น�ยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภ�ส ผู้อำ�นวย

ก�รกองก�รสื่อส�ร พรรคไทยสร้�งไทย กล่�ว

ว่� กรณี พล.อ.ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี

รับทร�บแผนก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. จ�ก

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย อ�จมีขึ้น

ในช่วงเดือนพฤษภ�คมแล้วนั้น เป็นไปได้หรือ

ไม่ที่รัฐบ�ลจะระบุวันเลือกตั้งที่ชัดเจนลงไปเลย 

เพื่อคว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ยในก�รว�งแผน

เตรียมคว�มพร้อมในด้�นต่�งๆ เพร�ะหล�ย

ภ�คส่วนแสดงคว�มกังวลว่�ก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ 

กทม. จะไม่เป็นไปต�มไทม์ไลน์หรือโรดแมปที่

ว�งไว้อีก เพร�ะในอดีตน�ยกรัฐมนตรีเคยบอก

ว่� เร�จะทำ�ต�มสัญญ� ขอเวล�อีกไม่น�น แต่

สุดท้�ยกลับอยู่ย�ว พี่น้องประช�ชนจึงไม่ค่อย

เชื่อคำ�พูดของท่�นในเรื่องนี้อีก.

ลุ้น ‘อย.’

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� 

ภ�พรวมก�รเปิดให้ลงทะเบียน Thailand 

Pass วันแรก 1 ก.พ.65 มีจำ�นวน 29,194 คน 

เฉพ�ะประเภทเทสต์แอนด์ โก จำ�นวน 23,660 

คน และมีแนวโน้มตัวเลขก�รลงทะเบียน

เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งเป็นไปต�มนโยบ�ยของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม ที่มุ่งเดินหน้�กิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจควบคู่ไปกับม�ตรก�รส�ธ�รณสุข 

พร้อมกำ�ชับทุกหน่วยง�นดำ�เนินง�นให้เป็น

ไปต�มแผนนโยบ�ย และเตรียมรับนักท่อง

เที่ยวที่จะเดินท�งเข้�ม�ยังประเทศไทยภ�ย

ใต้ม�ตรก�รส�ธ�รณสุขอย่�งเข้มงวด 

 “น�ยกฯ ย้ำ�ทุกหน่วยง�นดำ�เนิน

ง�นให้เป็นไปต�มแผนที่กำ�หนด บูรณ�

ก�รทุกภ�คส่วนในก�รต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ซึ่งนโยบ�ยดังกล่�วจะเป็นก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจไทย ช่วยอุตส�หกรรมก�รท่อง

เที่ยวและบริก�รให้กลับม�ฟื้นตัวได้ โดย

เร็ว ซึ่งต้องดำ�เนินก�รควบคู่กับม�ตรก�ร

ส�ธ�รณสุข เพื่อให้ประเทศเติบโตไปได้อย่�ง

ต่อเนื่อง” โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯระบุ

 ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) น�ย

อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�วว่� ในวันศุกร์ที่ 4 

ก.พ. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

(อย.) จะพิจ�รณ�กรณีวัคซีนซิโนแวคสำ�หรับ

เด็กอ�ยุ 3-17 ปี ห�กอนุมัติขึ้นทะเบียนก็

ส�ม�รถเดินหน้�ฉีดให้เด็กอ�ยุ 3 ปีขึ้นไปได้

ทันทีโดยไม่ต้องรอซื้อใหม่ เพร�ะเป็นก�รขึ้น

ทะเบียนวัคซีนเดิมแต่ขย�ยช่วงอ�ยุ

 ด้�น นพ.วิฑูรย์ ด่�นวิบูลย์ ผู้อำ�นวยก�ร

องค์ก�รเภสัชกรรม (อภ.) กล่�วว่� ขณะนี้ ได้

ส่งเอกส�รประกอบก�รยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนซิ

โนแวคสำ�หรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไปครบถ้วนแล้ว 

อย.ยังไม่ได้มีก�รเรียกข้อเอกส�รเพิ่มเติมอีกใน

ก�รประกอบก�รพิจ�รณ�ในวันที่ 4 ก.พ.นี้

 ที่รัฐสภ� น�ยชวน หลีกภัย ประธ�น

สภ�ผู้แทนร�ษฎร กล่�วถึงสถ�นก�รณ์ก�ร

ติดเชื้อโควิด-19 ในสภ�ว่� ก�รประชุมสภ�

ยังเป็นไปต�มปกติ สำ�หรับสม�ชิกที่ติดเชื้อ

ตั้งแต่รุ่นแรกห�ยแล้ว แต่คนที่ติดเชื้อรุ่นใหม่

มีจำ�นวนหนึ่ง โดยรวมแล้วถือว่�ไม่ม�ก แต่ถ้�

รวมตัวเลขเป็นระยะเวล� 1 ปีกว่�ก็มีประม�ณ 

100 คน ซึ่งไม่ใช่แค่ ส.ส. แต่รวมเจ้�หน้�ที่ด้วย 

 “ถึงแม้จะมีโรคนี้อยู่ก็ต�ม แต่เร�ต้อง

อยู่กับโรคนี้โดยทำ�ง�นไปต�มปกติ เพียงแต่

ขอคว�มร่วมมือและเข้มงวดในก�รป้องกัน 

และห�กช่วงใดมีคว�มจำ�เป็นหรือมีก�ร

ระบ�ดรุนแรง ก็ห�รือกับกรมควบคุมโรค 

ที่ผ่�นม�ที่หยุดประชุมสภ�ไป 2 สัปด�ห์ ก็

เป็นก�รขอร้องจ�กกรมควบคุมโรค แต่ช่วง

นี้ถือว่�ปกติ แม้จะมีคนติดเชื้อก็ต�ม แต่โดย

ทั่วไปสภ�ยังปลอดภัย เพร�ะสอบถ�มจ�ก

ทุกคนแล้วไม่มีใครติดม�จ�กสภ� แต่ที่ต้อง

เตือนเป็นพิเศษคือห้องอ�ห�ร เพร�ะแม้จะมี

กระจกกั้น แต่ก็มีบ�งคนไปสูบบุหรี่ ก็จะต้อง

ถอดหน้�ก�กอน�มัย และอ�จจะมีก�รพูดคุย

กันในตอนนั้น หรือตอนท�นอ�ห�ร ซึ่งเรื่อง

นี้จะเตือนกันเป็นพิเศษ” น�ยชวนกล่�ว

 ถ�มถึง ส.ส.ภูมิใจไทยที่อ้�งติดโควิด

จ�กในสภ� ประธ�นสภ�ฯ กล่�วว่� นพ.สุ

กิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�ประธ�นสภ�ฯ ได้

สอบถ�มไปแล้ว ซึ่งเข�ยอมรับว่�ติดจ�กกลุ่ม

เพื่อนที่อ�จจะอยู่ด้วยกันหรือท�นอ�ห�ร

ด้วยกัน ไม่ได้ติดจ�กสภ� สิ่งที่ติดต�มคือท่�น

เหล่�นี้เข้�ประชุมในห้อง กมธ.ไหนบ้�ง และ

ให้เจ้�หน้�ที่และข้�ร�ชก�รที่อยู่ใน กมธ.นั้น

ม�ตรวจห�เชื้อ ซึ่งได้รับร�ยง�นว่�ไม่มีใคร

ติด และยังไม่มีใครมีอ�ก�รแม้แต่คนเดียว

 “ก�รติดเชื้อจ�กสภ�ยังไม่มี เมื่อว�น

นี้มีเจ้�หน้�ที่คนหนึ่งติดเชื้อ ทั้งที่คว�มจริง

ให้ทำ�ง�นที่บ้�น แสดงว่�คงจะไปติดเชื้อม�

จ�กที่อื่นระหว่�งที่ทำ�ง�นที่บ้�น แต่คนที่ม�

ทำ�ง�นที่สภ�ไม่มีใครติดเชื้อ ส่วนเรื่องวัคซีน

เข็ม 4 สภ�ไม่ได้ดำ�เนินก�ร แล้วแต่ว่�ใคร 

จะสมัครใจ” ประธ�นสภ�ฯ กล่�ว

 จ.ภูเก็ต น�ยณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่�ฯ จังหวัด

ภูเก็ต กล่�วว่� สิ่งที่เร�ทำ�ม�ในประเด็นหลัก

ต่อเนื่องม�เป็นปีที่ 3 แล้ว คือก�รควบคุม

โรคโควิด-19 และก�รแก้ปัญห�ป�กท้องของ

ประช�ชน ได้ทำ�ไปพร้อมกัน ซึ่งก�รควบคุม

โรคโควิด-19 มีตัวเลขผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ใน

ภูเก็ต ตัวเลขทรงๆ อยู่ที่ 300 บวกต่อวัน ถ้�

ม�จ�กต่�งประเทศตัวเลข 100 บวกต่อวัน 

มีก�รวิเคร�ะห์กันอยู่ว่�ตัวเลขที่ม�จ�กต่�ง

ประเทศวันแรกที่เจอ หลักๆ ม�จ�กรัสเซียกับ

ค�ซัคสถ�น จึงเอ�ตัวเลขม�วิเคร�ะห์และจะ

ได้เสนอนโยบ�ยไปข้�งบนว่�ทำ�ไมผู้ที่ม�จ�ก 

2 ประเทศนี้พบผู้ติดเชื้อจำ�นวนม�ก และจ�ก

รัสเซียเป็นนักท่องเที่ยวร�ยใหญ่ที่เข้�ม�.

นครศรีธรรมราช •  รวบ “ไข่

ดำ� ท่�ศ�ล�” พ่อค้�ย�นรกขณะ

กำ�ลังนั่งนับเงินค่�ย�นรกในรถ

เพลิน-ตำ�รวจต�ไวเรียกตรวจ

ค้นเจอทั้งย�บ้� ย�ไอซ์อื้อ และ

อ�วุธปืนพร้อมกระสุนอีกกว่�  

50 นัด

วันที่ 2 ก.พ.65 พ.ต.อ.โชค

ดี ศรีเมือง ผกก.สภ.ท่�ศ�ล�  

จ.นครศรีธรรมร�ช เปิดเผยว่� 

พล.ต.ต.สมช�ย ซื่อต่อตระกูล  

ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมร�ช ได้

สั่งก�รให้ตำ�รวจ สภ.ท่�ศ�ล� 

เข้มงวดกวดขันในก�รปร�บ

ปร�มย�เสพติด อ�วุธปืนและ

สิ่งผิดกฎหม�ย ตนจึงได้สั่งก�ร

ให้ พ.ต.ท.นร�กร เอียดช่วย 

รอง  ผกก.ป.สภ.ท่�ศ�ล� พร้อม

ด้วย พ.ต.ต.ยิ้มเอก หมิดสะแหล้  

สวป., ร.ต.อ.ไสว ป�นสีเมฆ รอง 

สวป.และส�ยตรวจ 20 น�ยออก

ล�ดตระเวนรักษ�คว�มสงบใน

พื้นที่รับผิดชอบอย่�งต่อเนื่อง

และเมื่อคืนวันที่ 1 ก.พ.ที่

ผ่ �นม� ขณะล�ดตระเวน

ผ่�นหน้�ร้�นสะดวกซื้อ 7-11 

หน้�ตล�ดสดนับอนุสรณ์ ม.1 

กรุงเทพฯ • วันที่ 2 ก.พ.65 

พล.ต.ต.นพดล ศรสำ�ร�ญ รอง  

ผบช.ปส. เปิดเผยว่� ต�มที่เป็น

ข่�วในสื่อต่�งๆ ว่�ได้มีก�รปลด

กัญช�และกัญชงออกจ�กย�

เสพติดให้ โทษประเภท 5 แล้ว 

ประช�ชนส�ม�รถปลูก แปรรูป 

และใช้ประโยชน์ ได้อย่�งไม่มี

ข้อจำ�กัด สตช.ขอเรียนว่�ก�ร

ปลดพืชกัญช�และกัญชงออก

จ�กย�เสพติดประเภท 5 นั้น

ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยในก�ร

ประชุมคณะกรรมก�ร ป.ป.ส. 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังค�ร 

ที่ 25 ม.ค.65 มีมติเห็นชอบร่�ง

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

เรื่อง ระบุชื่อย�เสพติดให้ โทษ

ในประเภท 5 พ.ศ. .... ซึ่งมี

ส�ระสำ�คัญกำ�หนดให้ควบคุม

เฉพ�ะส�รสกัดจ�กทุกส่วนของ

กัญช�และกัญชง ซึ่งเป็นพืชใน

สกุล Cannabis เป็นย�เสพติด

ให้ โทษในประเภท 5 และให้

ยกเว้นส�รสกัดดังต่อไปนี้ 

(1) ส�รสกัดที่มีปริม�ณ

ส�รเตตร�ไฮโดรแคนน�บินอล  

(tetrahydrocannabinol, THC) 

ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำ�หนัก

เฉพ�ะที่ ได้รับอนุญ�ตให้สกัด

จ�กพืชกัญช�หรือกัญชงที่ปลูก

ภ�ยในประเทศ (2) ส�รสกัด

จ�กเมล็ดของพืชกัญช�หรือ

กัญชงที่ได้จ�กก�รปลูกภ�ยใน

ประเทศ สำ�หรับกรณีย�เสพติด

ให้ โทษในประเภท 5 ร�ยก�ร

อื่น ได้แก่ พืชฝิ่น และเห็ดขี้

คว�ยหรือพืชเห็ดขี้คว�ย ให้

กำ�หนดต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข เรื่องระบุชื่อย�

เสพติดให้ โทษในประเภท 5  

พ.ศ. 2563 ต�มเดิม” โดยประ

ก�ศฯ จะมีผลใช้บังคับเฉพ�ะ

ในส่วนส�รสกัดจ�กทุกส่วน

ของพืชกัญช�หรือกัญชง เมื่อ

พ้นกำ�หนด 120 วัน นับแต่วัน

ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�  

เพื่ อ ร อก ระบวนก�รออก

กฎหม�ยควบคุมกัญช�และกัญ

ชงให้มีผลใช้บังคับก่อน

ดังนั้น ในขณะนี้กฎหม�ย

ที่ควบคุมกัญช�และกัญชงอยู่

เดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังไม่

ส�ม�รถปลูกหรือเสพได้ โดย

ไม่ได้รับอนุญ�ต ส่วนก�รใช้

ประโยชน์ ในส่วนต่�งๆ ยัง

คงต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์

เดิม จนกว่�ประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขจะมีผลบังคับใช้ และ

มีก�รควบคุมเท่�ที่จำ�เป็นต�ม

ร่�งกฎหม�ยที่จะออกม�ใหม่.

เตือนปชช.ปลูกเสพกัญชา-กัญชงผิดกม.

จับพ่อค้ายาพร้อมปืนกระสุน50นัด

ต.ท่�ศ�ล� อ.ท่�ศ�ล� สังเกต

เห็นช�ยคนหนึ่งกำ�ลังนั่ งนับ

เงินสดด้วยท่�ท�งมีพิ รุ ธ ใน

รถยนต์กระบะอีซูซุ  สีข�ว 

4 ประตู ทะเบียน ขก-6033 

นครศรีธรรมร�ช จึงเข้�ไปเค�ะ

กระจกรถเพื่อเรียกตรวจสอบ

และตรวจค้นในรถ แต่ช�ยคน

ดังกล่�วกลับแสดงท่�ท�งมีพิรุธ

และไม่ยอมให้เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�ร

ตรวจค้น โดยอ้�งชื่อคนใหญ่คน

โตในพื้นที่ แต่ในที่สุดก็ต้องยอม

ให้เจ้�หน้�ที่ตรวจค้นแต่โดยดี

เจ้�หน้�ที่พบอ�วุธปืน  

9 มม.จำ�นวน 1 กระบอก พร้อม

กระสุนในรังเพลิง 13 นัด และ

ค้นเจอย�บ้�กับย�ไอซ์จำ�นวน

หนึ่ง พร้อมเงินสดกว่� 20,000 

บ�ท จึงนำ�ตัวไปสอบสวนทร�บ

ชื่อคือ น�ยยศกร ช่วยชู อ�ยุ 

26 ปี ฉ�ย� “ไข่ดำ� ท่�ศ�ล�” 

จ�กนั้นได้ควบคุมตัวไปตรวจ

ค้นห้องพักในอพ�ร์ตเมนต์แห่ง

หนึ่งใน อ.ท่�ศ�ล� พบของกล�ง

อีกจำ�นวนม�กทั้งย�บ้� 2,955 

เม็ด ย�ไอซ์ 13.96 กรัม กระสุน  

9 มม. อีก 43 นัด รวมกระสุน

ปืน 56 นัด

น�ยยศกร ผู้ต้องห�ให้ก�ร

รับส�รภ�พว่� เพิ่งข�ยย�บ้�ม�

ได้เงินกว่� 2 หมื่น และกำ�ลังนั่ง

นับเงินในรถ แต่โชคร�้ยตำ�รวจ

ผ่�นม�เจอเสียก่อนจึงถูกจับกุม

พร้อมย�เสพติดจำ�นวนม�กดัง

กล่�ว ซึ่งตนได้สั่งซื้อทั้งหมดท�ง

ไลน์ชื่อ “คนไร้เง�” แต่ไม่รู้ชื่อ

และน�มสกุลจริง เพร�ะมีคนชื่อ 

“บอย” ซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจำ�

แห่งหนึ่งแนะนำ�ม� โดยจะสั่งซื้อ

ท�งไลน์กับ “คนไร้เง�” และเมื่อ

โอนเงินค่�ย�ไปแล้วก็จะนัดรับ

ย�ต�มข้�งเส�หลักกิโลเมตรบ้�ง 

ข้�งสะพ�นบ้�ง จ�กนั้นจะนัด

หม�ยนำ�ย�ไปจำ�หน่�ยให้ลูกค้�

ต่ออีกทอด.

กรุงเทพฯ • วันที่ 2 ก.พ.65 ที่

กองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล  

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสง

เอก โฆษก บช.น.เปิดเผยถึงคว�ม

คืบหน้�ก�รดำ�เนินคดีกับน�ย

ศรัณยู ประช�กริช  หรือบีม กรณี

ไลฟ์เฟซบุ๊กเคี้ยวใบกระท่อม ขับ

รถและขับเรือในลักษณะประม�ท

หว�ดเสียว จนเป็นที่วิพ�กษ์

วิจ�รณ์ในโลกโซเชียลว่� จ�กก�ร

ตรวจสอบพบก�รกระทำ�คว�มผิด

ใน 2 ท้องที่ คือ สน.บ�งยี่ขันและ 

สน.บ�งพลัด

คว�มผิดที่ สน.บ�งยี่ขัน 

กรณีขี่รถจักรย�นยนต์ ดำ�เนินคดี 

2 ข้อห�คือ ขับรถโดยประม�ท

หว�ดเสียว อันอ�จเกิดอันตร�ย

แก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สิน และใช้

โทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งพนักง�น

สอบสวนได้เรียกตัวม�รับทร�บ

ข้อห�และให้เปรียบเทียบปรับ 

2,000 บ�ทแล้ว

ในส่วน สน.บ�งพลัดก่อ

เหตุ 2 คดี คดีแรกคือ กรณีขับ

รถจีป ดำ�เนินคดี 2 ข้อห�คือ ขับ

รถโดยประม�ทหว�ดเสียว อัน

อ�จเกิดอันตร�ยแก่ผู้อื่นหรือ

ทรัพย์สิน และใช้ โทรศัพท์ขณะ

ขับรถ ซึ่งพนักง�นสอบสวนได้

เรียกตัวม�รับทร�บข้อห� และให้

เปรียบเทียบปรับ 2,000 บ�ทแล้ว

เช่นกัน คดีที่ 2 คือ กรณีขับรถ

โกค�ร์ต ได้ยึดรถพร้อมกับดำ�เนิน

คดี 3 ข้อห�คือ ขับรถโดยประม�ท

หว�ดเสียว อันอ�จเกิดอันตร�ยแก่

ผู้อื่นหรือทรัพย์สิน, ขับรถโดยไม่

คำ�นึงถึงคว�มเดือดร้อนหรือคว�ม

ปลอดภัยของผู้อื่น และนำ�รถที่ไม่

ได้จดเลขทะเบียนและเสียภ�ษีม�

ใช้ในท�ง ซึ่งคดีนี้เปรียบเทียบปรับ

ไป 1,000 บ�ท  ในคว�มผิดข้อห�

ขับรถโดยประม�ทหว�ดเสียว 

อันอ�จเกิดอันตร�ยแก่ผู้อื่นหรือ

ทรัพย์สิน ส่วนอีก 2 ข้อห�ได้นัด

ส่งฟ้องศ�ลในวันที่ 3 ก.พ.นี้.

ดำ�เนินคดี7ข้อห�

ปรับ‘บีม ศรัณยู’

พร้อมส่งฟ้องศ�ล

กรุงเทพฯ • เครือข่�ยคนพิก�รไทยผู้ค้�สล�ก

ร�ยย่อย พร้อมตัวแทนคนพิก�ร เข้�ยื่นหนังสือ

ต่อ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�นและหัวหน้�

พรรคเพื่อไทย ตัวแทนพรรคฝ่�ยค้�น เพื่อให้ตั้ง

คณะทำ�ง�นในก�รพิจ�รณ�จัดจำ�หน่�ยสล�ก

แบบออนไลน์ของท�งสำ�นักง�นสล�กกินแบ่ง

รัฐบ�ล น�ยณรงค์ ไปวันเส�ร์ น�ยกสม�คมคน

พิก�รภ�คตะวันออก กล่�วว่� ต�มที่ท�งสล�ก

กินแบ่งจะจัดจำ�หน่�ยสล�กในรูปแบบออนไลน์ 

จ�กกรณีดังกล่�วที่ท�งกองสล�กแม้ว่�ต้องก�ร

แก้ปัญห�สล�กข�ยเกินร�ค� อ�จจะเป็นสุ่ม

เสี่ยงให้เย�วชนเข้�ถึงก�รพนันได้ โดยง่�ย อ�จ

กระทบต่อผู้พิก�รที่ประกอบอ�ชีพข�ยสล�ก ดัง

นั้นท�งเครือข่�ยผู้ค้�ร�ยย่อยฯ ขอให้ตั้งคณะ

ศึกษ�ผลกระทบและก�รขัดต่อพระร�ชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลหรือไม่ 

ด้�น นพ.ชลน่�นกล่�วว่� จะนำ�เรื่องนี้เข้�ไป

พิจ�รณ�ศึกษ�อย่�งละเอียด โดยจะนำ�เสนอ

ต่อคณะกรรม�ธิก�รฯ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่น�ยสุ

พัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�วน์ รองน�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังง�น กล่�วถึงก�รเข้�พบน�ยกรัฐมนตรี 

กรณี ร�ยง�นก�รพัฒน�พื้นที่กองสล�กเดิม ให้

เป็นพื้นที่ก�รเรียนรู้แห่งใหม่ว่�ต้องก�รที่จะ

พัฒน�พื้นที่ดังกล่�วให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับ

ครอบครัวให้ได้ม�ใช้ประโยชน์แห่งใหม่คล้�ยๆ กับ

ทีเคพ�ร์คที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งองค์กรนี้ดูแลอยู่.

ปัตตานี • ที่ห้องประชุม โรงแรมป�ร์คอินท�วน์ 

อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดปัตต�นี พล.ท.เกรียงไกร ศรี

รักษ์ แม่ทัพภ�คที่ 4/ ผู้อำ�นวยก�รรักษ�คว�ม

มั่นคงภ�ยในภ�ค 4 เป็นประธ�นก�รประชุม

คณะที่ปรึกษ�ด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มยุติธรรม 

ร่วมเสวน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น รับฟังข้อ

เสนอแนะ ร่วมกับผู้นำ�ภ�คประช�ชน และผู้ทรง

คุณวุฒิด้�นศ�สน� เพื่อให้ทุกภ�คส่วนได้มีส่วน

ร่วมในก�รเสริมสร้�งคว�มยุติธรรมในพื้นที่ 

แสวงห�ท�งออกจ�กคว�มขัดแย้งด้วยแนวท�ง

สันติวิธี พร้อมระบุด้วยว่� ผู้ทรงคุณวุฒิในฐ�นะ

ของผู้นำ�ศ�สน� ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญใน

ก�รสร้�งสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จะเห็นได้

ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบ�ยของรัฐ ก�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจต่อพี่น้องประช�ชน เกิดขึ้นจ�ก

คว�มคิด และข้อเสนอแนะของทุกภ�คส่วน นับ

เป็นก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชนที่เข้มแข็ง 

แม้ก�รทำ�ง�นอ�จจะมีข้อบกพร่อง มีคว�มเข้�ใจ

ไม่ตรงกันอยู่บ้�ง แต่ก็ได้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่�น

คอยชี้แนะแนวท�ง ตลอดระยะเวล�กว่� 10 ปี

ที่ผ่�นม� ทุกท่�นถือเป็นครูสำ�หรับก�รทำ�ง�น

ในพื้นที่ เป็นผู้ที่คอยให้คำ�แนะนำ� บ่มสอนถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ให้อยู่ร่วม

กับพี่น้องประช�ชนในพื้นที่ได้อย่�งร�บรื่น.

รับลูกชงตั้งกมธ.ศึกษาสลากออนไลน์

ยกครูสอนศาสนาสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ชื่นมื่นสัมพันธ์ ไทย-เนเธอร์แลนด์

ทำ�เนียบฯ • ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล 

นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูต

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย เข้าเยี่ยม

คารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำาคัญของการ

หารือว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีกับการเข้า

รับตำาแหน่งเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ซึ่งไทยและ

เนเธอร์แลนด์ต่างมีความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ร่วมกัน

มายาวนานกว่า 400 ปี โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำาที่ทั้งสองประเทศ

ต่างให้ความสำาคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  โดย

เนเธอร์แลนด์พร้อมร่วมมือกับไทยในเรื่องการพัฒนาที่

ยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง

แนวคิด BCG ซึ่งไทยให้ความสำาคัญ และสอดคล้องกับ

ความเชี่ยวชาญของเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำาที่ทั้งสองประเทศได้มีการลงนาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำาระหว่างสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติกับ

กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำาแห่ง

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เมื่อปี 2564  

‘อมรัตน์’ อัดตำ�รวจบุกบ้�นศิโรตม์

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำา

หน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

ได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน โดยนางอม

รัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หารือไป

ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะกำากับดูแลสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กรณีที่คุกคามประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน 

จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเลิกพฤติกรรมเช่นนี้ เห็นได้จากเมื่อ

วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำารวจได้บุกบ้านนายศิ

โรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและพิธีกรทีวีช่องหนึ่ง หลัง

จากเมื่อช่วงปี 2564 ได้ไปทำาข่าวในพื้นที่การชุมนุมและถูก

คดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงครั้งนี้มาบุกบ้าน ซึ่งมีมารดา 

อายุ 90 ปี มีการข่มขู่คนในบ้านว่านายศิโรตม์เป็นบุคคลเฝ้า

ระวัง มาขอถ่ายรูปคนในบ้านด้วยแต่คนในบ้านปฏิเสธ และ

ยังขู่อีกว่าจะมาทุกเดือน รู้สึกเห็นใจตำารวจชั้นผู้น้อยที่ต้อง

ทำาตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชา การกระทำาแบบนี้มันคือวิถีโจร 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้เพียงเป็นข้ออ้าง

ขนส่งภูเก็ตแก้ปมค่�โดยส�รแพงลิ่ว

ภูเก็ต • นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า 

จากกรณีปัญหาที่ปรากฏตามคลิประหว่างผู้ โดยสารกับผู้ ให้

บริการแท็กซี่ตามข่าวนั้น เป็นสิ่งที่ ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นถือ

เป็นบทเรียนและกระทบภาพลักษณ์รุนแรง สำานักงานขนส่ง

จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำาอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะในราคา

แนะนำาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 โดยประชาสัมพันธ์ ไปใน

ช่องทางต่างๆ และจะเพิ่มความเข้มข้นในการรับรู้ให้มากขึ้น

เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ขอให้ดาวน์ โหลดอัตราค่า

โดยสาร ถ้ามีปัญหาในการให้บริการโทร.สายด่วน 1584 ได้

ตลอด 24 ชั่วโมง เราต้องการสร้างมาตรฐานตรงนี้ซึ่งอัตรา

ค่าโดยสารแนะนำาไดัรับฟังมาจากทุกภาคส่วนก่อนจึงเอามา

จัดทำาราคากลาง ที่เหมาะสมคำานึงถึงบริบทพื้นที่ภูเก็ตที่แตก

ต่างจากพื้นที่อื่น ส่วนแอปพลิเคชัน Hello Phuket Service 

ได้รับการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะทำาความ

เข้าใจกับกลุ่มแท็กซี่ รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป็นการ

สมัครใจให้เข้ามา เพื่อเพิ่มทางเลือกการให้บริการแก่ผู้

โดยสารมากขึ้น 

ร้องผู้ว่�ฯ ต่อลมห�ยใจศิลปินพื้นบ้�น

นครร�ชสีม� • ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ โรค

ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสำานักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นางสาวศุภา

รมย์ เย็นรัมย์ (ข้าวเหนียว) ตัวแทนกลุ่มศิลปินลิเกจังหวัด

นครราชสีมา  พร้อมคณะ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนาย

วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอ

ความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มศิลปินลิเกพื้นบ้านที่ ได้รับความ

เดือดร้อนไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ เนื่องจากทางราชการสั่งห้าม

แสดงหรือยกเลิกงาน ซึ่งเป็นคำาสั่งที่ ไม่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงในสถานการณ์ โควิดเริ่มคลี่คลาย ทำาให้คณะลิเกได้

ปิดตัวลงไป ขณะนี้เหลือเพียงประมาณ 30 คณะ โดยคณะ

ลิเกในจังหวัดนครราชสีมากลับไม่ได้รับการผ่อนปรนหรือ

ปลดล็อกตามไปด้วย จึงอยากเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาล 

และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งช่วยเหลือใน

เบื้องต้นดังนี้ 1.ขอให้ทางจังหวัดนครราชสีมา ผ่อนปรนให้

เปิดการแสดงลิเกทุกคณะโดยทั่วไปได้เร็วที่สุด นอกจาก

ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าแล้ว ยังสืบสาน

วัฒนธรรมไทย ต่อลมหายใจศิลปะพื้นบ้านที่กำาลังจะใกล้ตาย

อีกด้วย 2.ขอให้มีนโยบายชัดเจน โดยยึดตามมาตรการ ศบค.

ที่อนุญาตให้พื้นที่สีส้มสามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 

500 คน และพื้นที่สีฟ้า รวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ตามความ

เหมาะสม ซึ่งเป็นการเยียวยาประชาชนโดยไม่ต้องใช้งบ

ประมาณภาครัฐแต่อย่างใด 3.กำาชับส่วนราชการต่างๆ โดย

เฉพาะทางอำาเภอ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเรียกร้องของ                                                                                     

กลุ่มนักแสดงลิเก เพื่อไม่ให้เกิดการสั่งห้ามหรือยกเลิกกะทัน 

หัน พร้อมกับเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ โดย

เฉพาะ 

ของแพง

รวมถึงราคาสินค้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคาน้ำามันดิบใน

ตลาดโลกทำาให้ราคาสินค้าและบริการใน

ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก จนเริ่มส่ง

ผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำาลังซื้อ

ของประชาชน ซึ่งในกรณีที่แย่ราคาน้ำา

มนัดบิเบรนท์ในไตรมาสแรกของป ี2565 

อาจพุง่สงูกวา่ 100 เหรยีญสหรฐั/บารเ์รล 

ส่งผลกระทบด้านอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยว

“ที่ประชุม กกร.จึงคงประมาณ

การเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัว

ได้ในกรอบ 3-4.5% การส่งออกคาดว่า

จะขยายตัวในกรอบ 3-5% ส่วนอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะปรับตัวขึ้นใน

กรอบ 1.5-2.5% จากเดิมคาดไว้อยู่ที่ 

1.2-2% โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี

ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจเร่งตัวขึ้นแตะ

ระดับ 3% อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทย

เติบโตลดลงกว่าที่ประมาณการได้” นาย

สุพันธุ์ระบุ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ปี 65 ยังต้อง

ติดตามปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความ

ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซีย

และยูเครน มีโอกาสส่งผลกระทบด้าน

ลบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยในหลายมิติ 

หากสถานการณล์กุลามจนสง่ผลใหส้หรฐั 

สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป 

ใช้มาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อ

รัสเซีย จะกดดันให้การค้าโลก รวมถึง

การค้าระหว่างไทยและรัสเซียได้รับผล 

กระทบ แต่หากทางรัสเซียตอบโต้ด้วย

การลดกำาลังการผลิตน้ำามันดิบและก๊าซ

ธรรมชาติ จะยิ่งกดดันให้อุปทานน้ำามัน

และก๊าซธรรมชาติตึงตัวมากขึ้น และส่ง

ผลกระทบต่อเนื่องไปยังอัตราเงินเฟ้อ 

ดังนั้น ภาครัฐจำาเป็นต้องเตรียม

การแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงเพื่อไม่ให้

อัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นมาก จนกระทบกับ

ผู้บริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจ

ไทย โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนใน

การตรึงราคาสินค้า ขอให้ผู้ประกอบการ

บริหารจัดการสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ

ที่มีอยู่ เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาออก

ไปก่อน ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่

ประชาชนในสถานการณป์จัจบุนั และขอ

ใหภ้าครฐัตรงึราคาพลงังานเชือ้เพลงิและ

ก๊าซหุงต้มภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ชว่ยบรรเทาภาระตน้ทนุการผลติและการ

ขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ดา้นนายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธาน

กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ในวันที่ 4 ก.พ.นี้ เตรียมเข้าหา

รือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง เพื่อหามาตรการกระตุ้นกำาลัง

ซื้อเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายเวลา 

โครงการช้อปดีมีคืน ที่จะสิ้นสุดวันที่ 15 

ก.พ. เนื่องจากโครงการเริ่มช้า ระยะ

เวลาน้อย ทำาให้ยอดการใช้จ่ายน้อย จาก

ที่ภาคเอกชนพยายามเสนอปรับเปลี่ยน

โครงการจากยิ่งใช้ยิ่งได้ มาเป็นช้อปดี

มีคืน ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา 

รวมทั้งเสนอเพิ่มวงเงินโครงการคนละ

ครึ่ง เพราะวงเงินปัจจุบัน 1,200 บาท 

ประชาชนมองว่ายังน้อยเกินไป ซึ่งเป็น

โครงการที่กระตุ้นใช้จ่ายได้จริง อาจจะ

หารือว่ากลับมาเป็นวงเงิน 1,500 บาท

ได้หรือไม่

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายสุพัฒน

พงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน กล่าวถึงกรณีปัญหา

ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาน้ำามันสูงขึ้น จะ

สง่ผลกระทบตอ่เสถยีรภาพรฐับาลหรอืไม่

ว่า สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายใน 

แต่เป็นปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

กับทุกประเทศ ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาล

ทำาให้ดีที่สุดที่จะประคับประคอง เราเชื่อ

ว่าปัญหานี้ ไม่ได้เป็นปัญหาถาวร ทั้งนี้ 

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ

ญี่ปุ่น (เจโทร) เผยว่า นักลงทุนญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ

ไทยในครึ่งปีนี้เป็นบวก คือดีขึ้นกว่าเดิม 

ถือว่าสูงสุดในรอบ 7 ปี

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรม 

การบรหิารกองทนุน้ำามนัเชือ้เพลงิ (กบน.) 

ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์เป็นประธาน ได้

เห็นชอบใช้กลไกกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ชดเชยราคากลุ่มดีเซลเพิ่มอีกลิตรละ 

70 สตางค์ มีผลตั้งแต่ 3 ก.พ.เป็นต้นไป 

ส่งผลให้การชดเชยกลุ่มดีเซลเพิ่มจาก 

3.09 บาทต่อลิตรเป็น 3.79 บาทต่อลิตร 

เนื่องจากผลจากระดับราคาน้ำามันตลาด

โลกยังคงเพิ่มสูง ขณะที่รัฐมีนโยบายตรึง

ราคากลุ่มดีเซลบี 7 ที่เป็นเกรดเดียวเอา

ไว้ที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ทำาให้ค่าการ

ตลาดผู้ค้าเมื่อ 2 ก.พ. ติดลบ 0.119 บาท

ต่อลิตรส่งผลให้ผู้ค้าน้ำามัน โดยเฉพาะ 

บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก หรือ

โออาร์ กับ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ที่

ยังคงตรึงราคาดีเซลไว้ตามนโยบายต้อง

แบกรับภาระมากขึ้น มาตรการครั้งนี้จึง

เป็นการผ่อนคลายภาระผู้ค้าที่จะยังคง

ดำาเนินนโยบายตรึงดีเซล 30 บาทต่อ

ลิตรได้ต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้ ได้เห็น

ชอบในการลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล (บี 

100) ในดีเซลให้เหลือไม่ต่ำากว่า 5% และ

สูงสุดไม่เกิน 7% มีผลตั้งแต่ 5 ก.พ.-31 

ม.ีค. แลว้แตช่ว่ยลดตน้ทนุไดเ้พยีง 50-60 

สตางค์ต่อลิตร

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานะสุทธิกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 ม.ค.65 

ตดิลบ 14,080 ลา้นบาท โดยเปน็การไหล

ออกจากการตรึงราคาแอลพีจีไว้ไม่เกิน 

318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 1,900 ล้าน

บาทต่อเดือน และเงินไหลออกจากการ

ตรึงราคาน้ำามันดีเซล ประมาณ 5,000 

ล้านบาทต่อเดือน.

ส่งสัญญ�ณ

ที่จำานวน ส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมีเกิน 

1 คน เตรียมแบ่งเขตเลือกตั้งไว้เป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 รูปแบบ และเมื่อ

กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วขอ้ง

มีผลใช้บังคับจะได้ดำาเนินการตามที่

กฎหมายกำาหนดต่อไป

สำาหรับหลักเกณฑ์ในการคำานวณ

จำานวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและ                                                           

การแบ่งเขตเลือกตั้ ง เป็นไปตามรัฐ 

ธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2564 มาตรา 86 

โดยจากจำานวนราษฎรทัง้ประเทศทีส่ำานกั

ทะเบียนกลางประกาศรวม 66,171,439 

คน และกฎหมายกำาหนดให้มี ส.ส.แบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน กกต.คำานวณ

จำานวนราษฎรเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน อยู่ที่ 

165,428.5975 คน 

โดยพบว่าจังหวัดที่มี ส.ส.มากสุด

ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 33 คน ตาม

มาด้วยนครราชสีมา มี ส.ส. 16 คน

ส่วนท่ีมี ส.ส. 11 คน มี 3 จังหวัด 

คือขอนแก่น เชียงใหม่ และอุบลราชธานี, 

ท่ีมี ส.ส. 10 คน มี 2 จังหวัดคือ ชลบุรีและ

บุรีรัมย์, ท่ีมี ส.ส. 9 คนมี 4 จังหวัด คือ

นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลาและ

อุดรธานี, ท่ีมี ส.ส. 8 คน มี 5 จังหวัดคือ                                                   

เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ 

และสุรินทร์, ท่ีมี ส.ส. 7 คน มี 4 จังหวัด

คือ ชัยภูมิ  ปทุมธานี สกลนคร และ

สุราษฎร์ธานี, ท่ีมี ส.ส. 6 คน มี 5 จังหวัด

คือ กาฬสินธ์ุ นครปฐม นครสวรรค์ 

เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม, ท่ีมี ส.ส. 5 

คน มี 7 จังหวัดคือ กาญจนบุรี นราธิวาส 

พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง 

ราชบุรี และสุพรรณบุรี, ท่ีมี ส.ส. 4 คน มี 

12 จังหวัดคือ กำาแพงเพชร ฉะเชิงเทรา 

ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ลำาปาง 

เลย สมุทรสาคร สระบุรี และสุโขทัย

ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. 3 คนมี 19 

จังหวัด คือ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน 

บึงกาฬ ประจวบฯ ปราจีนบุรี พะเยา 

พทัลงุ พจิิตร เพชรบรุ ีแพร ่ภเูกต็ ยโสธร 

ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำาภู 

และอุตรดิตถ์, ที่มี ส.ส. 2 คน มี 10 

จังหวัด คือ ชัยนาท นครนายก พังงา 

มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำาพูน สตูล 

อา่งทอง อำานาจเจรญิ และอทุยัธาน ีและ

ที่มี ส.ส. 1 คน มี 4 จังหวัดคือ ตราด 

ระนอง สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ทั้งนี้ หากคิดจำานวน ส.ส.เป็นราย

ภาคโดยตามประกาศ กกต.เรื่องบัญชี

รายชื่อภาคและจังหวัด 2560 ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานครและ 26 จังหวัด จะมี 

ส.ส. 139 คน, ภาคใต้ 14 จังหวัด จะมี 

ส.ส. 58 คน,  ภาคเหนือ 16 จังหวัด จะ

ม ีส.ส. 71 คน และภาคอสีาน 20 จงัหวดั 

จะมี ส.ส. 132 คน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2560 มาตรา 

86 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณจำา

นวน ส.ส.ทีแ่ตล่ะจงัหวดัจะพงึม ีและการ

แบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้ใช้จำานวนราษฎร

ทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี

การเลือกตั้ง ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎร

ชุดปัจจุบันจะอยู่ครบวาระ 4 ปีนับแต่

เลอืกตัง้ 24 ม.ีค.62 ตามที ่พล.อ.ประยทุธ ์

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตร ีประกาศกอ่น

หน้านี้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลัง 24 

มี.ค.66 ก็จะต้องใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ปี 2565 ที่ โดยปกติแล้วสำานักทะเบียน                                   

กลาง กระทรวงมหาดไทย จะประกาศใน

ช่วงต้นเดือน ม.ค.ของปีถัดมา เป็นฐาน

ในการคิดคำานวณจำานวน ส.ส.ที่แต่ละ

จังหวัดจะพึงมี แต่การที่ กกต.ใช้ข้อมูล

ทะเบียนราษฎรปี 2564 เป็นฐานในการ

คิดคำานวณจำานวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัด

จะพงึม ีและสัง่ใหจ้งัหวดัเตรยีมเรื่องของ

การแบ่งเขตเลือกตั้งคู่ขนานไปกับการที่

รัฐสภาจะพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ

ที่เกี่ยวข้อง คือร่างแก้ ไขเพิ่มเติมพระ

ราช บัญญัติ  (พ.ร.ป.)  ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.และร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง หากแล้วเสร็จและ

ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ก็สามารถจัด

เลือกตั้งได้ทันที กรณีดังกล่าวจึงอาจ

เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจมีการยุบสภา

และมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 65 

นี้ก็ได้

วิป 3 ฝ่�ยเค�ะซักฟอก 2 วัน

ด้านความคืบหน้าการประชุมสภา

เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป 

รัฐบาลโดยไม่ลงมติ หลังรัฐบาลเคาะ

กรอบวันประชุมสภาออกมาว่า จะให้มี

การประชุมวันที่ 17-18 ก.พ.นี้ 

โดยวันเดียวกันนี้ ที่รัฐสภา ใน

ช่วงบ่าย มีการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิป 

3 ฝ่าย) เพื่อหาข้อสรุปเรื่องวันและเวลา

ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยมีนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น

ประธานการประชุม โดยใช้เวลาหารือ

นานกว่า 1 ชั่วโมง 

ต่อมาหลังประชุมเสร็จสิ้นลง ตัว

แทนวิป 3 ฝ่าย นำาโดยนายสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงว่า ที่

ประชุมได้ข้อสรุป มีการเปิดอภิปรายใน

วันที่ 17-18 ก.พ. วันแรกประชุมตั้งแต่

เวลา 09.30-00.30 น. วันที่ 2 ตั้งแต่

เวลา 09.00-00.00 น. ฝ่ายค้านได้เวลา

ในการอภปิราย 22 ชัว่โมง ฝา่ยรฐับาลได้

เวลา 8 ชั่วโมงบวกกับเวลาอีกนิดหน่อย 

เพื่อให้ได้มีการชี้แจงได้ชัดเจน โดยฝ่าย

ค้านจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเป็นประโยชน์ 

สร้างสรรค์ เป็นธรรมที่สุด 

นายสทุนิกลา่วถงึการเตรยีมพรอ้ม

ของ ส.ส.ฝ่ายค้านในการอภิปรายด้วยว่า 

ยังไม่ได้แบ่ง เพราะรอดูเวลาที่จะได้ใน

การอภิปรายก่อน ถึงค่อยมาแบ่งเวลากัน

วา่พรรคฝ่ายคา้นแตล่ะพรรคจะใช ้ส.ส.กี่

คนอภิปราย

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ใน

ฐานะประธานวปิรฐับาล กลา่ววา่ รฐับาล

ให้เวลาฝ่ายค้านเต็มที่ การอภิปรายตาม

มาตรา 152 ถือเป็นประโยชน์กับรัฐบาล

ที่จะอภิปรายถึงจุดบกพร่องจากฝ่ายค้าน 

ในเวลา 8 ชัว่โมง รฐับาลจะสามารถตอบ

คำาถามจากสิ่งที่ฝ่ายค้านชี้แนะว่ากล่าว

ได้ เพื่อแก้ ไขสิ่งที่ยังไม่ ได้ดำาเนินการ 

หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ ไม่เกิดการประท้วงวุ่นวาย 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

และรองประธานวปิรฐับาล กลา่ววา่ การ

อภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 

ฝ่ายค้านมีหน้าที่ โดยตรงในการดำาเนิน

การต่อรัฐบาล ดังนั้น ส.ส.พรรครัฐบาล

จะไม่ตอบชี้แจงในการอภิปราย แต่จะ

ให้ทางฝ่ายรัฐมนตรีตอบชี้แจงให้ชัดเจน  

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทยและผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าว

ถึงเรื่องนี้ว่า เนื้อหาในการอภิปราย

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้กำาหนดประเด็น

ไว้ชัดเจนตามญัตติที่ ได้เสนอไว้ 4 กลุ่ม 

ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจปากท้อง, วิกฤต

โรคระบาด,  วิกฤตการเมือง และวิกฤต

ปัญหาเฉพาะ เช่น เหมืองทองอัครา ข้อ

เสนอการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เชื่อมั่นว่า

ฝ่ายค้านแต่ละพรรคจะตบท้ายด้วยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม ควรพิจารณาลาออก หรือ

คืนอำานาจให้ประชาชนได้แล้ว ถ้าอยู่ต่อ

ไปจะเลวร้ายไปกว่านี้ ประเทศชาติจะ

เสียหายมากกว่านี้ 

ขู่ฟ่อปมเหมืองทองล้ม รบ.

วันเดียวกันนี้ ที่รัฐสภา พรรคร่วม

ฝ่ายค้าน นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หวัหนา้พรรคเพื่อไทย รว่มรบัหนงัสอืจาก 

น.ส.จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ ตัวแทน

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ เพื่อ

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำาเนินการตรวจ

สอบรฐับาล กบักรณบีรษิทั คงิสเ์กต คอน

โซลเิดเตด็ ลมิเิตด็ เนื่องจากมกีระแสขา่ว

แพร่สะพัด ตัวแทนรัฐบาลไทยได้เจรจา

กับบริษัท คิงส์เกตฯ มีข้อกังวลอาจจะ

นำาผลประโยชน์ของชาติไปแลกเปลี่ยน 

ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเหตุให้คณะ

อนุญาโตตุลาการเลื่อนอ่านคำาวินิจฉัย

ชี้ขาด จากเดิม 31 ม.ค. เป็นเลื่อนออก

ไปไม่มีกำาหนด   

น.ส.จุฑามาสกล่าวถึงปัญหาผล 

กระทบที่อาจจะทำาให้ประเทศชาติเสีย

ประโยชน์ได้ โดยความบกพร่องประการ

ที่ 1.ของการประกอบกิจการเหมืองทอง

คำาคิงส์เกต ในนามบริษัท อัครา รีซอร์ส

เซส จำากัด (มหาชน) คือการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและชุมชน ในการ

ประกอบกิจการเหมืองทองคำาดังกล่าวที่

รอยต่อ 3 จังหวัดคือ จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ 

และพิษณุโลก ถูกกดให้อยู่ในระดับต่ำา

มาโดยตลอด เพราะไม่มีมาตรการทาง

สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

และชุมชน ที่บังคับใช้เป็นการเฉพาะ มี

แต่การปรึกษาหารือในระดับแจ้งเพื่อ

ทราบ 2.ระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาชุมชนของเจ้าของกิจการ

อยู่ในระดับต่ำา 3.เป็นการทำาเหมืองโดย                                                         

ไม่มีแนวกันชนที่ต้องรักษาระยะห่าง

ระหว่างชุมชนกับเขตเหมืองแร่ และ 

4.เป็นการทำาเหมืองที่หลีกเลี่ยงหรือหา

ช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อไม่สร้างหลัก

ประกันและแผนปฏิบัติการในการฟื้นฟู

เหมืองที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   

น.ส.จุฑามาสกล่าวว่า การให้

คิงส์เกตได้รับอนุญาตประทานบัตรให้

กลับมาทำาเหมืองใหม่ ซึ่งเป็นการได้รับ

อนุญาตประทานบัตร และการอนุญาต

ผลประโยชน์อื่น ที่เกินไปกว่าข้อพิพาท

ในชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อแลกกับ

การที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องถูก

อนุญาโตตุลาการมีคำาสั่งชี้ขาดให้ต้องแพ้

คดี ซึ่งต้องเสียค่าปรับประมาณ 24,750 

ล้านบาท โดยเครือข่ายพบข้อมูลว่าผล

ประโยชน์ที่ ได้เกินไปกว่าข้อพิพาท จึง

ขอให้นำาปัญหานี้ ไปอภิปรายซักฟอก

รัฐบาล รวมถึงหาข้อมูลข้อเท็จจริงใน

กระบวนการอนญุาโตตลุาการทีถ่กูปกปดิ

ไว้มาเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อทำาให้สังคม

ไทยโปร่งใสขึ้น 

ด้าน นพ.ชลน่านกล่าวว่า ข้อเรียก

ร้องเรื่องเหมืองทองอัครา สอดคล้องกับ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน เราจะนำาเข้าสู่กลไก

ทางสภา ตามความประสงค์ของทาง

เครือข่าย เรื่องนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านให้

ความสนใจ จะทำาหน้าที่ตรวจสอบอย่าง

เข้มข้น ได้เขียนญัตติอภิปรายทั่วไปเรื่อง

เหมืองทองอัครา เพื่อเป็นประเด็นที่จะ

นำาไปสอบถามซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ 

ส่วนกลไกทางสภาที่สามารถดำาเนิน

การได้ก่อน คือการตั้งกระทู้สดถามนา

ยกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจาก

นี้จะลงพื้นที่รับฟังความเห็นในนาม

พรรคร่วมฝ่ายค้าน และจะนำาเรื่องเข้า

คณะ กมธ.ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิง

ลึก เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพราะเป็นคดีอยู่ใน

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ไม่มี

ใครยอมเอาทรัพย์สมบัติชาติไปแลกกับ

ผลประโยชน์ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

บิ๊กตู่มึนญัตติฝ่�ยค้�นกำ�กวม 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.20 น.                                                      

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรี เรียกนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี หารือเป็นการด่วนที่ห้อง

ทำางาน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อ

เตรียมการชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปโดย

ไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 

ของฝ่ายค้าน ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 

โดยใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง 

ต่อมาในช่วงเย็น นายวิษณุเปิด

เผยภายหลังหารือว่า นายกฯ สอบถาม

ถึงเรื่องการอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้น เพื่อ

เตรียมความพร้อมว่ามีประเด็นใดบ้าง 

เนื่องจากบางเรื่องนายกฯ อ่านญัตติ

แล้วไม่เข้าใจว่าบางข้อนั้นหมายความ

ว่าอย่างไร และผู้ยื่นหมายถึงพฤติกรรม

อะไร ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจเช่นกัน เช่น ที่

เขียนว่าการเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบ

อุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลัก จึงเกิด

คำาถามข้ึนว่าใครจะต้องตอบเรื่องน้ี เพราะ

เราไม่มีกระทรวงเลือกตั้ง ส่วนคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้อง

จัดการเลือกตั้ง อีกทั้งรัฐบาลไม่ได้เป็น

ผู้รับผิดชอบในการมีระบบอุปถัมภ์หรือ

ใช้เงินเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ในการหารือกับนายกฯ 

ครั้งนี้ ยังเป็นการเตรียมข้อมูลบางอย่าง 

โดยมทีมีงานของนายกฯ มารว่มนัง่รบัฟงั

ด้วยเพื่อเตรียมข้อมูลตอบญัตติ อย่างไร

ก็ตาม ในการอภิปราย นายกฯ จะชี้แจง 

กว้างๆ เพราะเป็นเรื่องของกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง อย่างเรื่องโรคระบาดเป็นของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องราคา

สินค้าเป็นของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง                                                                 

เหมืองอัคราเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 

แต่อย่างไรก็ตาม นายกฯ ไม่ได้มีความ

กังวลใดๆ ต่อการอภิปรายดังกล่าว 

เพราะเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลง

มติ และสามารถเตรียมข้อมูลได้ทัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าเรื่องระบบ

อุปถัมภ์รัฐบาลไม่ตอบก็ได้ใช่หรือไม่ รอง

นายกฯ กล่าวว่า ไม่ถึงขนาดว่าจะต้อง

ตอบทุกเรื่อง เพราะมันเยอะ แล้วฝ่าย

ค้านเองสามารถพูดในเรื่องที่เขาไม่ ได้

เขียนมาในญัตติได้ 

นอกจากนี้ นายวิษณุยังให้สัม 

ภาษณ์ถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมืองว่า ขณะนี้ กกต.แจ้งมายัง

รัฐบาลว่าดำาเนินการรับฟังความคิดเห็น

เสร็จสิ้นแล้ว และจะได้ส่งร่างกฎหมาย

ดังกล่าวมาให้ ในวันที่ 7 ก.พ. โดยไม่

จำาเป็นต้องนำาเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

อีก ซึ่งรัฐบาลสามารถส่งไปที่วิปรัฐบาล

เพื่อให้พิจารณาความเรียบร้อยก่อนที่จะ

กำาหนดว่ากี่วัน แล้ววิปรัฐบาลจะต้อง

แจ้งกลับมาที่รัฐบาล คาดว่าจะแจ้งมา

ในช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.พ. และจะนำาเข้า 

ครม.วันที่ 15 ก.พ. โดยตนได้ตกลงกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ แล้วว่าจะนำาเข้า ครม.

วันที่ 15 ก.พ. เพื่อรายงานให้ทราบว่า               

วิปรัฐบาลมีความเห็นอย่างไร เมื่อ ครม.

รับทราบ นายกฯ สามารถลงนามส่งนาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ได้ทันที โดยนายกฯ จะลงนามรับรอง

ร่างกฎหมายของ ส.ส.ด้วย เพราะถือเป็น

กฎหมายการเงิน เพื่อส่งไปทั้ง 3 ฉบับใน

คราวเดยีวกนั ตอ่จากนัน้แลว้แตป่ระธาน

สภาฯ ว่าจะดำาเนินการนัดหมายในวันใด  

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการยุบ

สภาระหว่างที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ จะ

ลำาบากมากใช่หรือไม่ นายวิษณุพยักหน้า

พร้อมกล่าวว่า เป็นการตอบให้ทราบว่า

ถ้ายุบสภาเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา 

เพราะยังไม่มีกฎหมายลูก แต่อันที่จริง

สามารถกล้อมแกล้มทำาอะไรไปพลางได้ 

แตม่นัจะเกดิการถกเถยีงกนัขึน้ คนนัน้วา่

อยา่งนี ้คนนีว้า่อยา่งนัน้ เนื่องจากไมม่ขีอ้

กฎหมายจึงไม่มีข้อยุติ จะยุ่งยาก 

ถามย้ำ าว่ า ออกเป็นพระราช

กำาหนด (พ.ร.ก.) หรือออกเป็นประกาศ 

กกต.แทนได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

กกต.เขาไมก่ลา้ออกหรอก และ พ.ร.ก.เอง

ถา้ไว้ใจใหร้ฐับาลออกกอ็อกได ้แตค่งไมม่ี

ใครไว้ใจใหร้ฐับาลเขยีนกตกิา เพราะการ

เขียน พ.ร.ก.นั้นคือการให้รัฐบาลกำาหนด

กติกาเอง ฉะนั้นมันจะเกิดปัญหา 

ถามย้ำาว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายกฯ ให้มีการเตรียมความพร้อมไว้

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้จะเตรียม

อย่างไร เพราะ กกต.จะต้องเป็นเตรียม

ในเรื่องการเลือกตั้ง การยุบสภาเป็น

อำานาจของรัฐบาล แต่การจัดการเลือก

ตั้งหลังจากยุบสภา มันเป็นเรื่องของ 

กกต.ทั้งหมด    

ถามถึงไทม์ ไลน์ที่เคยคาดการณ์

ว่า กฎหมายลูกจะบังคับใช้ ก.ค.65 ยัง

เป็นเช่นนั้นอยู่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

“ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ อาจจะช้ากว่านั้นได้ 

แต่ไมน่า่จะกอ่นนัน้ เหน็อยูแ่ลว้วา่ ก.พ.นี้

นำาเข้าสภาวาระ 1 เสร็จแล้วสภาปิดสมัย

ประชุม กรรมาธิการก็ไปทำางาน ถ้าเสร็จ

ในชั้นกรรมาธิการในช่วง มี.ค.หรือ เม.ย. 

รัฐบาลสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญ

ให้ได้ แต่ถ้าไปเสร็จเอาช่วงเดือน พ.ค. 

ไม่ต้องเปิดสมัยวิสามัญ เพราะเป็นช่วง

เปิดประชุมสมัยสามัญพอดี นำาเข้าวาระ 

2 และ 3 ได้ เมื่อพิจารณาเสร็จจะต้อง

สอบถามไปที่ กกต.ว่าเห็นชอบหรือไม่ 

กกต.ต้องตอบมาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็น

ชอบ ถ้าไปแก้ของเขาเยอะ เขาคงไม่

เหน็ชอบ แตถ่า้เหน็ชอบจะตอ้งแก้ไขตาม 

กกต.ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งถ้า

ตอ้งแก้ไขตอ้งทำาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ม.ิย. 

จากนั้นนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตนถึงได้

บอกว่าเร็วที่สุดคือช่วง ก.ค. แต่อาจจะ

ชา้กวา่นัน้กไ็ด ้เพราะเมื่อทลูเกลา้ฯ ถวาย

แล้ว ทรงมีเวลาอีก 90 วัน ดังนั้นจะเป็น

เดอืนกรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ไดท้ัง้

นั้น แต่ย้ำาว่าไม่ก่อนเดือนกรกฎาคมแน่

ตอนท้ายซักถามกันว่าบรรยากาศ

พรรคการเมืองขณะนี้จะบีบให้ยุบสภา 

นายวิษณุ ย้อนถามพร้อมกับยิ้มว่า “แน่

หรือ” 

ปชป.ข้องใจเสี่ยโตอยู่หรือไป 

ขณะที่เรื่องการย้ายไปอยู่พรรค

เศรษฐกิจไทยของ ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ก็มีแรงกระเพื่อมตามมาเช่น

กัน โดยมีรายงานข่าวพรรคประชาธิปัตย์ 

แจ้งว่า ขณะนี้มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

จำานวนหนึ่งกำาลังรวบรวมรายชื่อเตรียม

ยื่นเรื่องตอ่คณะกรรมการบรหิารพรรคใน

เร็วๆ นี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีข่าว

วา่นายอภชิยั เตชะอบุล ส.ส.บญัชรีายชื่อ 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการทาบทามให้

ไปเป็นเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่ง

มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

เป็นแกนนำาพรรค โดยกระแสข่าวดัง

กล่าวทำาให้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กลุ่ม

นี้กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์

ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างมาก

และหลังจากมีกระแสข่าวนี้เกิด

ขึ้น นายอภิชัยไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือให้

ความชัดเจนใดๆ จึงทำาให้ ส.ส.ของพรรค

ต้องการทราบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ว่า

เกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้ จากพฤติกรรม

ของนายอภิชัยที่ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของพรรคมานานแล้ว ส.ส.กลุ่มดังกล่าว

จึงอยากให้ผู้บริหารและผู้ ใหญ่ของ

พรรคนำากรณีของนายอภิชัยมาพิจารณา

เป็นกรณีพิเศษ โดยขอให้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนายอภิชัย เพื่อแสดงให้

เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมาตรฐานใน

การดำาเนินกิจกรรมของพรรค.


